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การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 2565 
วันอังคารที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565  เวลา  10.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
..................................................... 

ผู้มาประชุม 
 1. นายชานล ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายเจษฎากร บัวแสง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางจงจิต แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายธัชทร อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนพดล พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายนิวัฒน ์ ปลั่งศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายประสิทธิ์ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายประเสริฐ เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายละออ บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นายสนธ ิ ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 16. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 17. นายไสว มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 18. นายสุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 19. นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 2.  นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี 

  3.  นายกฤติธี  ปิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  4.  นายศิริศักดิ์   อรุณเดชาชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5. นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
  6. นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์  รองปลัดเทศบาล 
  7. ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ   รองปลัดเทศบาล 
  8. นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  9. นายอิทธิพล  พวกเมืองพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 

 10. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 11. นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 12. นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 13. นางสุกัญญา  จันทร์ภักด ี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 14. นายสมศักดิ์  ศิริหล้า  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
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 15. นางจิตโศภิณ  เคนจันทึก  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 2  
      อนุบาลสาธิต 

16. นายยูไร  เผือกคำ  ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา 
 17. พ.ต.ท.สังวร  สิกขา   ประธานชุมชนประปา 
 18. ร.ต.อ.ฉัตรพงศ์  พละเดช  รอง.สวป.สภ.บ้านไผ ่
 19. นายพรพระอินทร์ อักษรเสือ  ประธานชุมชนกกแดง 
 20. นายปรีชา  ชัยนิคม  กรรมการชุมชนกกแดง 
 21. นายอนุชา  พุทธศรี  ประธานชุมชนซอยแก้วทรานี 
 22. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. 
 23. นายสมชาย  โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจ้า 
 24. นายเสงี่ยม  พรมมี  ประธานชุมชนบ้านไผ่เก่า 
 25. นายจรัญ  จันทา  ประธานชุมชนพระธรรมสาร 
 26. นางกิติมา  อะสุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
 27. น.ส.นิตยา  จันทร์ศรี  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 28. จ่าเอกสายันต์  นรสาร  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 

29. น.ส.ชลธิชา  อุดม  พนักงานจ้าง 
 30. นางเกษร  สิ่วไทยสง  นักการ 
 31. น.ส.ยุวนิต  เพ่ิมยินดี  หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 

32. นางคนิษฐา  สุดหอม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
33. น.ส.วรรณภา  วงษ์จันลา  ผช.จพง.ธุรการ 
34. นายอาทิตย์  ประวันโน                นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
35. นายสรนัย  หวานขม                 นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 
36. นายถนัด  หรรษาวงศ์               เทศกิจ 

 37. นายนิกรณ์  อุทกัง  เทศกิจ 
 38. พ.จ.อ.นิรันทร ์  สุดเพาะ  เจ้าพนักงานเทศกิจ 
 39. นายปราโมทย์  เพียรแก้ว  เทศกิจ 
 40. นายพุฒิพงศ์  ทาตา   เทศกิจ 
 41. นายปรีดา  จุมพลา  เทศกิจ 
 42. นายสุเนตร  พันกะนก  เทศกิจ 
 43. นายเสวียน  รวดทรง  เทศกิจ 
 44. นายอภิจิรสิน  วงษ์วิเชียรหาญ เทศกิจ 
 45. นายอภิชัยณรงค์เดช อุปจันทรสง่า เทศกิจ 
 46. นายนพพร  คำภา   เทศกิจ 
 47. นายชัยวัฒน ์  บุรี   เทศกิจ 
 48. นางสาวนิชาภา  เศษภักดี  นักการ 

49. นายชลิต  โจมทา  พนักงานขับรถยนต์ 
50. นายเลอสันติ์  นามบุดดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
51.  นางสาวจารุมาศ   เสนาสนิท   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
52.  นางพิศมัย  ลามพัฒน์  พนักงานจ้าง 
53.  นางลมุล  ราชเข่ง  พนักงานจ้าง 
54.  นางนภพร  ปะเถตัง  พนักงานจ้าง 
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55.  นางนงนุสน์  ศรีภูมิ  พนักงานจ้าง 
56.  นายพฤกษ์  สิริวารินทร์  พนักงานจ้าง 
57.  นายภูมิพัฒน์  แสงภู   พนักงานจ้าง 
58.  น.ส.วรรษมน  วรจิตร  พนักงานจ้าง 
59.  นายวรวุฒ ิ  รัตน์อัน  นิติกรชำนาญการ 

เริ่มประชุมเวลา      เวลา  10.00 น. 

  เมื่อได้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล   
นายชานล  ธนระพีโชติ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม 

นายชานล  ธนระพีโชติ สวัสดีครับ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภา 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล     
อ่านประกาศอำเภอบ้านไผ่  ขอเชิญครับ 

นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน             ประกาศอำเภอบ้านไผ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  2565 

  ด้วย เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2565  เป็นต้นไป   เพื่อนำญัตติเสนอขอ   
รับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

นายอำเภอบ้านไผ่  พิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ ่มเต ิมจนถึงป ัจจ ุบ ัน  ประกอบคำสั ่งจ ังหว ัดขอนแก่น                     
ที่ 5044/2560  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2560  เรื ่อง  มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น  ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น 
นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ปฏิบัติราชการแทน ข้อ 4.7   

จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยวิสามัญ    สมัยที่ 2 ประจำปี  2565 
ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2565  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  15  วัน  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565  
  
     ประจักร์  ไชยกิจ 
            (นายประจักร์  ไชยกิจ) 
               นายอำเภอบ้านไผ่  

นายชานล  ธนระพีโชติ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นประกาศอำเภอบ้านไผ่  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2565  ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผมจะ 

ขอแนะนำท่านร้อยตำรวจเอกฉัตรพงศ์ พละเดช ตำแหน่ง รอง สวป.สภ.บ้านไผ่ ซึ่งเป็น
ตัวแทนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ อีกท่านหนึ่ง นายสมหวัง  ตากไธสง ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ในวันนี้มีท่านได้ขออนุญาตเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คือ นายทองสุข  ทองปอ ซึ่งวันนี้ได้ขออนุญาตเข้ารับฟังการ
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ประชุมอีกท่านหนึ่ง แจ้งที่ประชุมได้รับทราบครับ ก่อนที่ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
ผมจะแจ้งหนังสือที่ ขก 5401/2345  ลงวันที่  23  กันยายน  2565  เรื่องการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  ลงวันที่  23  กันยายน  2565   
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้ทำหนังสือถึงท่านประธานสภาเทศบาล เรื่อง ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งกำหนดการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  ในวันอังคารที่  27 กันยายน  2565  
เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ อาศัยอำนาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 56  วรรคสอง  ถ้าผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็น
หนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็ นผู้
อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว  จึงขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/
ผู ้อำนวยการกองทุกกอง/ผู ้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่           
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล แทนนายกเทศมนตรี
เมืองบ้านไผ่ได้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร 
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   เรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ 
ตามหนังสือที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ทำถึงผมครับ  

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ  จำนวน   2   เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องท่ี 1  ประกาศอำเภอบ้านไผ่  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2565  ลงวันที่  15  กันยายน  2565 
เรื่องท่ี 2  ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่  3  ลงวันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 ซ่ึงเอกสารได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วนะครับ     

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

- สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

นายชานล  ธนระพีโชติ กระผมขอหารือท่านสมาชิกสภาเทศบาล ให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล แต่ละสมัย ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรองถูกต้อง) 

มติที่ประชุม รับรองถูกต้อง  

นายชานล  ธนระพีโชติ ต่อไปกระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  29  มถิุนายน  2565  ซึ่งรายงาน 
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การประชุมสภาเทศบาล ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
นะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี กระผมจะ 
ขอมติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2565  กรุณายกมือขึ้น
ครับ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ต่อไปกระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  15  สงิหาคม  2565  ซึ่งรายงาน    

การประชุมสภาเทศบาล ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว
นะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี กระผมจะ
ขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภาเทศบาล     
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  15  สงิหาคม  2565  กรุณายกมือขึ้น
ครับ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ต่อไปกระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2565   

ซึ่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี 
กระผมจะขอมติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2565  
กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ญัตติที่  31/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2565  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ผมขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงครับ ขอต้อนรับ ท่าน พ.ต.ท.อภิชาติ   
ประธานสภาเทศบาล กองทองธเนศ ตำแหน่ง สวป.สภ.บ้านไผ่ ซึ่งเป็นตัวแทนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
 ภูธรบ้านไผ่  ซึ่งท่านได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์และเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายประเสริฐ  พงษธ์ีรมิตร เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ  เนื่องจากโครงการไม่สามารถทำการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ปีงบประมาณ 2565  แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับนโยบายและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้   จึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  (กรณียังมไิด้ก่อหนี้ผูกพัน)  จำนวน 30 โครงการ          
เป็นเงินจำนวน  29,977,200 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 รายการกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณประจำปี 
 2565  
 กองช่าง 

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1 
(ชุมชนห้วยทราย)  ตั้งไว้   638,100.- บาท 

2. โครงการก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั ้ง LED OUT DOOR  
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  ตั้งไว้  700,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสาธารณะ หนองงิ้ว ซอย 9 (ช่วงที่ 2 ต่อ
จากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนสุมนามัย) ตั้งไว้   404,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยสาธารณซอยหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
(ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ตั้งไว้   101,600.- บาท 

5. โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล  ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ ้ง  ซอย 14       
(ชุมชนปอบิด) ตั้งไว้  904,000.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล  ถนนสาธารณะ    
ถนนเจริญสุข ซอย 2  (ชุมชนโนนสว่าง)   ตั้งไว้   603,100.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ     
ถนนสมประสงค ์  ซอย  2  (ช่ ว งที่  2 )  (ช ุ มชนสมประสงค ์พ ัฒนา )                        
ตั้งไว้   255,000.- บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 4       
แยกท่ี 2  ชุมชน  (ชุมชนหนองลุมพุก)   ตั้งไว้   108,700.- บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล  ซอยสาธารณะ      
ซอยประปา 1/10 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนประปาบ้านไผ่)  ตั้งไว้  333,000.- บาท 

10. โครงการก่อสร ้างถนน ค.ส.ล พร ้อมท่อระบาย ค.ส.ล ซอยสาธารณะ           
ซอยสมประสงค์3 (แยกซ้าย)(ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) ตั้งไว้ 749,000.-บาท 

11. โครงการก ่ อสร ้ า งถนน ค .ส .ล  ซอยสาธารณะ ซอยอ ินท ัช พ ัฒนา               
(ชุมชนหลัก 14) ตั้งไว้   401,600.- บาท 

12. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ซอยสมประสงค์ ซอย 1 
(ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา)  ตั้งไว้   449,400.- บาท 

13. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 13/1 
(ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) ตั้งไว้  630,000.- บาท 

14. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ฝั่งทิศเหนือ) (ชุมชนกกแดง)  
ตั้งไว้  933,000.- บาท 

15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนอินทนก ฝั่งทศิเหนือ 
ช่วงที ่2  (ชุมชนแสงทอง)   ตั้งไว้  693,000.- บาท 

16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง 
(คุ้มงาม) (ชุมชนหลัก 14) ตัง้ไว้   928,500.- บาท 

17. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยสาธารณะ ซอยหลังคริสตจักร  
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา)  ตั้งไว้  600,000.- บาท 

18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์)  ตั้งไว้  469,000.- บาท 
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19. โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมงานป้องกันฯ  ตั้งไว้  300,000.- บาท 
20. โครงการก ่อสร ้ างอาคารศ ูนย ์ ไตเท ี ยมพร ้อมระบบบำบ ัด น ้ำ เส ี ยฯ                    

ตั้งไว้  8,000,000.- บาท 
21. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง  ตั้งไว้ 1,500,000.- บาท 
22. โครงการปร ับปร ุ งผ ิ วจราจรซอยสาธารณะ เจนจบท ิศ  ซอย  13                

(ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข)  ตั้งไว้   719,200.- บาท 
23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะแก้วทรานี 3 (ชุมชนแก้วทรานี)     

ตั้งไว้   485,900.- บาท 
24. โ ค ร งก า รป ร ั บป ร ุ ง ผ ิ ว จ ร า จ ร ถนนส า ธ า ร ณ ะ  ถนนหนอง ล ุ ม พุ ก                    

(ชุมชนหนองลุมพุก)  ตั้งไว้   1,709,000.- บาท 
25. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนภายในชุมชนส่วนราชการ  

หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง ชุมชนหลักสิบสี ่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจ      
ฐานรากป ี2565)  ตั้งไว้ 5,988,000.- บาท 

          สำนักปลัด 
26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

ตั้งไว้  500,000.- บาท 
 กองคลัง 

27. โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง ตั้งไว้  500,000.- บาท 
 กองสวัสดิการสังคม 

28. โครงการจัดซื ้ออุปกรณ์พร้อมติดตั ้งหอกระจายข่าวภายใน เขตเทศบาล       
เมืองบ้านไผ่ จำนวน 9  ชุมชน ๆ ละ 37,000 บาท  ตั้งไว้  333,000.- บาท 

29. โครงการต ิดต ั ้ ง เสาหอกระจายข ่าวช ุมชนม ิตรภาพซอย 4 พ ัฒนา                   
ตั้งไว้  33,100.- บาท 

  กองการเจ้าหน้าที ่
30. โครงการจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องแสกนลายนิ ้วม ือ ชนิดบันทึกเวลา เข ้าออกงาน              

ตั้งไว้  8,000   บาท 
                      รวมเป็นงบประมาณท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและขออนุมัติกัน จำนวน  29,977,200 บาท 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” 

  กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังมิได้ดำเนินการก่อสหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 



๘ 
 

  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน  
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่ง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยัง
ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน
สะสม 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                             (นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร) 
                                                             นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ที่จบไปแล้วนั้นเป็น  ญัตติที่  31/2565  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล    รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีสมาชิกสภาเทศบาล 

ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 3 ผมดูญัตติแล้วที่กันเงินก็
ครบสมบูรณ์แบบ แต่เรื่องที่ไม่ได้กันเงินมีหลายโครงการ ที่ไม่ได้ทำทีไ่ม่มอียู่ในหนังสือ แล้วทำ
อย่างไรถึงจะได้สักที ผมยกตัวอย่างเช่น โครงการนี้ หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ที่ต่อเติมก็
เป็นงบประมาณแค่แสนเศษ ผมว่าห้าปีแล้วที่จะทำนี้มาตอนเลือกตั้งใหม่ ๆ ก็ถูกว่าซอย   
หมาเมินก็ได้ไปแก้ไขเอาหินคลุกไปลงนี้คือเรื่องจริงนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มากันอีกไม่รู้ว่าปีไหนจะ
ได้ทำ เพราะฉะนั้นให้โครงการอยู่ในปี 2565 อย่างถนนข้างโรงเรียนยิ่งยงอุทิศทั้งข้างซ้าย
และขวา ทั้งฝั่งทิศใต้และทิศเหนือก็มีโครงการที่จะทำ แต่โครงการอีกด้านหนึ่งไม่มีที่จะกันเงิน 
ถ้าไม่กันเงินนี้เป็นอันว่าตกไปและถือว่าโครงการนี้ไม่ได้ทำสักทีใช่ไหมครับ และหลาย ๆ 
โครงการ อย่างโครงการถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ ผมก็ขอร้องเทศบาลให้ไปอนุรักษ์ให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้สัญจรไป-มา ความสะดวกสบาย ผมขอหินแม้สักก้อนเดียวก็ยังไม่ได้เลยนะครับ 
ประชุมทีไรผมเรียกร้องทุกที ชาวบ้านก็หาว่าผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายปี สิบปีแล้ว
ไม่ได้อะไร ส่วนนี้ผมก็ขอให้เทศบาลเห็นความสำคัญหน่อย สมาชิกสภาเทศบาลเสนอไปเป็น
สิ่งที่สำคัญทุกอย่าง ถนนผมดูแล้ว ถนนโครงการแต่ละโครงการ  โครงการใหม่ ๆ ก็เอามาทับ
ถนนที่เก่า ๆ ไม่ได้ทำสักที ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาสิบกว่าปีนะครับ โครงการนี้ก็ไม่ได้
สักที อย่างชุมชนกกแดงอย่างนี้ น้ำท่วมที ่จะเข้าถนนสายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าไปน้ำก็ท่วมตรงทีเ่ข้าไปจะแก้ไขอย่างไรก็ยังไม่ชัดเจนตรงนี้
ขอให้ผู้บริหารพิจารณาดูหน่อย อันไหนสำคัญก็รีบทำก่อนก็ได้มันจะได้ไม่เดือดร้อน แต่ผมว่า
ทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของชุมชนกกแดงนี้ท่วม
มาหลายปี เข้าไปก็เอาเครื่องสูบน้ำไปสูบ เวลานั้นก็ทำโครงการให้ยกถนนสูงหรือท่อระบายน้ำ
ให้มันใหญ่มันก็ไหลไปได้ ให้มันชัดเจนนะครับ เวลาฝนตกทีไรเดือดร้อนทุกที ผมก็รู้ ผมก็เคย
เสนอทุกครั ้ง แต่ไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่ ส่วนนี ้ผมก็ฝากให้ท่านผู ้บริหาร แม้แต่ท่าน           
รองกฤษฏ์ก็เคยเข้าไปดูกับผมที่ถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์มีแต่จะได้ ๆ ไม่เห็นได้สักที ผมขอ
หินคลุกแค่ 5 รถ 10 รถ อะไร  2 รถ 3 รถก็ไปลงให้หน่อยครับ บรรเทาให้พี่น้องประชาชน
ได้รับความสะดวกสบาย เขาจะไปสร้างบ้าน เขาต้องขนไม้ขนอะไรเข้าไปในศูนย์วิทยาศาสตร์
ขอผ่านตรงนี้คือความจำเป็น แม้กระทั่งมัสยิดทางป่าช้าแขกเขาเรียกป่าช้าแขกเข้าไปก็



๙ 
 

ทุลักทุเลที่จะเข้าไปจุดนั้นมันทรมานสร้างให้หน่อย เพราะว่าพวกแขกเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงใช้
สิทธิ ์ใช้เสียงเหมือนกัน ส่วนนี ้ขอให้มองเห็นความสำคัญแต่ละโครงการนะครับ ผมดูว่า
โครงการหลายอย่างถ้าไม่กันเงิน ผมก็ว่ามันจะตกไป ตกไปหลายทีซ้ำซากอยู่นี่แหละครับ 
เพราะฉะนั้นขอให้พิจารณาบ้างว่าโครงการไหนที่สำคัญ ๆ ถนนเส้นไหนสำคัญ ท่อระบายน้ำ
ไปรีบทำก่อนก็ได้ ผมว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านคงจะให้ความเห็นชอบ ถ้าเราไม่ดูไม่เห็น 
แต่ปีนี้ผมยกย่องว่าโครงการที่จะกันเงินละเอียดละออเอามาชี้แจงในสภา ผมก็ว่าดีสมัยก่อน ๆ 
ก็ไม่ค่อยเห็นหรอกครับ ถ้าใครไม่เข้าไปดูตามที่จัดทำออกมา ส่วนนี้ผมก็ให้พิจารณาหน่อย
ครับ แต่ผมขอถามว่าโครงการที่ไม่กันไว้จะทำอย่างไรครับ อย่างข้างศูนย์วิทยาศาสตร์จะทำปี 
2565 มันก็เลยมาแล้ว แต่ไม่มีรายการกันเงินเลย ผมกลัวมันจะตกไป ไม่ใช่อะไรหรอก ผมรอ
มาประมาณ 10 ปี ส่วนตรงนี้ อยากได้ดินอะไรผมก็พยายามเดินหาขุดบ่อขุดอะไรก็ตาม แต่
ขาดที่ว่า 1. หินคลุกไปใส่ ว่าจะทำถนนก็ไม่ทำให้ผมสักทีผมขอร้องให้ทำปีละ 100 เมตร 
หรือ 200 เมตร ก็ไม่ขยับจะทำอย่างไรครับ ผมก็ฝากถามผู้บริหารไว้โครงการที่จะไม่ทำ ไม่ได้
กันมันจะตกไปไหมในเขตเทศบาลของเรา เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าชุมชนไหนตกไปก็ไม่ได้ทำสักที 
ผมว่าไม่เขตโน้นเขตนี้หรอกนี้ความสำคัญอยู่เทศบาลของเราก็ช่วยพิจารณาหน่อยดูโครงการ
หน่อยที่มันมีมานานก็ช่วย ๆ รีบ ๆ เร่งทำให้พ่ีน้องประชาชนหน่อยนะครับ ผมก็มีแค่นี้ที่อยาก
เสนอ  ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายประเสริฐ  เอราวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สำหรับเรื่องการกันเงินนั้น
งบประมาณทั้งหมด 29,977,200 บาท ทั้งหมด  30 โครงการ อย่างที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านบุญเหลือ เรื ่องลือ ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี ้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าคงจะให้      
คณะผู้บริหารได้รับทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความอัดอั้นตันใจของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้
นั่งจับเข่าคุยกัน ที่ได้นั่งร่วมกันคุยกันในที่ประชุมว่าจะเอาโครงการนั้นเข้า เอาโครงการนี้เข้า 
วันนี้ตั้งแต่วันที่เราผ่านงบประมาณปี 2565 จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ประกาศงานสักชิ้น แล้วใน
ที่สุดวันนี้ก็มีการกันเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางคณะผู้บริหารก็
คงจะดำเนินการในสิ่งที่ส่วนท่านได้ลงรายละเอียดไว้ แต่สิ่งที่สะท้อนมาให้เห็นนั้น โดยเฉพาะ
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่านได้กล่าวไว้ ผมคนหนึ่งเป็นคนที่อึดอัดในเรื่องโครงการ
ต่าง ๆ ที่ขอไป ที่ดำเนินการไป เอาเข้าแผนไป แต่ไม่ได้ ผมจะไม่พูดว่าโครงการไหน เพราะมัน
หลาย ๆ โครงการ เพราะตอนนี้ชัดเจนว่า 29 ล้านบาทกว่า เกือบถึง 30 ล้านบาท นี้ชัดเจน
แล้ว จัดมาแบบนี ้พวกผมก็คงจะยกมือให้ เพราะไม่ยกมือให้มันก็ตกเป็นเงินสะสมไป 
เพราะฉะนั้นในส่วนนี ้ผมอยากจะให้ทางคณะผู้บริหาร ถ้ามีการประชุมในวาระประชุม       
สมัยวิสามัญก็ให้เข้ามาเป็นโครงการเพิ่มเติม แล้วอีกอย่างหนึ่งครับ ผมสังเกตดูว่าโครงการที่ 
25 ท่านคณะผู้บริหารครับ ผมอยู่ในเขต 2 เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร  ถนนสาธารณะ  ถนนภายในชุมชนส่วนราชการ  หมู ่ที ่ 3  ตำบลในเมือง         
ชุมชนหลักสิบสี ่ ตัวผมเองนี ้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมยังไม่ร ู ้ เลยว่าช ุมชน           
ส่วนราชการอยู่ตรงไหน แต่ต่อจากนั้นก็บอกหมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง ชุมชนหลักสิบสี่ อันนี้ผมก็
อยากรู้ว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่ เพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วยชี้แจงให้ผมรับทราบหน่อยว่าชุมชน   



๑๐ 
 

ส่วนราชการนี้มันอยู่ตรงไหนครับ ของเขต 2 เพราะในส่วนนี้ผมก็คงจะเห็นด้วยในการที่จะกัน
เงินในกรณีท่ียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตรงนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิร ิครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายนิวัฒน์  ปลั ่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับระเบียบวาระที ่ 3 เรื ่อง ญัตติที่  
31/2565 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ขออนุญาตสอบถามไปที่ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารว่า ณ วันนี้ก็ถือเวลาเป็นสิ้นปีงบประมาณก็คือเดือนกันยายนก็อยากจะขอทราบ
รายละเอียดว่ากรณีเงินอุดหนุนต่าง ๆ และรายได้จัดเก็บเอง ณ วันนี้เราต่ำกว่าประมาณการ
ไปเท่าไหร่ เพ่ือจะได้มีการทำสถิติตัวเลขในการพิจารณางบประมาณในปีถัดไป ผมขออนุญาต
อภิปรายในโครงการที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งจอ LED OUT DOOR 
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ งบประมาณ 700,000 บาท ที่จะขอกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี ้ผูกพันในครั ้งนี ้ จริง ๆ เราก็มีการอภิปรายในส่วนของก่อนจะพิจารณางบประมาณ
จนกระทั่งว่าเป็นเทศบัญญัติ ตอนนี้อยากจะขอทราบรายละเอียด เรื่องจุดติดตั้ง เพราะว่าดู
พ้ืนที่และก็ดูโลเคชั่นในส่วนของพ้ืนที่ตรงนั้นกับป้ายขนาดใหญ่ตรงนี้ ไม่ทราบว่าเดี๋ยวพอติดตั้ง
ไปแล้วนี้จะเสียสมาธิในการสัญจรหรือไม่ เพราะว่าจะต้องหันซ้ายขาลง หันขวาขาขึ้น เพื่อจะ
อ่านข้อความป้ายตรงนั ้น แล้วพื ้นที ่มันจำกัดในระยะสายตาก็อยากจะดูว่าเป็นจุดไหน
เหมาะสมที่สุด ซึ่งจริง ๆ เมื่อวานก็ไปเจอจอ LED ในส่วนนั้นเขาบอกว่าใช้เป็นโซล่าเซลล์ 
เสียดายตอนนั้นเราไม่ได้พิจารณากันในเรื่องนี้ก็จะเป็นการประหยัดกระแสไฟฟ้าอีกมาก                  
ตรงนี้ก็คงจะต้องตั้งงบประมาณรองรับในเรื่องของค่าไฟฟ้าก็คงจะใช้หน่วยไฟฟ้าพอสมควร  
ขออนุญาตนำเรียนแค่ 2 เรื่อง จริง ๆ ก็อยากจะพูดเรื่องกันเงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าบาท 
เรื ่องโอเวอร์เลย์ยางที่ถนนสายหนองลุมพุกตั ้งแต่ปากทางเข้าตรงเซเว่น อันนี ้ก็อยาก 
จะให้เป็นงานที่ละเอียดสักนิดนึง เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะโอเวอร์เลย์แล้วไม่ได้มาตรฐานขึ้นมา 
ใช้ได้ไม ่นาน   เราเป ็นเร ื ่องของการ overlay  ยางก ็ฝากทางผ ู ้บร ิหาร  ถ ้าได ้ผู้รับ
จ้างก็คงจะเอาผู้รับจ้างที่เขามีศักยภาพและมีเรื ่องประสบการณ์  ในการดำเนินการตรงนี้ 
ถ้าเบื้องต้นก็คงจะขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 
 กระผม นายธัชทร  อภิโชติดิลก  ในส่วนของเรื่องกันเงินโครงการท่ี 25 ตัวนี้ไม่ทราบว่า  

 เป็นของชุมชนส่วนราชการหรือซอยราชการนะครับ  แตค่ิดว่าคงไม่ใช่ชุมชนหลัก 14   
  เพราะว่าในส่วนของซอยราชการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเศรษฐกิจฐานรากน่าจะเป็น   
 ตัวนี้ ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครบั 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง  4  ท่าน     
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
 



๑๑ 
 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ผมก็จะ 

ขอชี้แจงของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ในส่วนที่ท่านพูดถึงเกี่ยวกับ  
เรื่องงบประมาณถนนข้างโรงเรียนตรงนี้เราเอาเข้าปี 2566 ไปแล้ว ท่านต้องเข้าใจว่าอันนี้ 
เป็นงบประมาณของปี 2565 ที่เรากันเงิน ในส่วนปี 2566 เราได้ขอเอาไว้เรียบร้อยแล้ว 
ถนนที่ท่านว่า แต่ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ตอนนั ้นเราได้ทำเรื ่องหารือไปที่ อบจ.
ขอหินคลุก ถนนกว้าง 6 - 8 เมตร ระยะความยาว 800 เมตร ทำเรื่องไปถึง อบจ.เรียบร้อย 
ทาง อบจ.ก็ให้ความอนเุคราะห์ แต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ขอให้ผ่านฝนไปก่อน อบจ.
ก็ทำเรื่องมาให้เราเรียบร้อย รู้สึกว่าทางรองกฤษฏ์ก็มีเอกสารเอาให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ได้รับรู้รับทราบแล้วในส่วนนี้ ถ้าเทศบาลเงินเราไม่ขาด ผมว่าโครงการ 
เราเยอะที่จะทำ ท่านก็คิดดูเอาว่าเงินที่มันช้ามันเข้ามาจริง ๆ เราจะมีการประชุมถึงวันที่ 30 
กันยายน 2565  เพราะเงินยังไม่เข้า วันนั้นได้คุยกับท่านปลัดเทศบาลก็เป็น 2 Choice 
ว่าจะประชุมวันที่ 27 กันยายน 2565  หรือ วันที่ 30 กันยายน 2565 บังเอิญว่าในคืน 
วันศุกร์ก็มีเงินเข้ามาอีก ทีแรกท่านปลัดเทศบาลก็ปรึกษากันว่าเราจะตัดนู่นตัดนี่ ผมบอก 
อย่าเพิ่งตัดดีกว่าเอาถึงวินาทีสุดท้ายเลย เผื่อวันจันทร์วันอังคารเงินเราเข้า บังเอิญว่าวันศุกร์
เงินเข้าก็เลยเดินตามแผนเดิม ไม่ได้มีการตัดโครงการของปีที ่แล้ว  เราเข้าหมดทุกตัว 
เพราะเงินเราเข้าก็เลยแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ ในส่วนของท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ท่านประเสริฐ เอราวัน ตรงนี้ผมก็ขออภัยด้วย เพราะว่าพิมพ์เอกสารตกหล่นเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจตัวนี้ เราได้ของบพิเศษลงมาขาดเจนจบทิศไป จริง ๆ งบตัวนี้งบฐานราก 
และกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้ ในส่วนนี้เป็นของท่านสส.บัลลังก์ ซึ่งวิ่งให้เรามา 5.9 ล้านบาท 
จะมีในส่วนของถนนส่วนราชการ 1 เส้น ถนนหลักสิบสี่  1  เส้น แล้วเจนจบทิศนี่ก็ปูยาง 
แอสฟัลท์ติกหน้าหอนาฬิกามาถึงสี ่แยกยามาฮ่าก็ค ือถนนคนเดินตรงนี ้ก็ช ี ้แจงให้กับ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เพราะว่าพิมพ์มาถ้าท่านไม่เข้าใจก็อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ  เพราะมัน 
ตกหล่นไปด้วย ทีแรกผมก็ดูเอ๊ะมันไม่ใช่ ในส่วนของท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ป้ายจอ LED ก็มี 
ปรึกษาหารือ โดยเฉพาะคุณโอ๊ต วันนั ้นเราก็ไปดูพิจารณาด้วยกันว่าความเหมาะสมอยู่ 
ตรงไหน ไปดูแล้วปรากฏว่าเห็นว่าน่าจะอยู่ตรงสี่แยกยามาฮ่านั่นแหละครับ ส่วนป้ายจอ
แอลอีดีเก่าเราจะขยับแล้วจอแอลอีดีอันนั้นเราจะไปไว้ตรงหอนาฬิกา เพราะตรงนั้นผมดูแล้ว 
1. แสงก็จะไม่เข้าตาชาวบ้านในเวลากลางคืนยามนอนหลับ เพราะมันแสงสว่างมัน Outdoor  
2.  จุดมุมมองเวลาจอดไฟแดง ในส่วนตรงนั้นชาวบ้านก็จะได้อ่านชัด ๆ ตามที่ท่านนิวัฒน์ได้ 
กล่าวไว้ เพราะว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นรถวิ่งไปวิ่งมามองไปมองมาก็จะเกิดอุบัติเหตุ  วันนั้นก็ไปดูกัน 
หลาย ๆ ท่านก็เลยชี้จุดว่าตรงนี้แหละเหมาะสมก็เลยชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้ทราบ มีแค่นี้ครับ ในส่วนของท่านธัชทรก็อันเดียวกันล่ะครับ ตัวนี้เป็นงบซึ่งรอคอยมา 
เหมือนกัน ปีกว่าที่ผ่านมาเราได้ 9.9 ล้านบาท ถนนปูยาง 19 เส้น ของท่าน สส.บัลลังก์ 
อรรณนพพร  แล้วก ็ต ัวน ี ้อ ีกเช ่นกัน  5.9  ล ้านบาท  อีกเช ่นกันได ้ถนนมา 3  เส้น                
เลยแจ้งให้กับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบครับ มีแค่นี้ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายส่วนนี้เพิ่มไหม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  ผมจะขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้ทรงเกียรตินะครับ ญัตติที่ 31 ซึ่งเป็นญ ัตติกันเงินงบประมาณปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการ
พื้นฐานเป็นหลักก็ฝากท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลก็ห่วงใยเรื่องผู้รับเหมา   
ที่จะดำเนินการก็ขอให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำเนินการก่อสร้างจะได้ลดปัญหา
และเป็นไปตามแบบที่ได้ระบุเอาไว้ก็ฝากท่านนายกเทศมนตรีได้ดูแลอย่างใกล้ชิดเรื ่องนี้     



๑๒ 
 

อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องขออนุญาตสภาแห่งนี้  ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายไว้ 
ซึ่งมันเคยมีเคสตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เราประชุมของกองสวัสดิการ เรื่องการติดตั้งหอกระจาย 
ข่าวของกองสวัสดิการ  9  ชุมชน จะติดตั้งตรงไหนที่เป็นการวางตัวลำโพงขึ้นไป ผมฝากท่าน 
ได้สอบถามถึงบริเวณที่ติดตั้งอาคารหน้าบ้านที่ท่านจะติดตั้งนั้น มีผู้ป่วยหรือมีปัญหาเรื่องเสียง 
ไหม ฝากท่านนะครับ เพราะว่ามีเคสตัวอย่างมาแล้ว ติดตั้งไปแล้วไปรบกวนผู้ป่วย ซึ่งไม่ได้ 
พักผ่อน อันนี้ผมฝากท่านเอาไว้ก่อนดำเนินการทั้ง 9 ชุมชน และมีการติดตั้งหอกระจายข่าว 
ชุมชนมิตรภาพ 4  พัฒนา อีกหนึ่งโครงการ  ผมฝากเอาไว้กับท่านนายกเทศมนตรี และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องให้ดูเรื่องนี้ให้ละเอียดนิดนึง เราไม่ต้องการเสียเวลาและเสียงบประมาณไปแล้ว 
เกิดปัญหา สิ่งที่ผมฝากเอาไว้ในเรื่องนี้ในญัตติที่ 31 เพิ่มเติมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นญัตติที่ 31/2565 เร ื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปรายต่อ ผมจะขอ 
มติที ่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  กรุณายก
มือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร พอดีมองหน้าท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ บอกยังตกไปอีกตัวหนึ่งก็อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับ 
นายกเทศมนตรี งบประมาณว่าปีนี้เงินเราเข้ามาเท่าไหร่ เดี๋ยวผมจะให้ทางท่านปลัดเทศบาลชี้แจงให้พวกเรา 
 ได้เข้าใจว่าปีนี้เรามีเงินเข้าเท่าไหร่ครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ในส่วนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านนิวัฒน์ได้ให้เกียรติถามเพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์ 
ของงบประมาณของเทศบาลเรา ว่าในขวบปีที่ผ่านมา ซึ่งอีก 3-4 วัน ก็จะสิ้นปีงบประมาณ
แล้ว  ผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ซึ่งดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องรายรับ-รายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของเทศบาลจำนวนทั้งสิ้น จะขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านคณะผู้บริหารได้
นำเสนอในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ งบประมาณของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ได้จัดตั้งไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตั้งไว้ทั้งสิ้น 254 ล้านบาท และในปัจจุบัน 
ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 คือวันนี้เราได้รับงบประมาณจะเป็นทั้งรายได้ที่เราจัดเก็บเอง 
รายได้ทีเ่ราได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง และเงินอุดหนุนต่าง ๆ ที่รัฐบาลส่งมา ณ วันนี้ทาง 
เทศบาลได้รับทั้งสิ้น 238,957,747.75 บาท เมื่อบวกลบก็จะทำให้เห็นว่า ณ วันนี้เรา 
ยังไม่ได้รับ เราประมาณการเกินไว้ คือ พูดง่าย ๆ คือยังขาดอยู่ 15,042,252.25 บาท 
ซึ่งรายการที่เรากันเงินไว้นี้มันมีเงินพร้อมที่จะดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่เหตุผลกลใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงทางสภา 
ทราบนะครับ ขออนุญาตย้อนมาท่ีเรื่องของเงินที่ขาด 15 ล้านบาท นิดหนึ่ง เพ่ือจะได้เข้าใจ 
ตรงกัน  เพราะว่าการจัดตั้งงบประมาณมันค่อนข้างที่จะต้องละเอียดนิดนึง  15  ล้านบาท 
ถ้าแบ่งแยกเป็นรายรับ จากที่เราจ ัดเก็บเองมันจะมีอยู่ประมาณ 7 ล้านบาทเศษ แล้วก็ขาด 
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จากเงินของรัฐบาลที่อุดหนุนมาไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตอะไรต่าง ๆ 
ขาดอยู่ประมาณ 8 ล้านบาท  ซึ่งเหตุผลที่เรายังไม่ได้รับนี้ยังมีเวลาอีก 3 - 4 วันนี้  แต่ว่า 
สรรพสามิตนี้  ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รับอีก  4.3  ล้านบาท  ตัวนี้เป็นตัวเลขใหญ่ก็ได้นำเรียน   ทาง
ผู้บริหารแล ้วว่า ณ ปัจจุบันนี้ในเรื่องของสถานการณ์น้ำมันทางส่วนกลางก็ได้มีการชดเชย  
แล้วลดตัวนี้ก็ทำให้รายรับตัวนี้ของรัฐบาลกลางไม่เข้ามันก็จะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่  ๆ มา 
จนมาถึงเราก็เลยว่าตัวนี ้ที ่ของรายได้เงินอุดหนุนตัวสรรพสามิตนี้ขาดไป 4.3 ล้านบาท 
จะเป็นปัญหาตัวนี้ คาดว่าคงจะไม่ได้รับ ถ้าได้รับก็ในอีก 3-4 วันนี้ก็จะดูอีกทีหนึ่งนะครับ 
แต่ทั ้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะตกเป็นเงินสะสม  เพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ทันแล้ว         
ถ้าได้รับก็จะเป็นเงินของเทศบาลเหมือนเดิม ในส่วนของรายได้ที่ทางเทศบาลจัดเก็บเอง 
มันก็จะมีตัวไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังจากที่เรา 2 ปีที่ผ่านมา 
ส่วนกลางได้ให้ทางพวกเราจ ัดเก็บแค่ 10 %  แต่ปีนี้ก็จ ัดเก็บได้จากที่เราตั้งไว้ 7 ล้านบาท 
เราเก็บได้ 5.8 ล้านบาท ยังเหลืออีก 1 ล้านบาทเศษ  ที่ยังเป็นลูกหนี้ ซึ่งตัวนี้ 1 ล้านบาท
เศษก็จะเป็นลูกหนี้คงค้าง ซึ่งทางกองคลัง และทางเจ้าหน้าที่กจ็ะตามเก็บก็จะเป็นลูกหนี้ 
คงค้างที่ยังสามารถเป็นรายได้ของเราอยู่ ส่วนเรื่องของอ่ืน ๆ รายได้ค่าธรรมเนียมอะไรต่าง ๆ 
เนื่องจากวิกฤตในเรื่องของ covid ที่ผ่านมาตลอด 2 ปี 3 ปี ที่ผ่านมาทางส่วนกลางมีความ 
ห่วงใยพ่ีน้องประชาชนไมว่่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมเก่ียวกับเรื่องของสาธารณสุขและ 
ค่าธรรมเนียมถ่ายบัตรอะไรตอนนี้เราไม่ได้เก็บมาประมาณสัก 2 ปีแล้ว ตัวนี้ก็จะหายไป 
คือพูดง่าย ๆ ถึงจะไม่ได้รับ แต่การบริการของประชาชนก็ยังได้ร ับเหมือนเดิม  อันนี้
ก็จะเป็นตัวทดแทน โดยสรุป อีกตัวหนึ่งอยากเรียนให้ทราบ เรื่อง รายได้ของนิติกรรมที่ดิน 
เพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีปกติเราจะได้จากที่ดินนี้เป็นรายได้ของท้องถิ่นประมาณปีหนึ่ง     
2 ล้านบาทเศษ ซึ่งปีนี้แทบจะไม่ได้เลยนิติกรรมที่ดิน อันนี้คือเหตุผลที่งบประมาณเราไม่เข้า 
ประมาณ  15  ล้านบาท  ซึ่งตอนต้นปีได้ประมาณการกับทางท่านผู้บริหาร  ท่านนายก 
เทศมนตรีอยู่ว่าปีนี้ก็คงจะหนัก ปีที่แล้วเราเกือบ 30 ล้านบาท แต่ปีนี้ก็โอเคครับ ยังพอมี
ความมั่นคงในสถานะการเงินการคลังและการบริหารงานก็ฝากเป็นข้อมูลชี้แจงให้ทางสภา
เทศบาลเราได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลนำไปแจ้งให้ประชาชนพี่น้องเราได้รับทราบว่าสถานะ
การเงินการคลังของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ยังมั่นคงครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ท่านได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดของงบประมาณก็เป็น 
ประธานสภาเทศบาล ข้อมูลที่ดีนะครับ ผมใช้คำว่าดีมาก ๆ ก็จะได้รู้กันตามนี้  ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

จากงบประมาณที่เราตั้งไว้  254  ล้านบาท  ที่ผ่านมานั้น แล้ววันนี้ผมชัดเจนแล้วว่า 
งบประมาณที่เราได้มาทั้งหมด 238,957,747 บาท ขาดอยู่ประมาณ 15 ล้านบาท ถ้าคิด 
เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ 96 เปอร์เซ็นต์ ที่เงินเราได้มาผมก็ดีใจด้วยกับ 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา หักลบกลบหนี้แล้วถือว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรานี้สุดยอด 
เลยครับ ทีไ่ด้งบประมาณมาเต็มรูปแบบแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะอภิปรายตรงนี้ ไม่ใช่ 
อภิปราย เพียงแต่บอกว่างบประมาณที่ได้มานั้นให้เกิดการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าจะยังไงก็ช่าง   
254 ล้านบาท ตอนนี้ได้มา 238 ล้านบาท 239 ล้านบาท น ี้ถือว่า 99 % เพราะฉะนั้น 
ตรงนี้ผมก็อยากจะฝากท่านคณะบริหารให้ใช้จ่ายในงบประมาณให้มันคุ้มค่าแค่นั้นเองครับ 
ส่วนอื่น ๆ นั้นก็เป็นเรื่องของคณะบริหารจะดำเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดเทศบาล ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ท่านได้ให้ข้อมูล  ซึ่งผมได้สอบถามไปในที่ประชุมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็มีความสุขด้วยกัน  
ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีความหวังอยู่นิดนึง 
ที่เราจะได้เงินเพ่ิมเติม ซึ่งจริง ๆ ท่านปลัดเทศบาล ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านก็ได้แจ้งไว้แล้ว 
ว่ามันเนื่องจากภาษีธุรกรรมที่ดิน ซึ่งจริง ๆ แทบจะไม่มีการโอนซื้อขายอะไรทั้งสิ้นเลย ในรอบ 
2-3 ปีนี้  เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจกันได้ว่าเงินภาษีตรงนี้ไม่สามารถนำมาเป็นรายรับได้เลย 
แล้วผมฝากท่านอีกเรื ่องหนึ่ง  ตอนนี้ภาษีสรรพสามิตท่านบอกว่าประมาณ  4  ล้านบาท 
คิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีเข้ามาอีกนะครับ แต่อยากจะฝากไว้นิดนึง กรณีท่ีภาษีบำรุงท้องที ่
ในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของกองคลังก็กำลัง  
ดำเนินการ ซึ่งมียอดค้างอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทเศษนะครับ ตัวนี้ผมว่าก็ค่อย ๆ เก็บไป 
ซึ่งบางครั้งนี้ อย่างช่วงที่ผมอยู่นี้ยังเคยมีนโยบายนิรโทษกรรมบางส่วนด้วยซ้ำไป เพ่ือจะให้ 
เขามานับหนึ่งใหม่ บางคนค้างเป็น 10  ปี เพราะฉะนั้นตอนนี้คือนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
ต้องไปด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจในระยะนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัด 
เทศบาล ต้องชมท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บและติดตามเงินมาตลอด แล้ว   
ท่านนายกเทศมนตรีก็ต้องขอขอบคุณท่านจริง ๆ  ผมยังเข้าใจว่าจะประชุมสภาวันที่ 30 
กันยายน 2565  แต่พอท่านส่งสัญญาณว่าเป็นวันที่  27  กันยายน  2565 ผมก็ต้อง 
สันนิษฐานว่าคงจะมีรายรับเข้ามาอีกก็ขอขอบคุณทางท่านคณะผู้บริหารและทางข้าราชการ 
ทุกกองฝ่ายที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการผลักดันงบประมาณเม็ดเงินเข้ามาระดับนี้ก็เป็นที่วางใจ 
แล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ผมว่าไม่ต้องให้ท่านนายกเทศมนตรี ตอบใช่ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล เพราะผมฟัง  2  ท่าน  เป็นเรื่องฝากให้ท่านบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า 
 เรื่องงบประมาณท่ีได้รับนะครับ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ญัตติที่  32/2565  เรื่อง  การขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์ (เดิม)   
 เพื่อจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ ผมนายบุญเหลือ เรื่องลือ ผมว่าไม่ต้องมีการถ่ายทอดได้ไหมครับ ผมของดการถ่ายทอด 
สมาชิกสภาเทศบาล เราคุยกันภายในสภานะครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ มันเป็นมต ิเดี๋ยวนะครับ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านต้องเข้าใจว่า 
ประธานสภาเทศบาล เหตุผลที่ไม่ให้ถ่ายทอดนี้ ท่านมีเหตุผลอะไร 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ อย่างนี้ครับ ท่านประธานสภาเทศบาล ผมอยู่ในพ้ืนที่ บางครั้งชาวบ้านฟังอาจจะไม่เข้าใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วสมาชิกเราก็ไม่ได้อยู่ในเขตที่มันมีเหตุการณ์  ผมอยากให้เราคุยกันในสภาน ี้ ส่วนนี้ผมขอ 
 ไม่ต้องถ่ายทอดได้ไหมครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ท่านบุญเหลือนั่งนิดนึงครับ ที่ท่านให้เหตุผลผม คือ เป็นเรื่อง ถ้าคุยภายในมนัต้อง 
ประธานสภาเทศบาล คุยก่อนที่ท่านจะนำเข้าสู่ระเบียบญัตติ ทีนี้มันเป็นญัตติแล้ว ถ้าท่านจะไม่ให้มีการถ่ายทอด 

ผมก็ต้องถามสมาชิกสภาเทศบาลก่อนว่าสมาชิกสภาเทศบาล ที่เข้าร่วมประชุมในญัตตินี้ 
มีความเห็นอย่างไร ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  จริง ๆ แล้วมติของเราก็ต้องเป็นมตินะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถ้าไม่มีการถ่ายทอด ไม่มีการไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนั้น ผมว่าเป็นการ 

ปกปิดข้อมูลชัดเจน เพราะฝ่ายหนึ่งก็อยากได้  ฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากได้  ฝ่ายอยากได้ก็โอเค 
เพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้เขาบอกว่าเรานี้ประชุมสภาปกปิดข้อมูลเลยครับ ขอบคุณครับ 



๑๕ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครับ  ผมคงต้องยึดตามมติที่เรามีความเห็นชอบครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ จะต้องถ่ายทอดหรือไลฟ์สดตามมติที่สมาชิกสภาเทศบาล เราได้ลง 

มติเห็นชอบไปแล้ว  ถ้าท่านจะไม่ให้มีท่านนำเสนอความเห็น ผมก็คงต้องขอเสียงในสภาแห่งนี้ 
เพราะถือว่ามติที่ท่านให้มาครั้งแรก ผมยืดตรงนั้นเป ็นระเบียบปฏิบัติของการประชุมสภา
เทศบาล  ผมฝากท่านบุญเหลือนะครับ ถ้าท่านจะนำเสนอว่าไม่ให้มีญัตติที่ 32/2565 
การขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์เดิม เพ่ือจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ไม่มีการไลฟ์สด
หรือถ่ายทอด ผมขอเสียงมติที่ประชุมสภา โดยการนำเสนอของท่านก็ขอให้ท่านเสนอเลย 
แล้วผมจะขอเสียงมติครับ ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ เพราะว่าผมก็อยู่ในพื้นที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านไผ่เก่า และบ้านไผ่พัฒนา ที่ปกครองกันมานาน เรื่องทุกอย่างจะถ่ายทอดก็ได้ แต่ผมเสนอ 

ในนามที่ว่าเสนอมันถูกมันผิดยังไงก็แล้วแต่นะครับ ไม่ต้องลงมติก็ได้ ถ่ายทอดก็ถ่ายทอด
ไปเลย แต่ผมขอให้ความเห็นอย่างนี้ ในส่วนตัวของผม ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คือ กล้าพูด กล้าทำ 
นิสัยผมกล้าพูด กล้าทำ กล้าถามจะผิดหรือถูกผมต้องถามไปก่อนนี้ คือในนามสมาชิกนะครับ 
ไม่เป็นไรจะถ่ายทอดก็ถ่ายทอดไปเลย ผมเข้าใจขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาล
นะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ เพราะว่าผมก็ต้องแจ้งท่านก่อนว่าสภาแห่งนี้ ได้ลงมติ 
ประธานสภาเทศบาล เอาไว้แล้ว ว่าการประชุมสภานั้น เราจะมีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดให้พ่ีน้องที่อยู่ที่บ้าน 

ซึ่งอาจจะนั่งฟังเสียงตามสายอยู่  ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพ  ผมยึดตามมติที่ท่าน
ได้ลงเอาไว้อย่างนั้นก็คงจะมีการถ่ายทอดและไลฟ์สดในญัตตินี้เป็นปกต ิ อย่างนั้นผมจะ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ท่านได้ยื่นญัตติให้ท่านได้อ่านญัตตินี้ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร กราบเรียนท่านประธานสภา เรื่อง ญัตติที่ 32/2565 เรื่อง ขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะ 
นายกเทศมนตรี ประโยชน์เดิม เพ่ือจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา เรียนท่านประธานสภาเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ 

ทุกท่านครับ ญัตตินี้ผมขออนุญาตให้ทางรองกฤษฏ์  ชัยมาตย์นะครับ  ได้เสนอแทนผมครับ 
ขออนุญาตครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านกฤษฏ์  ชัยมาตย์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษฏ์  ชัยมาตย์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
รองนายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง การขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์เดิม  เพ่ือจัดตั้ง 
  วัดในพระพุทธศาสนา 

หลักการ 
  ด้วยวัดโพธิ์ศิริโสภณ (ข้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น) ถนนมิตรภาพ 

ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
จัดทำเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างวัดในพ้ืนที่อันเป็นป่าช้าสาธารณะประโยชน์เดิม เนื้อที่
ประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา อาณาเขตและเขตติดต่อพื้นที่ที่ขอ ทิศเหนือ จรดศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก จรดสระน้ำวัด ทิศใต้ จรดที่นาของ
เอกชน ทิศตะวันตก จรดป่าและถนนมิตรภาพ ประกอบกับ พุทธศาสนิกชนบ้านไผ่พัฒนา 
และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์/เมรุ วัดโพธิ์ศิริโสภณ สังกัดคณะสงฆ์นิกาย 
มหานิกาย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 ในเขตป่าท่ีดินสาธารณะประโยชน์ สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัย 
และปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรม รักษา
ศีลเจริญจิตภาวนา 



๑๖ 
 

เหตุผล 
  ดังนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้มีความเห็นชอบพร้อมใจกันดำเนินการในการ 

ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าที่ดินสาธารณะประโยชน์ ให้ถูกต้อง     
ตามกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด ให้เป็นวัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
โดยมีวัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของสงฆ์ 
  2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของประชาชน 
  3. เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมการกุศลต่างๆ 
  4. เพื่อทำนุบำรุง ดูแลรักษาทรัพยากร และพ้ืนที่ป่า 
  5. สร้างความสามัคคี ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
  6. เพื่อดำเนินการให้ที่พักสงฆ์ เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบ/กฎหมาย 
1. หนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0035/20735  ลงวันที่  22 

สิงหาคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการอนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563  และเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐเข้าทำประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 หมวด 1 ข้อ 5, 
หมวด 2 ข้อ 6 และ หมวด 3 ข้อ 7 

3. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็น 
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2548  หมวด 3  ข้อ 8.3 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต 
มาตรา 9  แห่งประมวดกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2543  

5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 0003 ลงวันที่ 3 มกราคม 
2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางและขั ้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน
เกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ 

  ดังนั้น  ข้าพเจ้า  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพ่ือขอใช้ที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์แปลงป่าช้า (เดิม) เพื่อจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามหลักการและเหตุผลคำชี้แจงข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
                                             (นายประเสริฐ   พงษ์ธีรมิตร) 
                                              นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ที่จบไปแล้วนั้นเป็น  ญัตติที่  32/2565  เรื่อง  การขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล (เดิม)  เพื่อจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 

ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 



๑๗ 
 

นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  เป็นเรื่องที่นานหลายปีที่ผมอยู่ใน
ชุมชนบ้านไผ่เก่า แต่ก่อนยังไม่มีชุมชนบ้านไผ่พัฒนาก็อยู่ร่วมกันมาตั้งนาน สถานที่นี้ คือ ท่าน
ที่ได้รับคำสั่งจากทางกรุงเทพฯ ให้มาหาสถานที่สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา คือ 
ท่านจินดา นูเล มาทำประชามติและหาสถานที่ที่จะก่อสร้าง พี่น้องบ้านไผ่เก่าก็เห็นว่าจะเป็น
การศึกษา เพื่อเจริญในทางศึกษาให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วม แล้วก็มาสร้างศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนมีหอดูดาวและมีหลาย ๆ อย่างที่สร้าง เพ่ือการศึกษาและมีซุ้มสัตว์ปีกแมลงอะไร
มากมายที่ก่อสร้างไป แล้วมีสถานที่ออกกำลังกายและสิ่งที่เป็นโบราณ คือ ไดโนเสาร์มา
ก่อสร้างด้วย ได้ทำมติร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านไผ่ ลงมติกันสมัยนั้น ท่านนายกลิขิต 
กสิกิจวรกุล เป็นนายกเทศมนตรี ได้เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนให้ไปลงประชามติว่าจะให้
สร้างหรือไม่ให้สร้างก็มาร่วมกัน ว่าให้สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษา แต่ละปีก็มีนักเรียนเข้ามาทำการศึกษามากมาย ยังสร้างอาคารหลายอาคาร
และบรรเทาผู้เป็นโรคโควิด ติดเชื้อโควิดมาก็มาพักบรรเทาอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มีประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชาชน แต่ส่วนเรื่องวัดนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ตกลงกันว่าวัดก็อยู่ส่วนวัด ให้มีที่
แบ่งสันปันส่วนกันที่มี 3 ไร่เศษก็ตกลงกัน ชาวบ้านก็ยินยอมจะสร้างก็ได้จะเป็นวัดก็ได้หรือที่
สาธารณะประโยชน์ที่พักสงฆ์ ทีแรกยังไม่เป็นวัด ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นวัด เป็นที่สาธารณะสงฆ์ที่
พักสงฆ์อยู่ เพราะฉะนั้นเอกสารที่ละเอียดละอออะไร ผมก็ไม่ทราบ เพราะว่าชาวบ้านก็ไม่
ขัดข้องหรอก เพราะว่ายกให้แล้วเป็นวัดก็คือวัด ผมก็เคยไปร่วมทำการบูรณะ แต่เรื่องนี้ผมว่า
จะมาให้สมาชิกสภาเทศบาลเรายกมือหรือยินยอมอะไรเลย ผมว่ามันเข้าข่ายไหม ผมว่าอยาก
ให้ทางวัดกับศูนย์วิทยาศาสตร์ตกลงกัน เพราะว่าได้แบ่งสันปันส่วนกันแล้ว ตกลงกันไม่ให้เผา
ศพ ไม่ให้ก่อสร้างที่บรรจุอัฐิ บรรจุกระดูกพูดง่าย ๆ ต่อไปคืออย่างที่เห็นเอกสารรายละเอียดที่ 
3 ไร่ แบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่คือหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์กับทางวัดที่จะตกลงกัน แต่ทาง
ชาวบ้านเขาก็ไม่ว่าอะไร ผมก็ไม่ว่าอะไรที่จะสร้างก็สร้าง เพราะว่าเมรุเผาศพก็ได้รื้อออก 
ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หมดศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดการรื้อศพที่ไม่มีญาติ มีอะไรมา 
แม้แต่ศพก็ไปขุดมาทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่คือสัญญากันระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์กับทาง
ชาวบ้านก็แบ่งสันปันส่วนกันมาแล้ว ทีนี้จะสร้างวัดในที่ 3 ไร่ ทางกฎหมายว่ายังไงก็แล้วแต่ 
แต่ส่วนผมนี้ก็เห็นดีหมดทุกทางนั้นแหละ แต่ผมอยากอยู่เป็นกลางมันจะผิดใจใครหรือไม่ ส่วน
นี้ผมถึงไม่อยากให้ถ่ายทอดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าทำไปแล้วชาวบ้านจะได้รู้ แต่ส่วนที่ไม่รู้
ก็จะได้รู้นี้เป็นหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์จะแบ่งสันปันส่วน จะเอาอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เขา เขาครอบครองมา เพราะว่าเอกสารผมอ่านแล้วมันก็แบ่งกันมาคือส่วนนี้
ก็ให้ชาวบ้านเข้าใจ ผู้ที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจมันแบ่งกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์ รัฐต่อรัฐนะครับ ศูนย์การศึกษาก็เป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องประชาชนได้ศึกษา และ
พี่น้องก็มีงานทำในศูนย์วิทยาศาสตร์นั้น บ้านไผ่เก่าของเราพี่น้องประชาชนก็มีงานทำ ไปเป็น
ยาม ไปเป็นเจ้าหน้าที่อะไรมากมายก็มีประโยชน์อีกส่วนหนึ่ง ทางวัดก็ยึดเหนี่ยวใจของเรา
พระพุทธศาสนาก็คงไว้ก็ไม่ได้เบียดเบียนกัน ผมว่าถ้าจะเป็นวัด ผมก็เห็นดีด้วย ยินดีด้วยที่จะ
สร้างเป็นวัด แต่ส่วนนี้ผมว่าสมาชิกสภาเทศบาลเราทุกท่านก็คงจะไม่ทราบ ว่าเหตุผลมันเป็น
ยังไงมายังไงก็ตามเอกสารที่เสนอมา ผมอยากให้ปรึกษากันอย่างนี้ บางทีเอกสารยังไม่ครบ
อะไรจะมาบังคับสมาชิกสภาเทศบาลให้ยกมือสนับสนุน ผมว่าเอกสารทุกอย่างก็ยังไม่ครบ
ตามกฎหมาย กฎหมายใหม่นี้ทีจ่ัดตั้งวัดให้ห่างกันเท่าไหร่ผมก็อ่านคร่าว ๆ มาก็มี แต่ผมจะไม่
เปิดเผยว่ากฎหมายมี แล้วเนื้อที่เท่าไหร่ที่จะสร้างวัดใหม่ แล้วแต่ถ้าจะทำ แล้วแต่ทางศูนย์



๑๘ 
 

วิทยาศาสตร์จะร่วมมือกันจะให้  วันนี้ผมก็ขออภิปรายเพียงแค่นี้ล่ะครับ เพราะว่าผมก็อยู่บ้าน
ไผ่มานานประมาณ 50 ปีแล้ว เดี๋ยวนี้ผมอายุ 73  ปี ผมรู้ว่ามันเป็นไปยังไงมาไง เพราะว่ามัน
เรื่องละเอียดอ่อนจริง ๆ ระหว่างชาวบ้าน ถ้าพูดจริง ๆ คนหนึ่งเห็นชอบ คนหนึ่งไม่เห็นชอบ 
ว่าพระเดี๋ยวนี้เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยก็ไปอยู่นั้น รองเจ้าอาวาสก็ไปอยู่วัดศูนย์วิทยาศาสตร์  บาง
ปีก็มีพระแค่ 2 รูป 3 รูป เป็นธรรมดา สองวัดนี้ไม่มีพระพอ 10 รูป แต่ละปีนะครับ แต่นี้ก็ขอ
อภิปรายให้ท่านที่ไม่เข้าใจจะหาว่าชาวบ้านไผ่ไม่อยากสร้างวัดหรือไงมันไม่ใช่นะครับ  เอา
ตามกฎหมายเลยที่ว่าเนื้อที่ห่างกันเท่าไหร่ที่จะเป็นวัด ปริมาณเนื้อที่เท่าไหร่เป็นวัดได้ แล้วแต่
กรมศาสนานะครับ เพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็คงเข้าใจ และผมขอชี้แจง เพราะว่า
เราจะเป็นกลางก็ได้ ไม่ว่าจะเห็นดียกมือก็ได้ ไม่เป็นไรนี้คือเรียบเรียงมาคือเหตุผล  เพราะว่า
ผมก็ผ่านสภาที่ยกมือให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เขามาดำเนินงานผมก็ได้ยกมือ สมัยเฮียเซ่ง นาย
สันติชัยกับท่านนายกเล็กนี้ออกไป ประเมินกันว่าให้ร่วมกันสร้าง ทำประโยชน์ทุกข้าง ทาง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็อ้างเหตุผลว่าเพื่อการศึกษา ทางวัดเราก็อยู่ที่สาธารณประโยชน์ แต่ยังไม่
เป็นวัดทำที่พักสงฆ์ ส่วนนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนี่คือชี้แจงความเป็นมาของทางวัด ไม่มีใครห้าม
หรอกที่จะสร้างวัด สร้างได้หรือตามกฎหมายก็สร้างไปทำไป ส่วนผมก็ขอรับรองว่าผมจะอยู่
เป็นกลาง ไม่ว่าข้างนู้นข้างนี้ไม่มีหรอกครับ ผมถึงบอกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ถ่ายทอดก็ได้ ผมก็เลย
เสนออย่างนี้นะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื ่องญัตติที่ 
32/2565 เร ื ่อง การขอใช ้ท ี ่ด ินป ่าช ้าสาธารณะประโยชน ์เด ิม เพ ื ่อจ ัดต ั ้ งว ัดใน
พระพุทธศาสนา ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลก่อน ว่าพอดีผมก็ออกไป
ทำธุระสักครู่  มีสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านเกิดข้อกังวล เพราะอาจจะยังไม่ทราบ
รายละเอียด ว่าในอดีตที่มาที่ไปเป็นอย่างไร พอดีเผอิญผมก็อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นด้วย และ
เกาะติดเรื ่องนี้มาตลอดก็คงจะขอขยายความให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นการ
ประกอบการตัดสินใจในการลงมติในครั้งนี้ด้วยความเคารพนะครับ ขออนุญาตเท้าความเดิม
นิดนึง ถ้าจะบอกไม่ทราบ ผมทราบมาทุกขั้นตอน เพราะว่าในอดีตเมื่อปี 2532 ผมก็ได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ในครั้งนั้นมันเป็นเขตรวม ไม่ได้แบ่งเขต 1,2,3 เหมือนปัจจุบันนี้ 
ตอนนั้นก็เป็นพ้ืนที่ที่เราได้ไปรณรงค์การเลือกตั้ง แล้วในครั้งนั้นสมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่ง
ก็จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5,000 คะแนน ขึ้นไปถึงจะได้
ประสบความสำเร็จในการมาเป็นตัวแทนพี่น้อง พอหลังจากนั้นมาก็ประมาณอีก 1 สมัย เป็น
ช่วงที่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านนายกประเสริฐ พงษ์ธีรมิตรก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ในช่วงนั้นก็เป็นเทศบาลตำบล มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 12 ท่าน ผมเองก็
โชคดีได้เป็นทีมผู้บริหารกับท่านประเสริฐ  โดยมีท่านลิขิต กสิกิจวรกุล ขออนุญาตเอ่ยนาม 
เป็นนายกเทศมนตรี ในครั้งนั้นก็จะมีโครงการในเรื่องของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์มีดำริว่า
อยากจะสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยผ่านอธิบดีการศึกษานอกโรงเรียนก็เลยไปเล็งเห็นแล้วว่า
ที่แปลงนี้เป็นที่ที่เหมาะสม ในครั้งนั้นเมื่อปี 40 นี่มันเป็นโครงการเมกะโปรเจ็กตเ์ลย เห็นบอก
ว่าต่อไปนี้ที่สมัยพวกเราเป็นเด็กสิ่งที่เราใฝ่ฝันที่สุดก็คือเดินทางไปดูท้องฟ้าจำลองที่หัวหมาก
กรุงเทพฯ แต่เขาบอกต่อไปไม่ต้องไปแล้ว เราจะมาดูท้องฟ้าจำลองที่บ้านไผ่ ที่อุบลราชธานี 2 
แห่ง เกิดพร้อมกัน โดยทุนก่อสร้างประมาณ 500 ล้านบาท เราก็ผลักดันกันเต็มที่ในช่วงนั้น 
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แต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจปี 40 หลายท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม อย่างท่านปลัดเทศบาลนี่เล่นหุ้น
ไว้ก็อาจจะเจอวิกฤตในช่วงนั้น ปี 40 เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ กำชับปรับงบประมาณ
ลงมาก็เลยมาเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้  ตอนนี้ที ่ดินเดิมนี่ก็จะเป็นของกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าทางอธิบดีการศึกษานอกโรงเรียนก็มีหนังสือไปขอใช้
ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้จำนวน 51 ไร่เศษ ผมจะไม่กล่าวถึงในตัวเลข พอหลังจาก 51 ล้าน
บาทเศษ ปรากฏว่าก็จะมีเรื่องของการแบ่งแยกในที่แปลงหนึ่งก็คือประมาณสัก 3 ไร่ 3 งาน
เศษ เพื่อก่อตั้งที่พักสงฆ์ ตอนนั้นเขาเรียกที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์ อันนี้ไม่เกี่ยวกับป่าช้าจะมี
ป่าช้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งพวกเราเรียกกันในอดีตว่าป่าช้าแขก เพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ก็
เป็นเวลา 25 ปีเต็ม ๆ นะครับ ที่พี ่น้องชาวบ้านรอที่จะยกฐานะตรงนี้ให้เป็นวัด โดยการ
ดำเนินการจากสำนักพุทธศาสนา จริง ๆ เอกสารผมดูหมดที่ส่งไปให้ แต่ตอนนี้ผมขออนุญาต
ติงนิดนึงนะครับ ขอติงแล้วกต็ั้งข้อสังเกต ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลก็ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกับผม
ก็คือสาระสำคัญ ในเอกสารนี้ปรากฏว่าท่านไม่ได้แนบเข้ามาด้วยในการประกอบการตัดสินใจ
พิจารณา ผมจะขออ้างถึงหนังสือฉบับนี้ ลงนามโดยท่านพระครูประดิษฐ์โพธิธรรม ประธาน
สงฆ์วัดโพธิ์ศิริโสภณ มีหนังสือมาถึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร 
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารการขอจัดตั้งวัด 2. สำเนาเอกสารการประชุมลงมติ
ขอรับความเห็นชอบจากพี่น้องในชุมชน ปรากฏว่าผมดูสิ ่งที่ส่งมาด้วย 2 ฉบับนี้ เพื่อจะ
ประกอบการตัดสินใจไม่มีครับ พอไม่มีเสร็จ เราก็ต้องกลับมาดูว่าเอกสารการขอจัดตั้งวัดนี่มัน
ก็จะมีในเรื่องของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย พ.ร.บ. ขอใช้ที่ดิน ซึ่งจริง ๆ มันก็มีระบุไว้เรื่อง
ของการใช้ที่ดินจากส่วนราชการตอนนี้ผมก็เลยไปดูของหมวดวัด ตอนนี้หมวดวัดนี้ก็มีครับ 
อย่างที่ท่านบุญเหลือพูดก็ถูกต้องครับ แต่มันก็ยังจะมีข้อปลีกย่อย ว่ากรณีที่คุณลักษณะในการ
จัดตั้งวัดนี้จะต้องใช้ที่ดินไม่น้อยกว่า 6 ไร่ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร ่แต่ก็ยังมีข้อปลีกย่อย ว่าถ้า
กรณีในภูมิประเทศตรงนั ้นหรือสถานที่ตรงนั ้นนี่อาจจะมีความจำเป็นในเรื ่องของพื ้นที่
ข้างเคียงก็สามารถปรับลดได้ อันนี้ก็ยังมีบทเฉพาะกาลออกมาด้วยนะครับ พอหลังจากผมหา
สิ่งที่ส่งมาด้วยไม่เจอ ผมก็เลยกลับไปดูหนังสือฉบับหนึ่งที่แนบมากับญัตติก็คือหนังสือด่วน
ที่สุด จากจังหวัดขอนแก่น ลงนามโดยรักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีถึงท้องถิ่น
จังหวัด เพื่อจะให้แจ้งเวียนทุกจังหวัดที่มีความประสงค์อยากจะยกตั้งวัด ผมขออนุญาตอ่าน
นิดนึงนะครับ ท่านประธานสภาเทศบาลจะได้เข้าใจตรงกัน ขออนุญาตนะครับ เรียนท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น สิ่งที่ส่งมาด้วย อันนี้คือจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รายชื่อที่พักสงฆ์ที่
ยื่นคำขออนุญาตให้ทำประโยชน์ที่ดินในที่ของกรมป่าไม้  2. รายละเอียดเอกสารประกอบคำ
ขอ ตอนนี้พอหลังจากนี้แล้ว ผมก็ดูรายละเอียดในหนังสือด้วยจังหวัดขอนแก่นได้รับการ
ประสานจากสำนักพุทธศาสนา กระทรวงทรัพยากรและสิ ่งแวดล้อม แจ้งให้ทุกจังหวัด
ประสานงานกับสำนักงานจังหวัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ถึงท่ี 13 หรือสำนักงานทรัพยากรป่าไม้
ทุกสาขา เพ่ือดำเนินการทำเอกสารประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม
มติครม. ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2564 กรณีมีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และได้ยื่น
คำขอไว้ครบแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2565 หากเกินกำหนดแล้ว กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้อาจจะไม่พิจารณาคำร้องนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผม
เห็นด้วย แล้วก็พร้อมที่จะยกมือสนับสนุน แตเ่พียงแค่ว่าที่ผมอ่านมาตรงนี้ก็คือติงนิดเดียว ว่า
เอกสารประกอบในการพิจารณามันได้หายไปหรือไม่ได้มีในนี้  ผมพยายามเปิดดูว่าเอกสารไป
ไหน แล้วที่ท่านบอกว่ามาขออนุมัติ ไม่ใช่อนุมัตินะครับ เพราะว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ได้อยู่ในการ
ดูแลของเทศบาล ทางกรมป่าไม้ก็ไม่ได้มอบให้เรา เพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นที่แปลงนี้อยู่ใน
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เขตเทศบาล อยู่ในเขตปกครองของท่าน เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะว่าเราก็คงจะเป็นลักษณะ
ให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่อนุมัติ เพราะถ้าอนุมัติไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ตรงนี้ ให้เข้าใจตรงกัน 
เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากท่านประธานสภาเทศบาล ว่าถ้าเป็นไปได้เอกสาร 2 ส่วน ที่ส่งมา
ด้วยท่านไม่มี ช่วยไปหาให้ด้วยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลก็อยากจะได้เอกสารตรงนั้นมา
ประกอบไว้ในการที่จะต้องทบทวน ทบทวนในทีน่ี้หมายความว่าจะได้ดูว่าเป็นหลักประกัน ว่า
ถ้าเราให้ความเห็นชอบแล้วจะไม่มีประเด็นข้อโต้แย้ง เรื่องข้อกฎหมายในภายหลัง เพราะว่า
อำนาจจริงนี่มันไม่ใช่อำนาจอนุมัติ แม้กระทั่งเห็นชอบนี้ก็ยังไม่ใช่เลย  เพราะว่าจริง ๆ เรา
ไม่ได้กำกับดูแลหรือมีการมอบหมายให้ดูแลที่ดินแปลงนี้ อันนี้ผมก็ขออนุญาตพูดไว้นิดนึงจะ
ได้เข้าใจตรงกัน ว่าที่มาที่ไปของที่ดินแปลงนี้เป็นมาอย่างไรก็ขอย้ำอีกที ก่อนหน้านี้ก็คือที่ดิน
แปลงนี้ได้รับการมอบจากกรมป่าไม้มาให้กับการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านนะครับ คือ มีท่านผู้อำนวยการ กศน. คือ ท่านจินดา นูเล ถ้าผมจำไม่ผิด ขออนุญาตเอ่ย
นามท่าน ไม่เสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นทางวัดก็แบ่งก็มีการแบ่งจริง ๆ นะครับ ในเอกสาร
การแบ่งของทางที่ดินก็มีแบ่งแยกออกไป 3 ไร่ 3 งานเศษ ซึ่งเอกสารถูกต้องหมด เพียงแต่ว่า
ขั้นตอนที่นำมาให้สภาพิจารณาวันนี้ เอกสารไม่ครบถ้วนเท่านั้นเองก็เลยเกิดความกังวล ใน
การพิจารณาครับ คงจะขอยืนยันว่าเห็นด้วย เพื ่อเป็นการจรรโลงและอนุร ักษ์บวร
พระพุทธศาสนา และอย่างหนึ่งก็จะเป็นประวัติศาสตร์ให้กับท่านนายกประเสริฐด้วย เพราะ
ท่านเป็นคนจัดงานนี้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์ พอเสร็จปุ๊บครบ 25 ปี 
วันนี้ท่านก็มารับผิดชอบในเรื่องนี้อีกนะครับ คงจะขอชื่นชมและขอบคุณนะครับ หลายท่าน
ที่มาฟังวันนี้ก็มาด้วยแรงศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ขออภิปรายเบื้องต้นแค่นี้ก่อน
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน สมาชิกสภาเทศบาล ตามญัตติที่ 32/2565  เรื่อง การขอ
ใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์เดิม เพื่อจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ผมเป็นพุทธศาสนาคน
หนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ อยากจะขอเพ่ิมเติมของท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ 
คือ หนังสือด่วนที ่สุด เรื ่องเร่งรัดดำเนินการอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติตั ้งแต่         
พ.ศ. 2563 และหลังสุดก็คือ พ.ศ. 2564 ให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถ้าไม่ดำเนินการ โดยกรมป่าไม้ ในนี้บอกว่าจะไม่พิจารณาคำขอ
ดังกล่าว และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผมก็สงสัยนิดนึง ว่ามติคณะรัฐมนตรี
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2563 หลังสุดก็คือ พ.ศ. 2564 แต่ทางวัดนี้ทำหนังสือมาหาเทศบาลเราวันที่ 
8 กันยายน  2565 ซึ่งเกินมาแล้ว 8 วัน ทำไมหนังสือของกรมพระพุทธศาสนาของจังหวัด
ของเรานี้ทำไมส่งหนังสือมาให้ช้าจังเลย ส่งหนังสือมาวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เหลือเวลา
ปฏิบัติงานแค่ 8 วัน เพราะฉะนั้นติงไปนิดนึงว่ากรมศาสนาจังหวัดเรานี้หนังสือล่าช้ามาก เขา
ให้เวลาตั้งปีกว่าแต่ส่งหนังสือมาหาทางวัดนี่เหลือเวลา 8 วัน ก็จะหมดกำหนด แล้ววัดก็ทำไม่
ทันอยู่แล้ว ตามเหตุการณ์แล้วถ้าเกิดว่าอนุมัติไปวันนี้หรือเห็นชอบไปในวันนี้จะมีผลว่าได้สร้าง
วัด อนุญาตทำเป็นวัดได้หรือเปล่า เพราะหนังสือที่ทำมานี้มีกำหนดเวลา แล้วเราเปิดสภาก็ 
27 กันยายน 2565 ก็เกินมาเกือบเดือนกว่าจะส่งหนังสือกลับไปอีก ถ้าเกิดว่าทางป่าไม้
อนุโลมวันนี้ก็ต้องยกมือเห็นชอบ เพราะฉะนั้นในนามของพุทธศาสนาผมคนหนึ่งที่นับถือ
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ศาสนาพุทธ อยากให้กรมศาสนาของเรานี ้ เร ่งร ัดหนังส ือ ส ่วนต่อ ๆ ไปนี ้ เก ี ่ยวกับ
พระพุทธศาสนาของเรานี้ช่วยเร่งทำหนังสือให้มันเร็วกว่านี้หน่อย ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  ขอเชิญท่านนพดล  พลภูเขียว ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายนพดล  พลภูเขียว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับวัดใหม่ ที่จริงวัด
ใหม่โสภณตรงนี้ ท่านพระครูโสภณหรือหลวงพ่อสังวาลย์ก่อตั้งสมัยนั้นผมก็อยู่ด้วยอยู่นะครับ 
สมัยนั้น ที่จริงสร้างวัด สร้างสำนักสงฆ์นี้มันทำได้ เพราะว่าเมื่อก่อนก็เห็นพื้นที่มันว่างใช่ไหม
ครับ หลวงพ่อพระครูโสภณท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดโพธิ์ชัย บ้านไผ่เก่า ทีนี ้ท่านเห็น
ความสำคัญว่ามันเป็นที่ว่างท่านเลยไปจัดตั้งสำนักสงฆ์ก็ไม่เห็นมีใครต่อต้าน เพราะว่าบ้านไผ่
เก่ามันก็มีทั้งชุมชนกกแดงส่วนมาก ชุมชนกกแดงก็อาศัยใช้วัดโพธิ์ศิริโสภณ การตั้งสำนักสงฆ์
นี้มันคงไม่ใช่ปัญหา มันทำได้สร้างได้ เพราะว่าถ้ามันมีที่สาธารณะที่ว่างก็ไปสร้างได้ แต่มี
ปัญหาตรงที่จะไปตั้งวัดนี้มีปัญหา เพราะว่ามันมีกฎของเขาอยู่วัด ดังที่ท่านนิวัฒน์ได้กล่าวไว้
มันจะต้องมีเนื้อที่ 6 ไร่ ขึ้นไปอย่างนี้ ที่จริงมาขอที่เทศบาลเรานี้ผ่านมติอะไรนี่ ผมว่ามันคง
ไม่ใช่หรอกมันต้องไปขอจากสำนักพระพุทธศาสนาจะอนุมัติ อย่างเห็นวัดป่าอาจารย์สาดนี้ทำ
มาขอมาไม่รู้จะกี่ปีแล้ว ยังไม่ได้อยู่ เพราะว่าการที่มีวัดเจ้าอาวาสก็ไม่มีอะไรจะไปเป็นเจ้า
อาวาสเป็นอะไรก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นสำนักสงฆ์มันไม่ใช่ของวัด เพราะฉะนั้นพระท่านถึง
อยากจะให้มันเป็นวัด ดังนั้นผมว่ามันต้องไปวิ่งตามขั้นตอน ถ้าจะมาขอเฉพาะสภาเรา เรา
อนุมัติไปก็ไม่มีประโยชน์ เพียงแต่ว่าทางเทศบาลเห็นด้วยเฉย ๆ ผมขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ เห็น
ด้วยสำคัญมาก เพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่มานานแล้ววัดป่าหลวงพ่อโสภณนี้ เห็นด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณ ท่านนพดล  พลภูเขียว ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไมค่รับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ขออนุญาตเสริมสั้น ๆ นิดเดียว วันนี้พอดีมีพ่ีน้องจากทั้งชุมชนกกแดง 
และบ้านหัวหนอง หมู่ 6 ก็มารอฟังสภาเรา จริง ๆ ก็ยังเห็นอยู่ว่าจริง ๆ แล้วประเด็นเดียวที่
เทศบาล โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล และผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือที่ดินแปลงดังกล่าว
นี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลแค่นั้นเอง แต่ถ้าจะให้ถึงขั้นไปอนุมัติหรือเห็นชอบให้
ดำเนินการนี้ผมว่ามันไม่ใช่ภารกิจของเทศบาล เพราะฉะนั้นผมดูเนื้อหาของญัตติเสมือนหนึ่ง
ว่าจะไปขอรับความเห็นชอบถึงขั้นอนุมัติมันไม่ใช่อำนาจเรานะครับ พอดีดูข้อกฎหมายแล้วมัน
อาจจะมีปัญหาในภายหลัง แต่ถ้าวันนี้มาขอมติให้ทำการอยู่ในเขตเทศบาลได้นี่เราเห็นชอบ
ด้วย แต่ขั้นตอนของข้อกฎหมาย ซึ่งมันไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอย่างที่ผมอภิปราย สิ่งที่ส่ง
มาด้วยคำขอการขอก่อตั้งวัด หนังสือไปลงที่สำนักพุทธหรือยังนะครับ ซึ่งน่าจะหมดขั้นตอน
ของทางกรมที่ดินแล้ว เพราะว่ามีการโอน มีการมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับทางป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์ไปแล้ว 3  ไร่ 3 งานกว่า เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าหลังจากขั้นตอนตรงนั้น
แล้วมันก็อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเรื่องยื่นขอไปที่สำนักพระพุทธศาสนา ตอนนี้กรณีของ
เทศบาลเองก็คงจะให้ความเห็นชอบในการทำงานในพ้ืนที่ของเขตเทศบาล คิดว่าน่าจะหยุดอยู่
ตรงนี้นะครับ เพราะว่าเราไม่มีอำนาจเกินนั้นเลยจริง ๆ เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้อง โฉนด
แปลงนี้ก็เป็นที่ในอดีตก็เป็นที่ป่า ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งไม่ได้เป็นป่าที่ทางกรมป่าไม้ได้สงวนสิทธิ์
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อะไรทั้งสิ้นก็มีการมอบกันถูกต้องเอกสารสิทธิ์มีหมด ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าก็ต้องหารือ
ฝ่ายกฎหมายของเทศบาล ว่าเราจะลงมติแล้วทำบันทึกในสภาแห่งนี้ไว้ว่าข้อความอย่างไร ผม
ก็เลยเสนอแนะว่าก็คงให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการทำการในเขตเทศบาล ซึ่งตรงนั้นเป็น
อำนาจสภา แต่ถ้าถึงขั้นอนุมัติเห็นชอบทั้งหมดมันไม่ใช่ งบประมาณก็ไม่ใช่เรา ขออนุญาตนะ
ครับ อาจจะยืดเยื้อไปนิดนึง แต่ด้วยความที่จะให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้สบายใจ แล้ว
ก็อยากจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นในเร็ววัน เพราะว่ามีการเดินเรื ่องมาตั้ง 25 ปีแล้วนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนนี้อีกหรือไมค่รับ 
ประธานสภาเทศบาล ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเลยนะครับ   
 ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ผมขอให้สภารับรองว่าถ้าสมาชิกสภา
เทศบาลลงมติไปแล้ว มาภายหลังสมาชิกสภาเทศบาลมีความผิดหรือมีเรื่องมีราวอะไรไหม 
เพราะว่าผมเคยโดนมาแล้ว ผมจำได้นะครับผมตั้งหลายศาลกว่าจะรอด ถ้าส่วนนี้สภารับรอง
ผมก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านสนับสนุนที่จะเป็นวัด ถ้ามีความผิดตามมาภายหลังก็
ขอให้ประธานสภาเทศบาลรับผิดชอบส่วนนี้ชัดเจน เพราะว่าผมเคยโดนมาแล้ว ผมก็ต้อง
ละเอียดลออหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไหม 
ประธานสภาเทศบาล ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีก่อนนะครับ พอดีในญัตตินี้เดิมที 

ทางวัด หมายถึงว่าท่านพระคุณเจ้าวัดโพธิ์ศิริโสภณได้ชี้แจงให้รายละเอียด ท่านจะขอมาให้
ข้อมูลและรายละเอียดที่ห้องประชุมสภาแห่งนี้  เดิมที่ได้แจ้งเอาไว้ที ่ผมนะครับ เผอิญว่า     
พระครูท่านไม่สบายไม่สามารถที่จะเดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมแห่งนี้  ซึ่งท่านได้
มอบให้กับท่านอาจารย์ปรีชา  ชัยนิคม ซึ่งท่านเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นคณะกรรมการ
ของวัด ซึ่งท่านจะขออนุญาตสภาแห่งนี้ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีท่านจะ
ได้ให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาเทศบาล ผมจะขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ให้อนุญาตท่านอาจารย์ปรีชา ชัยนิคม ข้าราชการบำนาญเป็นคณะกรรมการวัดโพธิ์ศิริ
โสภณได้ชี ้แจง ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรครับ       
ท่านอาจารย์ปรีชา ชัยนิคม ท่านจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากท่านได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

จากการที่ท่านอาจารย์ปรีชา  ชัยนิคม ท่านจะมาชี้แจงนี้ผมเห็นด้วย เพราะว่าท่านเป็นผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ท่านเป็นบุคคลที่ทั้งบ้านไผ่เก่า บ้านไผ่พัฒนา และชุมชนกกแดง ให้ความเคารพ แล้ว
อีกอย่างหนึ่งท่านก็เป็นข้าราชการบำนาญ ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านอาจารย์ท่านจะต้องมา
ชี้แจงให้ชัดเจนตรงนี้แล้วเพื่อที่จะให้พี่น้องชุมชนกกแดง บ้านไผ่เก่า และบ้านไผ่พัฒนา ได้รับ
ทราบที่ไปที่มาของวัดโพธิ์ศิริโสภณ เพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งครับ ที่ให้การสนับสนุนให้ท่านมา
ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน อย่างนั้น ผมจะขอมติสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์ปรีชา ชัยนิคม ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการวัดจะให้ 
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ข้อมูลชี้แจงในสภาแห่งนี้ ในญัตติที่ 32/2565  เรื่องการขอใช้ที่ดินป่าช้าสาธารณะประโยชน์
เดิม เพื่อจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรุณายกมือขึ้นครับ (มติเป็นเอกฉันท์ครับ) กราบเรียน
เชิญท่านอาจารย์ปรีชา ชัยนิคม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ขอเชิญท่านอาจารย์ครับ 

นายปรีชา  ชัยนิคม เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ท่านสมาชิกสภา 
คณะกรรมการวัดโพธิ์ศิริโสภณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน พ่ีน้องประธานชุมชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ผมต้อง 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ วันนี้ท่านพระครูประดิษฐ์โพธิธรรมป่วยกระทันหัน ท่าน
เลยโทรศัพท์มาบอกผมให้ไปฟังที่ประชุมแทนหน่อย ผมก็เลยรับปากกับท่านไว้ วันนี้ก็ต้อง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สุดเลยครับ มาฟังเก่ียวกับการตั้งวัดโพธิ์ศิริโสภณ ท่านหลวงพ่อ
พระครูโสภณวุฒิกร เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่เก่า ท่านไปชวนพี่น้องชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน 
มีบ้านไผ่เก่า ชุมชนกกแดง และบ้านโนนไผ่ ไปร่วมกันสร้างสำนักสงฆ์ เพื่อรักษาป่าไม้เอาไว้ 
อันนี้เป็นมติของท่านพระครูตั้งแต่ปี พ.ศ.  2512 ผมเป็นข้าราชการครูมาอยู่บ้านไผ่เดี๋ยวนี้ได้
ประมาณ 50 ปีแล้ว ทีม่าอาศัยอยู่ที่บ้านไผ่ ภูมิลำเนาเดิมผมอยู่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ข้างสนามบินขอนแก่น ทีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มาเริ่มปี พ.ศ. 2540 วัดตั้งมาก่อนตั้งหลายปี 
ประตูเข้าวัดทำเป็นประตูเขาเรียกว่าประตูโขง บ้านเราเรียกว่าประตูโขงทั้งสองด้านทั้งทาง
ถนนมิตรภาพทั้งทางถนนเข้าหมู่บ้าน เดี๋ยวนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ไม่กล้าทำลาย เพราะว่ามัน
เป็นสมบัติดึกดำบรรพ์ของชาวบ้านได้ช่วยกันไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่
สตางค์เดียว เป็นเงินบริจาคจากชาวบ้านทั้งสิ้นที่มาสร้างวัด ทีนี้บัดนี้ทางพระครูท่านมาเรียก
ชาวบ้านไปประชุมวัด หัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปร่วมประชุมปรึกษา ท่านไปได้ข้อมูลมาจาก
ทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ว่าเราจะขออนุญาตสร้างให้ เป็นวัดถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ไปอ่านดูระเบียบวาระหนังสือที่ส่งมา ด่วนจริง ๆ อย่างที่ท่านว่า ผมก็ได้ไปอ่าน
เหมือนกัน แล้วก็เลยนำหนังสือมาปรึกษากับท่านรองกฤษฏ์ ท่านรองกฤษฏ์ก็เลยโทรศัพท์ไป
คุยกับสำนักพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น บอกว่าทำมาเลย ทำเรื่องมาเลย แต่นี้เรื่องต่าง ๆ 
มันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง คือ ต้องผ่านชาวบ้าน มติของชาวบ้าน ทีนีพ้วกผมก็ไปรีบ
ทำเสร็จเรียบร้อยจากชาวบ้านแล้ว ทีนี้มันมีเอกสารที่จะต้องส่งเหลืออีกเพียงข้อเดียว คือ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากทางสภาเทศบาลที่อยู่ในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นวัดนี้จะอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ต้องเป็นท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เหลือเพียงอันเดียวที่เอกสาร
ยังไม่ครบ เพราะฉะนั้นเมื่อเสนอเข้ามาที่ประชุมแล้ว บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ไม่ใช่อนุมัติ
นะครับ เป็นเพียงให้ความเห็นชอบ ส่วนที่ส่งไปแล้วมันจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตครับ 
ผมก็ไม่ติดใจเรื่องนี้เหมือนกันครับ เพราะว่าขอให้ได้ส่ง ส่วนจะได้ภายหลังหรือไม่ได้หรือจะให้
ส่งใหม่หรือเอกสารไม่ครบอะไรหาเพ่ิมค่อยว่ากันใหม่ เพียงขอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนขอให้ได้ส่ง
ตามกำหนดครับ ผมก็ขอชี้แจงแค่นี้ครับ ขอขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชา ชัยนิคม ครับ ท่านข้าราชการบำนาญ ซึ่งท่านเป็น 
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการของวัดท่านใดให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วนให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล 

ที ่ได้อภิปรายหลายท่านเลย ผมเชื ่อว ่าเร ื ่องนี ้ เป ็นเร ื ่องที ่ม ีความละเอียดอ่อน  เร ื ่อง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธนั้นให้ความสำคัญมาตลอด ผมต้องกราบเรียนท่าน
ก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบ ผมเสริมท่านนิดนึงนะครับ โดยเฉพาะในส่วนของท่าน
นพดล  พลภูเขียว ซึ่งท่านได้อ้างถึงเรื่องการจัดตั้งวัดที่มีพ้ืนที่ 6 ไร่ขึ้น ในข้อมูลส่วนนี้ผมกำลัง
ดูข้อมูลให้ท่านอยู่ ซึ่งมันเป็นข่าวที่ผมได้รับช่วงล่าสุดคือวันนี้   วันที่ 27  กันยายน  2565 
เกี่ยวกับพุทธศาสนานั้นพ้ืนที่ทีต่่ำกว่า 6 ไร่ อันนี้ผมไว้ให้ข้อมูลให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล
นะครับ พ้ืนทีท่ีต่่ำกว่า 6 ไร่ก็สามารถที่จะจัดตั้งวัดได ้ณ ปัจจุบันนี้นะครับ รายละเอียดผมคง
ไม่ได้อ่านหนังสือให้ทั้งหมด แต่ท่านเข้าไปดูข้อมูลเรื่องของมหาเถรสมาคมได้ในวันนี้ พื้นที่ต่ำ
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กว่า 6 ไร่ ปลดล็อคแล้วว่าสามารถจัดตั้งวัดได้ถือเป็นพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมศาสนกิจ
ของสงฆ์ได้ อันนี้ผมเรียนท่านนพดล พลภูเขียว ซ่ึงเป็นวันนี้เลยที่ผมกำลังดูข้อมูลข่าวเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาให้กับท่านอยู่ ซึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องที่วันนี้จะต้องเข้าสู่การพิจารณาให้กับพวกท่าน
หลายท่านนะครับ ในการเห็นชอบ ไม่ใช่อนุมัตินะครับ ญัตตินี้คือเห็นชอบในการไปพิจารณา
ว่าจะมีการจัดตั้งวัดนะครับ สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งท่านบุญเหลือ เรื่องลือก็บอกผมแล้ว ผม
ต้องรับผิดชอบ ในวันนี้ผมนำญัตตินี้เข้าสู่การพิจารณาให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือ
พิจารณารับความเห็นชอบไปดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งวัดนั้นเป็นส่วนที่เราเห็นชอบไป เพื่อไป
ยื่นที่จังหวัดเป็นคำสั่งจังหวัด ถ้าจังหวัดยินดีที่จะยินยอมเห็นชอบในการจัดตั้งวัดก็เป็นเรื ่อง
อนุมัติของจังหวัดไป เพราะในรายละเอียดของมหาเถรสมาคมที่ผมอ่านรายละเอียดมันเยอะ
เมื่อสักครู่ผมคงไม่ได้อ่านให้ท่านทั้งหมดเป็นคำสั่งที่อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
อนุมัติได้ อันนี้ผมเรียนท่านด้วยความเคารพก่อนเป็นการเสริมข้อมูลให้กับท่านสมาชิกสภา
เทศบาล ซึ่งหลายท่านอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตกลงเราอนุมัติหรือเรายินยอม อันนี้แค่เรา
ยินยอมเป็นหนังสือยินยอม ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็สั่งเป็นเรื่องยินยอม ท้ายหนังสือท่านดู
นิดนึงนะครับ ขอพิจารณาให้ความยินยอมเห็นชอบ ไม่ได้อนุมัตินะครับ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป
อนุญาตให้สร้างวัดอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้หลายท่านนะครับ อันนี้ผมเสริมท่านไว้ก่อน ก่อนที่
ท่านนายกเทศมนตรีจะได้ตอบให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล แต่ผมก็ท้วงติงเรื ่องกำหนด
ระยะเวลาที่ท่านจิรนันท์ได้กล่าวเอาไว้ว่าทำไมมันช้าจัง ซึ่งมันมีผลหรือเปล่าวันนี้ แต่ผมว่ามัน
คงไม่ใช่เป็นความผิดถึงสภาแห่งนี้มีความยินยอมก็ไม่น่าจะมีความผิดเป็นเรื่องที่ข้อบัญญัติ ผม
ขออนุญาตนะครับ ซึ่งผมได้ขอให้ท่านเอาไว้เมื่อวานนี้โดยเลขานุการสภาได้พิมพ์รายละเอียด
ข้อปฏิบัติ กฎหมายต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ท่านแล้ว ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านนิดนึง ท่านจะได้
สบายใจกันก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีจะได้ให้คำชี้แจงและตอบท่าน การดำเนินการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ในหนังสือที่ชี้แจงเอาไว้ ท่านดูหน้าที่ 4 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดินหน่วยงานรับผิดชอบกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินสาขาท้องที่ ในส่วน
ของท้องถิ่นมีแค่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น เป็นส่วนที่เราพิจารณาในส่วนนี้แค่ความ
เห็นชอบ เราไม ่ได ้อน ุญาต ต ้องเร ียนท ่านด ้วยความเคารพ เพราะผมถ ือว ่าเร ื ่อง
พระพุทธศาสนามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หลายท่านก็มีความเข้าใจและทุกท่านก็เป็นศาสนา
พุทธเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องให้ข้อมูลท่านได้เพ่ิมเติมในส่วนที่ผมสามารถท่ีจะกล่าวในสภาแห่งนี้ได้
ให้ท่านได้พิจารณากัน ฝากท่านนพดลด้วย ว่าทางมหาเถรสมาคมท่านได้ปลดล็อคแล้วเรื่องวัด
ที่มีพื้นที่ไม่ถึง 6 ไร่ก็ดำเนินการได้ แต่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อันนี้ผมอ่านตาม
ประกาศเลยก็ให้ข้อมูลท่านส่วนนี้ก่อน ส่วนยังไงเดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรีจะได้ตอบข้อ
ซักถามหลาย ๆ ส่วน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลวันนี้ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และผู้
ที่อยู่ที่บ้าน โดยเฉพาะผมได้รับการขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านตะวัน พงษ์พันธ์นา ซึ่งเป็น
หมู่บ้านชาวหัวหนองอีกท่าน ท่านขออนุญาตเข้ามานั่งฟัง ผมได้อนุญาตแล้ว วันนี้ชาวบ้านหัว
หนองค่อนข้างจะให้ความสนใจในเรื่องนี้ก็ฝากท่านเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับ   ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ได้รับฟัง 

มาพอสมควร เพราะเรื่องตรงนี้มันเป็นระเบียบเฉย ๆ เพราะว่าที่จัดตั้งวัดนี้อยู่ในเขตเทศบาล
เรา เราไม่สามารถจะอนุมัติ อนุมัติก็คือกรมศาสนา เพียงแค่ว่าเรามาทำขั้นตอนให้มันครบ
ขบวนการ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้หนังสือวันนั้นก็ได้คุยกับรองกฤษฏ์ หนังสือออกมาช้า แต่ทางวัด 
คณะกรรมการวัดก็ทำเอกสารมาอย่างเร่งด่วนก็มาปรึกษาหารือว่าจะต้องทำอะไร  ต้องทำ
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ประชาคมของชุมชนเห็นชอบนะครับ แล้วสุดท้ายก็ต้องมาผ่านสภาเทศบาลเรา เพ่ือผ่านรับฟัง
ความเห็นชอบเช่นกัน ซึ่งเรื่องการอนุมัติไม่มีการอนุมัติ แล้วทุกท่านก็จะไม่เดือดร้อนอะไร 
เพียงแค่ว่าผ่านสภาเราแค่นั้นเอง ส่วนจะอนุมัติไม่อนุมัตินี่ก็อยู่ที่กรมศาสนา แต่ผมมีการ
โทรศัพท์ไปพูดคุยช่วงวันที่ 29 ก่อนสิ้นเดือนแล้วก็ยอมรับอยู่ว่าทางกรมศาสนานี่ออกหนังสือ
มาช้ามากก็เลยทวงติงไปว่าจะตกหล่นไหม ถ้าส่งเกิน เพราะว่าที่ได้พูดคุยกันนี่จะเอาเข้าเปิด
สภา เราก็จะเปิดสมัยวิสามัญนี้ในสิ้นเดือน บอกไม่เป็นไรครับ ตรงนี้ขอให้ผ่านสภาไปตรงนั้น 
แล้วในส่วนของกรมศาสนานี่เดี๋ยวเขาจะดูแลเอง ผมว่าตรงนี้พวกเราไม่ต้องหนักอกหนักใจ
อะไรเป็นแค่ขั้นตอนกระบวนการแค่นั้นเอง ในส่วนของคณะกรรมการวัดก็ทำเอกสารมาได้ดี
มาก สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านบอกว่าทำไมไม่แนบไปด้วยนะครับ เพราะว่าเอกสารนี้  2 
ปึกเลย ผมว่าถ้าใครสงสัยหรืออะไรนี้ผมว่าเรามาเปิดดูกันได้ ถ้าถ่ายทั้งหมด 18 ท่านนี่ผมว่า
มันมาก เพราะว่าขั ้นตอนนี้เราแนะนำไป เขาทำถูกต้องทุกขบวนการ เพียงแค่อันนี ้เป็น
กระบวนการสุดท้าย แล้วก็ผ่านสภารับความเห็นชอบและถึงสรุปส่งกรมศาสนา อย่างอื่นผม
ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร ในส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นเกิดก่อนเกิดหลังนี้ ผมว่าศูนย์วิทยาศาสตร์
เกิดหลัง สมัยนั้นเราก็อยากเห็นท้องฟ้าจำลองของจังหวัดขอนแก่น เราก็มีปัญหาเรื่องเอกสาร
สมัยท่านจินดา นูเล จริง ๆ แล้วงบประมาณ 500 กว่าล้านบาท จริง แต่เรามีปัญหาเรื่อง
เอกสารปีนั้นท้องฟ้าจำลองหล่นไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผมยังจำภาพสมัยนั้นได้ เจ้าฟ้าแผ่นดิน
จะมาเหยียบเมืองบ้านไผ่ก็เลยไม่ได้มาเหยียบ ตอนนั้นก็อยู่ร่วมด้วยกับท่านรองนิวัฒน์ แต่ผม
ว่าตรงนี้พวกเราไม่ต้องหนักอกหนักใจ เพียงแค่เป็นขบวนการเฉย ๆ ในระเบียบแค่นั้นเองก็ขอ
ชี้แจง เพราะว่าท่านประธานสภาเทศบาลก็ได้ชี้แจงไปหมดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ เดี๋ยวนะครับ ท่านนิวัฒน์จะต่อเนื่องนะครับ ได้ครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

พอดีก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงนะครับ หลายท่านก็คงจะกินยาหลังอาหาร ผมขอสั้น ๆ 
ก็สนับสนุนที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้แจ้งที่ประชุมและเชื่อแน่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลก็
เข้าใจตรงกันแล้ว ในเรื่องของการเห็นชอบในเมื่อว่ากรณีที่ตั้งนี้อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งตามที ่ขอ
อนุญาตเอ่ยนามนะครับ ท่านปรีชา ชัยนิคม ท่านผู้อาวุโสได้ให้ข้อมูลว่าทุกอย่างนี้เอกสาร
พร้อมหมดแล้วเหลือแต่หนังสือใช้สถานที่ในเขตรับผิดชอบของสภาแห่งนี้ ของเทศบาลเรา แต่
เมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตนิดนึงเสริมนิดนึงกับท่านนายกเทศมนตรี เมื่อสักครู่นี้ท่านชูเอกสาร
บอกว่ามีเป็นปึ้งทั้งรายชื่อทั้งเรื่องของคำยื่นคำร้องขอไปที่สำนักพุทธศาสนา อันนั้นจริง ๆ 
ถามว่าก็ด้วยความที่มันไม่มีเอกสารในนี้เป็นอันว่าท่านก็ทราบเฉพาะท่าน แต่สภาไม่ได้ทราบ
ด้วย สภาก็ต้องถามหาเอกสารนี้การขอจัดตั้งวัดก็ไม่มีแนบมา สำเนาเอกสารประชุมลงมติ
เห็นชอบของพี่น้องชาวบ้าน 1 ชุด เราก็ไม่มีมา เพิ่งทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าเอกสารอยู่กับท่าน
นายกเทศมนตรี เพราะฉะนั้นฝากด้วยว่ากรณีที่มีญัตติเข้าสภาอยากจะให้นำเอกสารทุกอย่าง
หรือถ้ามันเป็นเอกสารที่มีจำนวนมากก็จะต้องแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบนอกรอบกอ่น 
ก่อนที่จะมีการประชุม เพราะว่าด้วยความที่เราไม่เห็นเอกสารอะไรเลย เราก็ต้องถามหา
เอกสารแม้กระทั่งหนังสือจากจังหวัด ด่วนที่สุด จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการลงนาม
ให้ท่านท้องถิ่นจังหวัด หนังสือก็ลงรับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมนะครับ แต่ตอนนี้มัน 27 
กันยายนนะครับ ถามว่าเวลามันเลยมันเลยตรงนั้นไปแล้ว พวกเราก็เกิดความไม่สบายใจ
ทั้งหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นฝากด้วยเกี่ยวกับเรื ่องเอกสารภายในของกองฝ่าย ช่วยนำมา
ประกอบด้วยนะครับ ดีนะครับ ถ้าเป็นเอกสารการเงินการคลังแล้ววันนี้สภาไม่เห็นชอบขึ้นมา



๒๖ 
 

นี้มันก็จะเป็นเรื่องของความเสียหายเกิดขึ้นกับทางเทศบาลด้วย ต้องขออนุญาตนะครับ เที่ยว
หน้าเอาเอกสารแนบให้ด้วย เพราะท่านทราบอยู่คนเดียว พวกผมไม่ทราบด้วยตรงนี้ ขอบคุณ
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนท่านประธานสภาเทศบาลจะฝากเรื่องในส่วนตรงนี้ เรื่องเอกสารเยอะนี่ก็ฝาก 
นายกเทศมนตรี ทางเลขานุการสภา ต่อไปเราสแกนเข้าคิวอาร์โค้ดนะครับ ทุกคนสแกนปั๊บกจ็ะรู้รายละเอียด 

หมด เพราะว่ายอมรับอยู่ว่าเราเพ่ิงจะเข้าระบบ QR Code แล้วก็สแกนเป็นพวกนี้นะครับ ผม
ว่าเที่ยวหน้าคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ขออภัยไว้  ณ ล่วงหน้าก็ขอขอบคุณท่านสท.
นิวัฒน์ เพราะว่าเอกสารมันเยอะจริง ๆ ต่อไปพวกเราสแกนเข้าคิวอาร์โค้ดปั๊บก็ไปเปิดดูได้เลย
นะครับ เรามีหลักฐานครบครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ เรื่องลือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในเมื่อทำความเข้าใจกันแล้วผมก็ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลที่ตรวจเอกสารละเอียดลออ 

และที่ไปที่มาของกฎหมาย ผมขอบคุณมากที่ทำหน้าที่ได้ดี ผมที่อยู่ในพื้นที่ของวัด ผมก็ขอ
ความร่วมมือมตินี้ไม่ผิดท่านไม่ต้องกลัวผมก็ให้ความสนับสนุน ผมก็ขอขอบคุณมากสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านทำหน้าที่ได้ดีที่สุด ขอขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ผมเสริมท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงกับท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลนิดเดียวนะครับ สิ่งที่ผมดูอยู่ตอนนี้มันไม่มีหนังสือยินยอมหรือเห็นชอบจากทาง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ แต่นี้ผมเปิดดูเมื่อสักครู่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า แต่ถ้าไม่มีผมฝากท่าน
นายกเทศมนตรีด้วยว่าหนังสือยินยอมหรือเห็นชอบในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งตอนนี้มัน
ก็มีส่วนที่ติดอยู่กับศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงนี้  ฝากท่านนะครับ นิดเดียว เพราะว่าสภาเห็นชอบ
แต่ท่านต้องทำรายละเอียดให้ครบ เดี๋ยวเกิดการท้วงติงกลับมาว่าขาดความเห็นชอบในส่วน
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ท่านต้องไปคุยให้จบตรงนี้นะครับ อันนี้ผมฝากท่านนิดเดียว มีท่าน
เลขานุการสภาท่านได้ขออนุญาตสภาแห่งนี้นะครับ ว่าจะขออนุญาตให้ท่านรองปลัดเทศบาล 
ท่านวิทยาคม ลาปราบ ได้ให้ข้อมูล ไม่ต้องใช่ไหมครับ โอเคเอาตามนี้ อย่างนั้นสิ่งที่ผมฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีเรื่องเดียวนะครับ ท่านคุยแล้วก็ขอความยินยอมหรือเห็นชอบที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์เสริมเข้าไปในหนังสือที่ท่านยื่นให้ผมเมื่อสักครู่นี้สองส่วนนี้ผมพยายามเปิดหาแต่
มันหาไม่ทัน ถ้ามีท่านก็ดำเนินการได้แนบของสภาไป ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ขออนุญาตท่านนะครับ คือ ตอนนี้เอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้มัน 3 ไร่ 3 งานเศษ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขามีการแบ่งไปแล้วครับ คงไมไ่ด้ไปขอศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับ ท่านจะพูดอะไรเสริมก็ได้ 
 นิดนึงนะครับ  
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ สั้น ๆ นะครับ พอดีมีประเด็นในเรื่องของขอบเขตอำนาจ ในเรื่องการได้รับความเห็นชอบ 
รองปลัดเทศบาล จากสภาท้องถิน่มันมีหนังสือแนวทางในเรื่องของการขอความเห็นชอบ กรณีท่ีมีการใช้พ้ืนที่ 

สาธารณะ ซึ่งโดยหลักการเขาก็ต้องให้สภาท้องถิ ่นในพื้นที่สาธารณะแห่งนั้นตั ้งอยู่ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อที่จะเอาไปใช้ประกอบในเรื่องของการขอจัดตั้งวัดในสำนัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งในประเด็นของเราก็อย่างข้อเท็จจริงนะครับ หลาย ๆ ท่านก็ได้นำเรียน 
แล้วก็อภิปรายมาพอสมควรก็จะเป็นลักษณะในเรื่องของการดำเนินการไปแล้ว แล้วก็ขอผ่อน



๒๗ 
 

ผันตามหนังสือสั่งการของทางจังหวัด ซึ่งเขาก็อ้างอิงมติของคณะรัฐมนตรีปี 2563 ซักซ้อม
แนวทางมา เท่าที่ทราบมาก็พบว่าทางวัดได้ยื่นไปแล้ว แล้วก็ขาดเอกสารในเรื่องของสภาที่
ต้องให้ความเห็นชอบนะครับ ยืนยันว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของสภาที่จะต้องให้ความเห็นชอบ
ภายใต้หลักการการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบในขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องของตนใน
การดูแลสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่  กล่าวคือหากอนุญาตให้เข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่า อันเป็นของตนจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และ
สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนตามกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่  อันนี้เป็นแนวทางตาม
หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทาง หนังสือที่ มท 0804/ว 1067 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 
เป็นหนังสือเร็ว ๆ นี้นะครับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดขอนแก่นได้ซักซ้อมแนวทางที่
จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในเรื่องของการจัดตั้งวัด
ในพระพุทธศาสนา ในพื้นที่ป่า อันนี้ก็เป็นหลักการคร่าว ๆ เบื้องต้น ขออนุญาตนำเรียน
เพียงแค่นี้ครับ เพ่ือให้สภาได้สบายใจในเรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่ครับ เพียงแค่นี้ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอขอบคุณว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ ท่านเป็นรองปลัดเทศบาล ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล ให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมเชื่อว่าในญัตตินี้ก็ได้อภิปรายกันพอสมควรนะครับ  

ข้อมูลหลักการเหตุผลต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาเทศบาลท่านได้อภิปรายมาแล้ว เราเป็นชาวพุทธ 
ศาสนาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เรานับถือเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ก็เป็นสิ่งที่ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลอยู่ในดุลพินิจของทุกท่าน วันนี้เลยขอในสภาแห่งนี้เป็นความเห็นชอบเท่านั้นเอง 
ไม่ได้เป็นการอนุญาตก็ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณานะครับ ซึ่งผมเห็นว่า
เรื่องนี้สมาชิกสภาเทศบาลก็ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายต่อ ผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ใช้ที่ดิน
ป่าช้าสาธารณะประโยชน์เดิม เพ่ือจัดตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กรุณายกมือขึ้นครับ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ ผมต้องเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลนิดนึงนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านนิวัฒน์ ก็ได้เกริ่นเอาไว้ 
ประธานสภาเทศบาล แล้วว่าเป็นเวลาพักเที่ยง แตที่นี้ผมจะขอสภาแห่งนี้ เนื่องจากว่าในวาระอ่ืน ๆ ของท่านที่ได้ 

กล่าวกับผมเอาไว้นั้น หลักใหญ่อยู่ที่ถนนเจ้าเงาะหลายท่านจะอภิปรายเรื่องนี ้ทีนี้ท่านตัวแทน
ผู้กำกับท่านได้นั่งอยู่ที่นี่นะครับ ถ้าท่านพักเที่ยงผมเชื่อว่าท่านก็จะไม่ได้อยู่ฟังหรือท่านจะอยู่
ผมไม่ทราบ อันนี้ผมเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับ ถ้าไม่งั้นในวาระอื่น ๆ ซึ่งผมดูเวลาอยู่
ตอนนี้แค่เที่ยงยี่สิบห้านาทีก็น่าจะไปได้นะครับ ผมเชื่อว่าสมาชิกหลายท่านอันนี้ท่านอยาก
อภิปรายอยู่แล้วทีนีใ้นส่วนเกี่ยวข้องก็คือทาง สภ.บ้านไผ่ ท่านได้นั่งอยู่ที่นี่นะครับ ท่านสมาชิก
ท่านใดคิดว่าอย่างไร ผมขอความคิดเห็นท่านด้วย ขอเชิญท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

นายประเสริฐ  เอราวัน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ปกติแล้วของเรานี้เที่ยงพัก ท่านบอกว่าวันนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระอ่ืน ๆ มีแต่เรื่องถนนเจ้าเงาะ แต่วาระอ่ืน ๆ มันมีอีกหลายเรื่องครับ ผมคิดว่าสี่โมงเย็น 
 ก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้พักเท่ียงได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้มีแต่เรื่องถนนเจ้าเงาะ ผมบอก 
ประธานสภาเทศบาล ว่าวันนี้สาระที่จะคุยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของถนนเจ้าเงาะ ซึ่งทุกท่านก็ได้ตั้งประเด็นเอาไว้ 

ตั้งแต่การหารือและมติที่คณะกรรมการ ซึ่งไม่มีการสรุปการประชุมที่ผ่านมา แต่วันนี้ก็มีหลาย
ท่านได้เกริ่นกับผมเอาไว้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีรถพ่วงวิ่งเข้ามาถนนเส้นนี้  ผมก็เลยอยากจะเรียน
ท่านว่าในเมื่อท่านตัวแทนผู้กำกับท่านอยู่ที่นี่และท่านยังไม่ได้ออกไปจากตรงนี้ ท่านจะประชุม



๒๘ 
 

ต่อหรือไม่ ผมถือมติของท่านถ้าท่านไม่ประชุมผมก็ต้องให้ท่านพัก ผมขอเชิญท่านนิวัฒน์  
ปลั่งศิริ ก่อนครับ ขอเชิญครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพนะครับ ผมนิวัฒน์ ปลั่งศิร ิขอหารือนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ ท่านตัวแทนผู้กำกับนี่ท่านก็คงจะหิวข้าวเช่นกันก็เลยจะถือโอกาสเชิญรับประทาน 

อาหารกลางวันร่วมกันนะครับ แล้วก็คุยกันไปด้วยว่าท่านจะอยู่รอรับเอกสารก็คงจะใช้เวลาไม่
นานนะครับ ผมขออนุญาตเชิญท่านทานข้าวด้วยนะครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ ไม่ทราบเมื่อสักครู่นี้เห็นมีท่านหนึ่งยกมือจะพูดไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) ถ้าอย่างนั้นก็ต้องกราบเรียนท่านพันตำรวจโทอภิชาติ  กองทองธเนศ กับ  

ท่านร้อยตำรวจเอกฉัตรพงศ์ พละเดช นะครับ ซึ่งท่านก็เป็นตัวแทนของท่านผู้กำกับการสถานี
ตำรวจภูธรบ้านไผ่ รบกวนท่านนิดนึงวันนี้ทานข้าวที่นี่ด้วยกัน แล้วยังไงด้วยวาระอื่น ๆ ก็คง
จะเป็นเรื่องของถนนเจ้าเงาะเผื่อจะต้องให้ท่านได้อยู่รับทราบ เพราะประเด็นก็คือที่ผ่านมาที่มี
ประชุมครั้งที่แล้วก็ไม่มีมติชัดเจนจะฝากเนื่องจากสภาแห่งนี้ ทางสมาชิกหลายท่านก็มีข้อ
กังวล เรื่องการมีรถใหญ่รถพ่วงเข้ามาตลอดกลัวถนนมันจะใช้งานได้ไม่นานจะแก้ไขอย่างไรก็
ลองหารือด้วยกันในบางส่วนนะครับ ก่อนที่จะนำไปสู่การประชุมของคณะกรรมการอีกรอบ
หนึ่งว่าจะดำเนินการอย่างไรได้ เพ่ือประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หลาย ๆ ฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้ถนนร่วมกันก็ขอรบกวนท่านนะครับ วันนี้ยังไงขอให้ท่านอยู่จนประชุมเสร็จนะครับ อย่าง
นั้นเราจะพักเบรคตอนนี้เวลา 12.30 น  เริ่มประชุมช่วงบ่ายเวลา 13.15 น. ขอเร็วนิดนึง
วันนี้เป็น 13.15 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่นี ่เชิญพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

 
- พักประชุมเวลา  12.30  น. 

 เริ่มประชุมเวลา  13.15  น. 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติไว้ว่าท่านใดท่ีมีข้อเสนอแนะปัญหาของพ่ีน้อง 
ประธานสภาเทศบาล ชุมชน ท่านคิดว่าใช้เวลามากกว่า 10 นาทีขึ้นไป ขอให้ท่านได้แบ่งเป็น 2 ช่วง ขอให้ 

ได้กล่าวถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนใน เขต 1  เขต 2 และ เขต 3 ท่านใดที่จะมี
เรื่องมากกว่า 10 นาท ีในการอภิปรายขอให้ท่านแบ่งเป็น 2 ช่วงได้ อันนี้แจ้งให้ท่านได้ทราบ
ในสภานี้ เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลา วันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านซึ่งเป็นตัวแทนท่านผู้กำกับ
จะได้รับฟังในเรื่องวาระอื่น ๆ ซึ่งผมก็ได้รับการฝากเรื่องเอาไว้ในเขต เรื่องถนนเจ้าเงาะด้วย 
ท่านก็จะได้รับพิจารณาไปกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลด้วยกัน ในการนำเสนอข้อมูล ผมจะเข้า
สู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผมจะทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้ง 3 เขต โดยผมจะให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอแนะในวาระอื่น ๆ ทีละเขต โดยจะเริ่มต้นที่เขต 1 เขต 2 และ 
เขต 3  ตามลำดับ หากเขต 1 เสนอแนะหมดแล้ว อภิปรายหมดแล้ว ผมจะให้ท่านผู้บริหาร
ตอบตามความเข้าใจที่ท่านได้นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตต่าง  ๆ ในทั้ง 3 เขต 
เรียนตามนีใ้ห้ท่านใดทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   
นายชานล  ธนระพีโชติ  ผมจะขอเริ่มต้นจากเขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ หรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 



๒๙ 
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิร ิสมาชิกสภาเทศบาล สำหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ ขออนุญาตอภิปราย
ในเรื ่องของถนนเจ้าเงาะ ซึ ่งจริง ๆ ผมขออนุญาตเพื ่อนสมาชิกขอลุกขึ ้นอภิปรายก่อน 
เพราะว่าสืบเนื่องมาจากว่าตัวแทนท่านผู้กำกับ ซึ่งท่านจะต้องมารับฟังในเรื่องของถนน     
เจ้าเงาะร่วมกัน เพื่อจะได้ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึง 
ถนนเจ้าเงาะซึ่งก็ได้ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยความที่ท่านนายกเทศมนตรกี็
เล็งเห็นถึงเรื่องของการจราจร เรื่องของสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องเราก็เลยนำเรื่องนี้เข้าสู่
สภา สภาก็ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏว่าขณะนี้โครงการก็ได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จเกือบจะ 100 % แล้ว เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมได้รับเรื่องวันนี้คือก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกับ
ท่านประธานสภาเทศบาลนอกรอบแล้ว ว่าวันนี้ก็จะมีเรื ่องของการยื่นหนังสือจากพี่น้อง
ประชาชนที่เขียนคำร้องเข้ามาที่ได้รับผลกระทบในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ ่งผ่าน
ชุมชนก็เกิดหลาย ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้นผมจะต้องขอเวลาส่วนนี้นิดเดียว เพราะทางพ่ีน้องบอก
ว่ายังไงก็ช่วยขออ่านหนังสือคำร้องนี้ในที่ประชุม ซึ่งผมก็ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว สั้น ๆ ครึ่งหน้ากระดาษ ตามท่ีพ่ีน้องเรียกร้องมา หลังจากเสร็จนี้ก็มีเพ่ือน
สมาชิกอภิปรายอีก 2 หรือ 3 ท่านก็จะขออนุญาตนำหนังสือฉบับนี้มอบให้ท่านประธานสภา
เทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหาร อย่างนั้นผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเลยนะครับ  
ผมจะอ่านข้อความคำร้องที่ชาวบ้านเขากำหนดมา  ขออนุญาตเลยนะครับ หนังสือดังกล่าวนี้ก็
คือเขียนที่ถนนเจ้าเงาะเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ วันที่ 23 - 24 กันยายน 2565 เรื่องความ
เดือดร้อนผลกระทบจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ถนนเจ้าเงาะ) เรียนนายกเทศมนตรีเมือง    
บ้านไผ่ สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบ จำนวน 1 ชุด  หนึ่งชุดในที่นี้ก็
ประมาณร่วม 400 คน เดี๋ยวก็จะยื่นอีกทีนึง ด้วยข้าพเจ้าดังมีรายชื่อท้ายนี้ได้รับผลกระทบ
จากการที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วงวิ่งสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นบนเส้นทางถนน   
เจ้าเงาะมาเป็นเวลานานหลายปีทั้งที่ถนนเส้นดังกล่าวนี้ผ่านย่านที่อยู่อาศัยและเป็นย่านชุมชน
เมืองขนาดใหญ่มีการจราจรคับคั่งในเวลาปกติและชั่วโมงเร่งด่วน มีผู้ปกครองใช้ถนนเส้นนี้ส่ง
บุตรหลานไปโรงเรียน มีผู้ออกไปประกอบอาชีพ ไปตลาดจากชุมชุนต่าง ๆ ตลอดวัน เช้าถึง
เย็น อีกท้ังยังก่อให้เกิดมลพิษจากท่อไอเสีย และมลภาวะจากเสียงเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ทั้งวัน
ทั้งคืน รบกวนการพักผ่อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางถนนดังกล่าว และอีก
ประการหนึ่งมีความสำคัญก็คือทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของภาษีพี่น้องประชาชนที่จะต้อง
นำมาซ่อมแซมจากการที่รถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วงที่มีน้ำหนักวิ่งทำให้ถนนชำรุด
เสียหายก่อนถึงเวลา ก่อนถึงอายุการใช้งาน ทั้งที่ช่วงที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนเรื่องนี้มาโดย
ตลอด ฉะนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้โปรดพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ก่อนที่ถนนสายดังกล่าวจะมีความเสียหายไปมากกว่านี้ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า เพื ่อประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนในเขตปกครองของท่านต่อไป       
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ รายชื่อก็อยู่ข้างท้ายเดี๋ยวสักครู่ผมก็คงจะต้องขอ
อนุญาตส่งหนังสืออีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ผมขออภิปรายสั้น ๆ นิดเดียว จริง ๆ แล้วประเด็นของ
เรื่องถนนเจ้าเงาะ ซึ่งจริง ๆ ในหลักวิศวกรรมการก่อสร้างเขาไม่ได้รองรับรถขนาดน้ำหนักเกิน 
20 หรือ 25 ตัน แตป่ัจจุบันนี้หลายท่านคงเห็นว่าถนนเส้นนี้ยังไม่ได้ส่งมอบงานเลย ณ วันนี้ก็
มีรถพ่วง รถบรรทุกหินดินทรายก็ผ่านเป็นประจำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกังวลเกี่ยวกับเรื ่อง
มาตรการ ซึ่งทางโรงพัก โดย สภ.บ้านไผ่ก็ได้มานั่งแล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือ ผมเชื่อแน่
ว่าในเหตุการณ์เที่ยวนี้มันก็มีกฎหมายหลายฉบับที่จะเอามาบูรณาการกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื ่อง
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ของ พ.ร.บ. จราจรทางบกก็คงอาจจะต้องไปใช้เรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักไม่
เกินเท่าไหร่มันจะมีกฎหมายใหม่ ปี 2565 ไม่เกิน 25 ตัน ตรงนี้เราก็สามารถบังคับได้ระดับ
หนึ่งหรือไม่อย่างนั้น ทางเทศบาลเองก็มี พ.ร.บ.เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย พ.ร.บ. เรื่องสุขภาพเรื่องมลพิษมลภาวะหรือสิ่งแวดล้อม ลองมาบูรณาการกันดู    
ผมเชื่อว่าจริง ๆ แล้วคงจะไม่ต้องกล่าวนะครับ จริง ๆ มันทำได้ เพราะมันเป็นชุมชนเมือง 
ประชาชนสองฝั่งทางนี้ท่านก็เห็นว่าชั่วโมงเร่งด่วนถนนเส้นนี้แทบไปไม่ได้ แล้วที่มาบอกว่าถ้า
จะมีเวลาเข้าเวลาออกโอ้โหมันก็เป็นเวลาอะไรที่มันไม่ใช่ผลกระทบเฉพาะเจ้าเงาะมันกระทบ
ถึง 4 เลน มันกระทบแม้กระทั่งเทศบาลตำบล ผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ไม่ได้เสียหาย
นะครับ พอดีวันก่อนเจอท่านปลัดเรณู พร้อมพรั่ง พอกล่าวเรื่องให้ท่านฟังท่านบอกท่านจะ
เอารายชื่อเพิ่มไหม เพราะท่านเล็งเห็นแล้วว่าถนนของเขานี ้แม้กระทั่ง 2 เลน ผ่านหน้า
โรงพยาบาลก็เกิดความเสียหายไม่แพ้กัน เพราะฉะนั ้นเร ื ่องนี ้ผมอยากจะให้มอบทั้ง           
ท่านนายกเทศมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมว่าเรื่องนี้เรามาเอากันอย่างจริงจังดีกว่า 
เพื่อพี่น้องประชาชน 30,000 กว่าคน เฉพาะในเขตที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ และเป็นผู้ที่เสียภาษี
ทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องนำงบประมาณมาซ่อมแซมถนนเส้นนี้   เมื่อวานขออนุญาต    
นะครับ มันมีท่าน สท.เก่า คือ ท่านวัฒนาวุฒิ  หอวิจิตรท่านก็มาคอมเม้นเรื่องนี้เหมือนกัน 
ท่านบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้ายังปล่อยให้มีรถขนาดใหญ่วิ ่งรถบรรทุก  ซึ่งถนนไม่ได้รองรับเลย    
แกบอกอีกไม่เกิน 3 เดือน ถนนเสียหายแน่นอน ท่านก็มาให้กำลังใจพวกเรา เพราะท่านมี
ประสบการณ์เกี ่ยวกับเรื ่อง construction เรื ่องงานก่อสร้างโดยเฉพาะ เกี ่ยวกับเรื ่อง       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต งาน overlay แกก็มาให้ข้อมูลเรา เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้    
ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็อยากจะให้เห็นประโยชน์
ของคนหมู่มากในเขตเทศบาลก็ขออภิปรายแค่นี้ เพราะว่าจะเสียเวลาของท่านตัวแทนผู้กำกับ
ด้วย แล้วก็ให้สมาชิกอภิปรายเสร็จผมก็จะได้ขอยื่นหนังสือให้ท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ  เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผมต้องขออนุญาตสภาแห่งนี้  เอ่ยนามบุคคลที ่ผมจะเอ่ยต่อไปนี้  เพื ่อเป็นการขอบคุณ 
เพราะว่าท่านเหล่านี้ได้ช่วยแก้ไขปัญหา แล้วก็สู้เรื่องความถูกต้องมาตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่อง  
ถนนเจ้าเงาะ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอินทัชเสนีย์วาด ท่านธวัช จันทร์เจริญ ท่านวีระศักดิ์ 
สายทอง ท่านคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว ท่านอภิชัย บางปลา ท่านบุญเกิด ศรีลา ท่านสุวิทย์ ลีวงศ์
อนุสรณ์ ท่านวัลลภ วัฒนาคมประทีป ท่านคงกิต  บางปลา ท่านสมร พลราษฎร์ล้ำ ท่านมีชัย 
รักราบเจริญ ทนายกฤษณะ แซ่เกียรติเจริญ สุดท้ายก็คือ ท่านตรีเทพ  เกียรติปกรณ์ หรือ 
แอดมินเจ้าของเพจข่าวคนบ้านไผ่ ซึ ่งสมัยนั้นนี้ช่วยเราถ่ายทอดด้วยการไลฟ์สด ในส่วน
เกี่ยวข้องระดับสูงอย่างต้องขอเอ่ยนามนะครับ อันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่าน ส.ส.บัลลังก์   
อรรณนพพร ท่านนายกประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร ท่านวรพล ภัคสุขชัย และสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ทั ้ง 18 ท่าน ในนามของคนในชุมชนเจ้าเงาะนะครับ ต้องขอขอบพระคุณ     
ท่านเหล่านี้ที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ วันที่ถนนเราอยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นเดิม แต่อยากจะ
บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งอ่านใน Facebook เมื่อ 14 นาที ชาวบ้านที่นั่นก็บ่นอยู่ว่าถนนสวย 
แต่ว่ารถบรรทุกวิ่ง เมื่อเช้าได้ยินว่าทางท่านประธานสภาเทศบาลก็เจอรถทราย ผมก็เจอ
รถบรรทุกทรายถึง 5 คัน ตั้งแตต่ีสี่ถึงเช้า แล้วก็รถพ่วง 18 ล้อ รถพ่วงวิ่งเร็วครับ ถนนดียิ่งวิ่ง
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เร็ว ผมก็หวังว่าท่านนายกเทศมนตรีคงจะแก้ปัญหานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่
จะต้องแจ้งให้สภาแห่งนี้ทราบก็คือตามพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
มาตราที่ 6 ทางหลวงมี 5 ประเภท  ประเภทที่ 4 คือ ทางหลวงท้องถิ่นหมายถึงทางหลวงที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู ้ดำเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ บำรุงรักษา และได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงท้องถิ่นผู้ว่าราชการเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้  
ณ ศาลากลางจังหวัด ผู ้ที ่ม ีอำนาจและได้รับการแต่งตั ้งเป็นผู ้อำนวยการท้องถิ ่นก็คือ        
ท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งไว้ และในส่วนของคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 500/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 แต่งตั้งเจ้าพนักงาน ตั้งแต่
ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล    
รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักงานการช่างเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล 
วิศวกรโยธา นายช่างโยธาเทศบาล นิติกรเทศบาล ที่เอ่ยมานี้ก็คือท่านเป็นเจ้าพนักงาน     
โดยตำแหน่ง มีอำนาจเต็มในการตรวจ ดูแล กำกับ หรือเปรียบเทียบปรับ สามารถที่จะนำสั่ง
ให้ตรวจสอบถ้าสงสัยว่ากระทำความผิด ท่านสามารถสั่งให้หยุด สั่งให้เอาไปชั่ง สามารถ     
ส่งเปรียบเทียบปรับได้เช่นเดียวกันกับเจ้าพนักงานตำรวจนะครับ  ตรงนี้ไม่ทราบว่าของเรา
เทศบาลเรานี้ได้ลงทะเบียนหรือยัง ถ้ายังก็อยากให้ท่านใช้อำนาจหน้าที่และดำเนินการตาม
หน้าที่ที่ท่านมีให้เรียบร้อย ไปลงทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัดนะครับ ส่วนการที่จะบังคับใช้นี้
ท่านมีอำนาจตาม พ.ร.บ.อยู่แล้ว ไม่ต้องไปพึ่งใครทั้งท่านนายกเทศมนตรีและเจ้าพนักงาน    
ที่ผมเอ่ยนามมาสักครู่นี้สามารถที่จะเป็นเจ้าพนักงานได้เลยนะครับ มีบัตรแสดงตัวชัดเจน     
มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ จับปรับได้ครับ ส่งสารได้โดยส่งผ่านสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ที่ผม
ค้นข้อมูลมาหลาย ๆ ที่ยังไม่เห็นของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกาศในกิจจานุเบกษา ตรงนี้คง
อาจจะยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วผมไม่เห็น อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ซึ่งท่าน       
มีอำนาจ มีดาบ ท่านสามารถดำเนินการได้เองเลย ไม่ต้องไปพึ่งทางสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ 
ไม่ต้องพึ่งทางขนส่งจังหวัด ท่านมีอำนาจเต็ม มีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ที่เป็นเจ้า
พนักงานโดยตรง อาศัย พ.ร.บ.พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2549 นี้
ดำเนินการได้เลยมีเรื่องชี้แจงแค่นี้ล่ะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบพระคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ผมต้องรบกวนท่านธัชทรนะครับ เอกสารที่ท่านอ่าน 
ประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้ ผมขอด้วยนะครับ เรื่อง พระราชบัญญัติจะได้นำเสนอให้กับท่านนายกเทศมนตรี 

ได้พิจารณา ฝากท่านชุดหนึ่งด้วยนะครับ นำเสนอให้ผมด้วย ก่อนที่จะไปในวาระอื่น ๆ  ของ
เขต 1 ขอแจ้งนิดนึงนะครับ พอดีได้รับการขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาโดยนายอภิชัย 
บางปลา วันนี้ได้ขออนุญาตทางสภาเพื่อเข้ารับฟังในวันนี้  ผมอนุญาตให้ท่านอภิชัย บางปลา
เข้าฟังได ้ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ของเขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ ใจตรง ครับ 

ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์ ใจตรง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 ขอต่อเนื่อง
จากท่านนิวัฒน์และท่านธัชทร บางคำอาจจะซ้ำบ้างในการอภิปรายในครั้งนี้และจะชี้แจงให้
เห็นว่าภาพกว้าง ๆ ทั้งหมด ขอเป็นคนสรุปคนสุดท้ายในเรื่องถนนเจ้าเงาะ เกี่ยวกับเรื่องการ
ทำถนนเจ้าเงาะนี้มันเป็นมหากาพย์มาประมาณเกือบ 10 ปี ทุกคนต่อสู้ ทุกคนช่วยกัน ทุกคน
เรียกร้อง และผู้บริหารชุดนี้ไม่ได้เป็นคนทำ แล้วไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ สู้กันมายาวนานทั้งขึ้นโรง
ขึ้นศาล ทุกวันนี้ก็ยังขึ้นโรงขึ้นศาลยังไม่เสร็จ แต่เราทำเพื่อเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้
ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกเราทำไปก่อน เพราะว่าเข้าตามโครงการของเทศบัญญัติไม่ได้ก็
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เลยต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม โดยผ่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 18 ท่าน ทุกท่านก็เห็นดีด้วย 
เพราะเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนมันถึงได้มีวันนี้ขึ้นมาได้  ช่วงที่ถนนไม่ดีก็ทั้งที่รู้ว่า
ถนนไม่ดีก็ยังมาเหมือนเดิมรถขนาดใหญ่ก็จะเอากันให้นั้นเลยเข้าไม่ได้นั่นแหละถึงจะไม่มา  
มายาวนานบอกเลยก็ได้ว่าท่าน สท.ไก่ อยากมาเป็น สท. เพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับ 
เพราะอยากมาแก้ปัญหาตรงนี้ บ้านท่านอยู่ตรงนั้น กลางค่ำกลางคืนไม่ได้นอน วิ่งตลอดทั้งวัน
ทั้งคืน นี่คือปัญหาที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนและให้พวกกระผมนำเสนอปัญหาตรงนี้เข้ามาสู่สภา 
และชี้แจงให้เห็นว่าความเดือดร้อนเป็นยังไงบ้าง ต่อมาก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุหลาย ๆ คนก็คง
ทราบช่วง 7 - 8 ปีที่ผ่านมา เสียชีวิตกี่รายในถนนเจ้าเงาะก็เนื่องจากถนนมันขรุขระเป็นหลุม
เป็นบ่อ เด็กวัยรุ่นขับรถไล่ตีกันแล้วตกหลุมก็ไปฟาดใส่กำแพงตรงปากซอยเข้าชุมชนยิ่งยง
เสียชีวิต และอีกหลายต่อหลายเคสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ แม่ค้าแม่ขายขับรถเอาของไปขายรถ
ตกหลุมไข่แตกอาหารหกเรี่ยราด เกิดปัญหาทุกอย่างเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้  ต่อมาก็เป็นเรื ่อง
มลพิษขอต่อยอดจากท่านนิวัฒน์ เรื่องมลพิษสองข้างทางก็คือควันพิษของรถพ่วงหรือรถสิบ
ล้อมีจำนวนมาก แล้วชาวบ้านนอนอยู่ 2 ข้างทางทำให้เกิดมลพิษทางการหายใจการเกิด
โรคติดต่อหรือสุขภาพร่างกายไม่ดี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นนอนอยู่ดี ๆ   
รถสิบล้มวิ่งมาเสียงดังตึ้ง ๆ มาตื่นผวา ต้องตื่นผวาตลอดเวลา ดีไม่ได้หลุดเข้าไปในหมู่บ้าน
หรือห้องแถวที่อยู่ใกล้ ๆ ดียังไม่เกิดเหตุตรงนั้น เรื่องนี้มันเกิดที่ถนนมิตรภาพหลายท่านก็คง
ทราบว่ารถ 6 - 8 คัน ชนท้ายกัน ผมไม่อยากให้เกิดที่แยกยามาฮ่า ขณะที่เราลูกเล็กเด็กแดง
หรือชาวบ้านเขาไปทำงานรถติดไฟแดงแล้วรถชนต่อกัน 7 - 8 คัน ไม่อยากให้เกิดในเขต
เทศบาล แตน่อกเขตเทศบาลเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแยกมิตรภาพหรือสี่แยกบ้านเกิ้งตามที่
เราติดตามข่าวมาไม่อยากให้เกิดการสูญเสียตรงนี้ ถ้าเราป้องกันไม่ให้เข้ามาเหล่านี้ก็ จะไม่
เกิดข้ึน ใช่ครับ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเราไม่ประมาทมันก็เกิดไม่ได้ก็เราไม่ให้เข้า
มันก็ไม่เกิด เราให้เข้าต้องมีสักวันก็อยากที่ผมเคยพูดว่าเบรคแตก พ่วงหลุด ชนหน้าโรงเรียน
อย่างนี้นั้นแหละครับ ท่านนายกเทศมนตรีกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ 
โดนแน่ ๆ โดนแน่นอนครับ ปัญหาถูกตีแน่นอน ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร แล้วช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนท่านสารวัตรชาติ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ ท่านก็คงเห็นชั่วโมงเร่งด่วนแยก 
Yamaha อย่าลืมว่าถนน 3 ด้าน มุ่งหน้าสู่ โรงเรียนมหาไถ่ โรงเรียน ขก.10 โรงเรียน ขก.5 
ฝั่งนั้นก็มาจากเจ้าเงาะฝั่งนั้นก็มาจากธนชาต มาจากโรงเรียนกรุณาศึกษา ซึ่งเป็นสถานศึกษา
รถจะมาแออัดอยู่ตรงนั้นจนสารวัตรชาติต้องให้ลูกน้องเข้าไปโบกการจราจรช่วย แต่ว่าการ
ปฏิบัติงานของจราจรเขา เขามีเวลาประมาณ 07.30 น. ถึงไม่เกิน 09.00 น. เขาก็มีภารกิจ
อย่างอ่ืน เขาจะมาเฝ้าถนนตลอด 24 ชั่วโมง ตรงนั้นก็ใช้ Auto ก็คือไฟแดงตามทั่วไป แต่ตรง
นี้ปริมาณรถมันก็ยังไม่หมดก็ยังมีเยอะ แล้วพอมาหน้าโรงเรียนสมัยที่แล้วทำทางให้รถจอด 
สมัยท่านรองนิวัฒน์ที่เป็นผู้บริหารหน้าโรงเรียนมหาไถ่ หน้าโรงเรียน ขก.5 ทำให้จอดอีกเลน
หนึ่ง แต่สุดท้ายก็จอดเต็มเหมือนเดิม เหลืออยู่ช่องเดียว ที่ผมจะอภิปรายแต่ว่าช่องเดียวที่
เหลือก็คือ 1. พวกที่มาทำงาน  2. นักเรียนไปโรงเรียน ขก.5  ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องรถแอม 
บูแลนซ์ – รถฉุกเฉิน ที่จะส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเก่ามุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ แล้ว
ถ้าเกิดช่วงนั้นมันมีรถพ่วงหรือรถสิบล้อมาเลนเดียวที่เหลือมันก็เกิดอาการช้า เพราะข้างหน้า
อาจจะยูเทิร์นกลับ แล้วก็ติดยาว ผู้ป่วยอาจจะตายก่อนได้หรือคนท้อง คนป่วยอาการสาหัสนี้
ครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ เรื่องต่อมานะครับ เรื่องฝาตะแกรงที่แยก Yamaha ทุก
คนคงสังเกตมันเป็นฝาตะแกรงเหล็ก ซึ่งไม่ได้ทำรองรับรถพ่วงจะสังเกตได้ว่าจากเจ้าเงาะจะ
เลี้ยวขวาไปล้อหน้าก็โดน ล้อหลังก็โดน ตะแกรงทำไปได้ 3 วัน ตะแกรงก็บุบ ไม่เชื่อไปดูได้
เลยครับ แล้วมาจากโรงเรียน ขก.5 จะเลี้ยวซ้ายเข้าเจ้าเงาะที่เดิมนั่นแหละครับ เหล็กก็จะบุบ
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ทำไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับ ผอ. กองช่างก็ต้องไปแก้ไขอีก เพราะรับน้ำหนักของรถเหล่านั้น
ไม่ได้ ส่วนป้องกันอุบัติเหตุอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี้ขอเถอะครับ ถ้ามีมติ
อย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้เขาเข้ามาเลยรถ เพราะว่าช่วงที่ทำถนนอยู่ 2 อาทิตย์นี้ท่านก็สามารถ
ไปวิ่งรอบนอกได้ เราไม่ได้ห้ามคือทุกคนมีสิทธิ์นะครับ ใช้คำพูดว่าเสียภาษีเหมือนกัน ถูกต้อง 
ทุกคนก็เสียภาษี แต่ทีนี้เราไม่ได้ห้าม แต่เราขอร้อง ขอความร่วมมือก็เห็นอย่างที่ท่าน สท.ไก่ 
พูดว่าน้ำหนักเราไม่ได้ทำเพ่ือรถเรานั้น  เราทำในเขตเมืองความหนาความมาตรฐานมันต่างกัน
กับถนนมิตรภาพ ขนาดถนนมิตรภาพตามแยกต่าง ๆ ยังมีรอย เวลารถจอดก็ต้องแก้ไขไม่ถึง
เดือนสองเดือนแล้วอีกอย่างทุกคนเสียภาษีเหมือนกัน พวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็เสียภาษีบำรุงท้องที่
นะครับ แล้วเอามาพัฒนาของเทศบาลของเราก็อยากจะวิ่งวอนไปยังท่านนายกเทศมนตรี      
ทางข้าราชการตำรวจ ทางตำรวจด้วยนะครับ ช่วยนำเรื่องนี้เข้าหารือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ 
ช่วย ๆ กันทุกทางครับ เพราะบ้านเมืองของเรา ถ้าสมมุติว่าเดือนเดียวพังอย่างที่ท่าน สท.ไก่
พูด ท่าน สท.นิว ัฒน์พูด ถ้าปล่อยให้เข้าอยู่อย ่างน ี ้ เด ือนเดียวพัง คนถูกด่าคนแรก
นายกเทศมนตรีครับ ทั้งที่ว่าปัญหานี้ท่านไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนทำมาตั้งแต่แรก ท่านเป็นคน
แก้ไขก็ชื่นชมนะครับ อย่างที่ท่าน สท.ไก่พูดทุกคนชื่นชมว่าผู้บริหารชุดนี้เป็นคนแก้ไขปัญหา
ให้ ไม่ได้เป็นคนทำ แต่ว่าเป็นคนแก้ไขให้ แต่ถ้าควบคุมไม่ดีเละมาเมื่อไหร่ โดนแน่นอน     
ฝากถึงท่านนายกเทศมนตรีให้ประชุมหรือหาเรื่องข้อยุติตรงนี้จะเอามาอย่างไร พวกผมรับได้ 
ขอให้ปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานตำรวจ ขนส่ง เทศบาล ซึ่ง สท.ไก่ก็ได้อ่านอำนาจ
หน้าที ่ของท่านนายกเทศมนตรี เหมือนที่ผมประชุมครั ้งนั ้นผมก็บอกว่าอำนาจเต็มคือ       
ท่านนายกเทศมนตรี ส่วนตำรวจใช้อำนาจในเรื่องวินัยจราจรกับเรื่องความหนัก ความสูงหรือ
ใช้รถที่มีควันดำอะไรต่าง ๆ เป็นอำนาจของตำรวจ ทุกคน ทุกฝ่ายร่วมมือกันปัญหาเหล่านั้น
จะค่อย ๆ แก้ไป แล้วคยุกับผู้ประกอบการให้ดี อยากจะฝากท่านนายกเทศมนตรี ท่านตัวแทน
ท่านผู้กำกับ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล หรือ ผู้อำนวยการกอง
ฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือเสียงจากสมาชิกสภาเทศบาลหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้พูดฝาก 
ผมมา ผมมีประมาณแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  ท่านนิวัฒน์จะต่อเลยหรอครับ มีท่านอื่น 
ประธานสภาเทศบาล ก่อนได้ไหมครับท่าน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  โอเคได้ครับ 
  อย่างนั้นขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ พอดีก็ขอโควตาของเพ่ือน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ท่านละออ  บุญส่งก็คงจะขอยืมหนังสือก่อน เพราะว่าเดี๋ยวทางท่าน สภ.บ้านไผ่ก็จะ 

ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ อาจจะมีถ่ายรูปร่วมกัน เพื่อมอบหนังสืออะไรอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวผมขอ
สั้น ๆ นิดเดียวครับ เมื่อสักครู่นี้ท่าน สท.ไก่ ได้เอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของราชกิจจานุเบกษามันมี
จริงนะครับ อยากจะให้ทางฝ่ายทีมยุทธศาสตร์นี้ไปค้นเอกสาร มีในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
128 ตอนพิเศษ 148 หน้า 49 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องห้ามยานพาหนะที่มี
น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักรวมเพลาเกินกว่าที่กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นทำให้เกิด
ความเสียหายทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังกล่าว โดยเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการทางหลวงจึงออกประกาศบังคับใช้ได้ 
อันนี้ก็มีลองไปค้นดูในราชกิจจานุเบกษาก็หนีไม่ออกหรอกครับ ในเรื่องของการบังคับใช้
กฎหมายก็อยู่ที่ทาง สภ.บ้านไผ่ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมขออนุญาตยื่นหนังสือ แล้วสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดที่มีความประสงค์จะไปยื่นหนังสือด้วยกันเชิญนะครับ ขอเชิญเลยครับ 
 



๓๔ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขออนุญาตท่านนิวัฒน์นิดนึง เมื่อสักครู่นี้ท่านอ่านผมขอสำเนาท่านให้ผมชุดหนึ่ง ผมจะยื่น 
ประธานสภาเทศบาล ต่อท่านนายกเทศมนตรีด้วย ขอบคุณครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะไปยื่นหนังสือร่วม เพ่ือจะเป็นเอกสารประวัติศาสตร์  
สมาชิกสภาเทศบาล คืนความสุขให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เชิญเลยนะครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ปลัดเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมก่อนที่ทางเจ้าพนักงานจราจรจะได้กลับ ต้องขอบคุณทางท่านสมาชิก
สภาเทศบาลหลาย ๆ ท่าน ที่ได้ให้ข้อมูล ซึ่งทางผู้บริหารก็ได้เตรียมไว้ตามที่ท่านได้บอก     
ในส่วนของการบังคับใช้ของกฎหมายซึ่งทางถนนเจ้าเงาะก็ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงเมื่อปี 36  
แล้วก็มีอีกหลายสายในเขตเทศบาลเราที่ดูตามข้อมูลแล้ว มีจำนวนหลายสาย ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ใน
กรณีที่ทางหลวงท้องถิ ่นจะสามารถบังคับใช้ได้ก ็เหมือนตามที ่ท ่านนิว ัฒน์บอกก็คือ           
ทางผู้บริหารต้องนำเสนอทางจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาและส่งไปที ่ลงใน     
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขั้นตอนระยะเวลาผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ระยะเวลานานขนาดไหน 
แต่ทางท่านผู้บริหารและผมนี้จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะฉะนั้นมันจะมีช่องแก๊ปนิดนึง
ระหว่างที่เราดำเนินการเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายตัวนี้ได้  
เพราะระเบียบต่าง ๆ มันต้องลงไปในราชกิจจานุเบกษาก่อน อำนาจผมถึงจะเต็มนะครับ    
ในเรื่องของทางหลวงท้องถิ่น ดังนั้น ช่วงระยะเวลาที่รอลงในราชกิจจานุเบกษานี้ที่เสนอเรื่อง
ไปนี้มันมีข้อกฎหมายของ พ.ร.บ.จราจรที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งให้ทางพนักงาน
จราจรมีอำนาจนะครับ ในเรื่องของการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี 22 ข้อ 139 จะ
ทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศ
ข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ แล้วจะเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรให้หัวหน้า  
เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกประกาศข้อบังคับนะครับ มันมีทั้งหมด 21 ข้อ มันก็น่าจะ
เข้าในเรื่องของการบังคับการห้ามรถหรือสร้างความปลอดภัยในถนนนั้น ๆ ผมในนามของทาง
ท่านนายกเทศมนตรีแล้วกัน ทางเทศบาลหรือทางพี่น้องประชาชนก็ฝากให้ท่านพิจารณา
กฎหมายข้อนี้ไปพลาง ๆ ก่อน ในส่วนของเทศบาลก็จะรีบดำเนินการในกระบวนการขั้นตอน
ของเรื่องของกฎหมายทางหลวงท้องถิ่น นั้นก็ฝากเป็นเรื่องของการพิจารณาระหว่างที่ทาง
เทศบาลดำเนินการครับ ผมขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ผมจะต่อ 

จากท่านปลัดเทศบาลนิดนึง หลังจากนี้ไปผมจะทำเรื่องเข้าจังหวัดแล้วก็เป็นกฤษฎีกา ตอนนี้
ช่วงกฤษฎีกา มันจะมีระยะเวลาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ผมก็เลยขออนุญาตทาง สภ.บ้านไผ่ 

นายชานล  ธนระพีโชต ิ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ จะเข้าสู่วาระอ่ืน ๆ ของเขต 1 ไม่ทราบ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านสมมาศ  สันคำ ครับ 
นางสาวสมมาศ  สันคำ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ 



๓๕ 
 

ดิฉัน นางสาวสมมาศ  สันคำ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 1 ก่อนอื่นขอแสดงความ
ยินดีกับพี่น้องชาวบ้านไผ่ที่ได้คืนสภาพถนนเจ้าเงาะที่สวยงาม และเราจะช่วยกันดูแลให้คง
สภาพสวยงามแบบนี้ตลอดไป เรื่องที่ดิฉันจะพูดต่อไปก็คือว่าชาวบ้านฝากมาขอขอบพระคุณ
ท่าน ผอ. อิทธิพล พวกเมืองพล อันนี้เพิ่งได้รับข่าวมาเมื่อวานนี้ที่ได้รับทราบความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน เรื่องท่ีดิฉันได้แจ้งไปว่าเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน และทีนี้ไปตัดหญ้าใน
ซอย แล้วทีนี้ไปถูกหม้อน้ำประปาเจ้าของบ้านก็ได้ออกค่าใช้จ่ายไป แล้วทีนี้เขาเดือดร้อน   
เขาก็มาแจ้งดิฉัน ดิฉันก็เรียนต่อท่าน ผอ.อิทธิพล ตอนนี้ ผอ.อิทธิพล ออกไปเยียวยาเรียบร้อย
แล้ว ขอบคุณมากนะคะ ท่าน ผอ.อิทธิพล  เรื่องที่ 2  ชาวบ้านฝากขอบคุณมา ถ้าเราจะไป
ขอบคุณเป็นการส่วนตัวมันก็จะเงียบเกินไป เผื่อว่าโอกาสต่อไปเราจะได้ต่อยอดในสิ่งดี  ๆ 
ให้กับพี่น้องอีกก็เลยขอขอบคุณผ่านเสียงตามสายตรงนี้ไปนะคะ ให้มันดัง ๆ หน่อยนะคะ 
ขอขอบพระคุณพุทธญาณสมาคมบ้านไผ่ ที ่นำถุงยังชีพ จำนวน 220 ชุด มามอบให้กับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 39 ชุมชน ในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2565 ที ่ผ ่านมา พ ุทธญาณสมาคมบ ้านไผ ่  ขอบคุณนายกฤติธี   ป ิยะพรมดี                    
ผู้ประสานงานค่ะ ขอบคุณประธานชุมชนที่เป็นตัวแทนไปรับของมาส่งมอบเป็นสะพานบุญ
ให้กับประชาชนที่เปราะบางในเขตชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีประธานก็คือนายธนกร
พงษ์อุดมกุล รองประธานก็คือนายนพดล ปิยะพรมดี ที่ได้สำรวจรายชื่อประชาชนแต่ละชุมชน 
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่อไป ขอขอบพระคุณแทนประชาชนมา ณ โอกาสนี้ และ
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่เปราะบางในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรา และจะดูแลอย่างนี้ตลอดไปค่ะ ฝากขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านสมมาศ  สันคำ เขต 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก ขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พอดียังมีปัญหาอีกท่ียังไม่ได้นำเสนอท่านผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล นะครับ ขอกลับมาที่ถนนเจ้าเงาะปัญหาที่จะนำเรียนตอนนี้ก็คือเรื่องร่องระบายน้ำตลอดทั้ง 

แนวของถนน ตอนนี้ถนนทำสูงขึ้นความหนาของถนนสูงขึ้นทำให้ยางมะตอยปิดทางน้ำ อันนี้
อยากให้แก้ไขตลอดทั้งสายลองสำรวจดูบางแห่งมีน้ำท่วมขังตามรูปที่ผมส่งไปในหน่วย ท.ท.ท. 
และเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจะแก้ไขไปแล้วบางส่วนเรื่องยางมะตอยไหลลงในบ่อพัก อันนั้นก็ผ่าน  
แต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งตรงข้างปั๊มคอสโม่ ซึ่งเมื่อเช้านี้มีคนแจ้งเข้ามาว่าหินเริ่มร่อน ผมก็ไม่แน่ใจ
เมื่อสักครู่นี้ถามทางท่านรองกฤษฏ์ ท่านก็บอกว่ามันเป็นคนละเขตคนละแนว อันนี้ผมก็อยาก
ขอคำชี้แจงหน่อยว่าในส่วนนี้เกิดอะไรขึ้นกับยางมะตอย เพราะว่าหินมันเริ่มร่อน ร่อนโดยที่ว่า
ทุกคนผ่านไปผ่านมานี้เห็นหรืออาจจะเกิดจากรถบรรทุกหนักจังหวะเลี้ยวแล้วก็บดถนนจนหิน
มันร่อนออกจากยางมะตอย ในส่วนของฟุตบาทฝั่งโรงแรมแจสเปอร์ฝั่งนี้จะมีน้ำท่วมขังอยู่
ตรงหน้าปากซอยอุตรนครยังไงฝากทางส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ทราบว่าตรวจรับงานหรือยัง แล้วก็มี
น้ำท่วมขังอีกหลายจุด ตรงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่นี้น้ำไหลเข้าท่วมหน้าบ้าน น่าจะเป็น
เพราะระดับฟุตบาทกับระดับถนนนี้จะเสมอกันน้ำก็เลยไหลย้อน ความสูงความต่ำ เพราะว่า
วันนั้นที่ผมออกไปดูนี้มีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบร้องเรียนผ่านผมมานะครับ ซึ่งผมก็ได้แจ้งเข้า
ไปในหน่วย ททท.แล้ว ยังไงถ้ายังไม่ได้ตรวจรับงานฝากให้ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้ด้วยนะครับ 
เรื่องต่อมา ในส่วนของพ่ีน้องแจ้งมาว่าเรื่องถนนผู้ใช้ยวดยานในเขตไปส่งลูก ไม่มีป้ายบอกเขต
โรงเรียนว่าเขตโรงเรียนจำกัดความเร็วอะไรต่าง ๆ ซึ่งได้ร้องมาว่าขนาดไปส่งลูกนี่ขับรถยัง  
กะบิน  คำว่าบินในที่นี้หมายถึงเครื่องบิน เพราะว่าคงขับเร็วในเขตโรงเรียน ซึ่งเป็นเขตใน
ความควบคุมของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผมก็สังเกตดูว่าไม่มีป้ายบอกว่าเขตโรงเรียนหรือว่าเป็น



๓๖ 
 

ทางม้าลาย ซึ่งทำสัญลักษณ์เป็นคนข้ามเหมือนทางทั่ว ๆ ไปที่เราเห็นคำว่าโรงเรียนจะอยู่ที่พ้ืน 
อาณัติสัญญาณอะไรพวกนี้ก็ไม่ม ีเมื่อสองสามวันมานี่ก็ขณะที่เลิกเรียนรถยนต์ตำรวจจราจรให้
สัญญาณหยุดรถ แต่รถจักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่รู้พุ ่งมาเลยเกือบชน อยากให้มีอาณัติ
สัญญาณหรือว่าการชะลอนะครับ ฝากทางส่วนเกี่ยวข้อง ฝากท่านนายกเทศมนตรีไว้ด้วย 
ส่วนถนน เพราะว่าเรื่องถนนในเขตเทศบาลที่ยังต้องการงบประมาณในการแก้ไข อย่างเช่น 
ซอยแก้วทรานี 3 แต่ผมเห็นในกันงบประมาณก็แสดงว่างบประมาณได้มาแล้ว ส่วนของซอย
ข้าราชการก็คงได้มาในงบเศรษฐกิจฐานรากนะครับ นำเรียนท่านนายกเทศมนตรี ผ่านท่าน
ประธานสภาเทศบาล ผู้อาศัยฝั่งของคุ้มจัดสรร เรื่องซอยข้างหลังเขาฝากถามมาว่าจะได้งบ
ภายในปี 2566 หรือเปล่านะครับ ซึ่งเห็นท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าจะมีงบประมาณเข้ามา
ถ้าจำไม่ผิดผมไม่ทราบว่าเรียกซอยทองประเสริฐ 12 หรือเปล่าตรงนั้น แล้วก็ปัญหาเรื่องน้ำ
ท่วมซ้ำซาก อย่างเช่น ซอยปะปา 1/7 ยาวไปถึงหมู่บ้านโชคชัย ตรงนี้ทางผู้พักอาศัยแถวนั้น
ในชุมชนของประปานี้ก็แจ้งมาว่าอยากได้งบประมาณทำร่องระบายน้ำยังไงฝากในส่วน    
คณะบริหาร จัดสรรงบประมาณให้กับผู้พักอาศัยด้วย เพราะว่าน้ำมันเจิ่งนองแล้วก็เป็นน้ำจาก
ครัวเรือนมันมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรแล้วฝนตกนี้แช่ขังกันอยู่ตรงนั้น ถนนรู้สึกว่าจะชำรุดแล้วนะครับ 
คอนกรีตก็แตก ส่วนของตลาด ว่าด้วยเรื ่องตลาด ขออนุญาตถอดแมส ในส่วนของตลาด
ปัญหาก็คือพื้นระบบลำรางน้ำเสีย แล้วก็เรื่องการจัดระเบียบชาวตลาดสดฝากมาว่าบางคน
ไม่ใช่ที่ของตัวเองก็เอาแผงมาขาย จากเคยขายผักก็มาขายหมูขายปลา ซึ่งตรงนี้อยากให้ทาง
เทศบาลเข้าไปควบคุมดูแลจัดระเบียบให้หน่อย แล้วก็เรื่องปัญหาเดิม ๆ ที่เรายังไม่ทันได้แก้ก็
คือเรื่องความเสื่อมโทรมของตลาด เรื่องพ้ืนทางที่ชำรุด เรื่องไฟส่องสว่าง เรื่องนกพิราบ ซึ่งก่อ
ปัญหาทำให้คนไม่อยากเข้าตลาด  ขอวนกลับมาที่ถนนอีกครั้งนะครับ ถนนสุขาภิบาล 9 อันนี้
ลืมไปเลย ถนนสุขาภิบาล 9 พอถนนเจ้าเงาะเสร็จ ถนนข้างโรงรับจำนำของเรา ไปทุกที่เขาก็
ถามว่าเมื ่อไหร่จะทำ เผอิญผมได้ยินท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าเราจะให้ทางกองช่าง
ดำเนินการ แต่ทีนี้เขาอยากได้เหมือนถนนเจ้าเงาะ ความหมายก็คืออยากได้เหมือนถนนเจ้า
เงาะ ไม่ทราบว่าความเป็นไปได้จะมีเร็วขนาดไหน ซึ่งความทุกข์ก็เท่ากัน เพราะว่าเป็นบำบัด
น้ำเสียเหมือนกัน แล้วก็ถนนอีกเส้นหนึ่งที่เมื่อวานนี้เพิ่งฝากมารู้สึกว่าฝากท่านนายกเทศมนตรี
ด้วยนะครับ ถนนยิ่งยงในชุมชนยิ่งยงขอบทางที่เราไปขยายให้ตอนแรกบอกว่าเราจะยาวไปถึง
เกือบร้อยต่อชุมชนหนองลุมพุก  แต่ตอนนั้นเกิดโควิดทีมกองช่างหยุด แล้วตอนนี้หยุดไปเลย
ทางชาวชุมชนก็ฝากถามมาว่าเมื่อไหร่เราจะไปทำต่อ ซึ่งพอเราขยายไปแล้วถนนก็สวยงาม  2. 
ผิวจราจรเพิ่มขึ้น แต่ส่วนที่เราไม่ทำถนนมันแคบ แล้วทีนี้แจ้งว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่หกล้ม ขับรถ
มอเตอร์ไซค์ล้ม อันนี้ฝากท่านผู้บริหารว่าทางชุมชนยิ่งยงอยากให้ดำเนินการต่อนะครับ ส่วน
ของถนนปากทางเข้าวัดคุ้มจัดสรรข้างโรงเรียน ขก.10 ตรงนี้ จากเดิมที่มันเป็นขอบทางที่มัน
เป็นดินเป็นโคลนเป็นต้นไม้ตอนนี้เราก็ทำได้ แต่ว่ามันยังเป็นหลุมอยู่ ทางท่านพระอาจารย์ก็
บอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะทำให้มันสวยงามทำให้มันดูสะอาดสะอ้านกว่านี้ อันนี้พระครู
สุวัฒน์ฝากมานะครับ ทีนี้มาเรื่องโรงรับจำนำ เผอิญว่าเมื่อวานแล้วก็หลายวันก่อนก็ได้รับ
ข้อความผ่าน inbox มาว่าทางเราก็มีสถานธนานุบาลอยู่แล้ว ปัจจุบันนี้ ณ เวลานี้โรงรับจำนำ
ของเอกชนกำลังจะดำเนินการเปิดในเร็ว ๆ นี้ เพราะว่าขึ้นป้ายรับสมัครงานแล้ว มีความ
ห่วงใยว่าเมื่อมีคู่แข่งเค้กมันมีอยู่ก้อนเดียว แต่เราต้องแบ่งเป็น 2 ในส่วนของเราซึ่งเป็นระบบ
ราชการ การดำเนินการต่าง ๆ หรือการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะหา
งบประมาณส่วนนั้นมาช่วยปรับปรุง เพ่ือที่จะแข่งขันกับเอกชนได้ ในส่วนของรายได้ทั้งหมดที่
สถานธนานุบาลทราบมาว่าก็เข้าเทศบาลเรา 30 % สมมุตวิ่าได้ 10 ล้านบาท เขาก็นำเข้าถึง 
3 ล้านบาท แล้วก็มีส่วนโบนัสอะไรอีกนะครับ ซึ่งถ้ามีคู่แข่งแล้วเกิดรายได้มันหดหายไปหรือ
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ว่ามันตกไป ส่วนที่เราจะเอามาบริหารงานจัดการตรงนี้เราก็เสียหาย เขาอยากให้ทางเรา
พิจารณาว่าของเรามีอยู่แล้วปรับปรุงให้มันดีให้มันดูดีดูทันสมัยเหมือนเขาจะได้ไหม ส่วนของ
ศูนย์ไตตามที่ฝ่ายบริหารมีนโยบายเรื่องศูนย์ไต ขณะนี้เรายังไม่ได้มีการก่อสร้างเรื่องศูนย์ไต 
ผมอยากให้ท่านวางแผนล่วงหน้าด้วยการคัดกรอง อย่างน้อย ๆ ก็สนใจหรือว่าใส่ใจกับผู้ปว่ย
โรคไต เพราะว่ายังไงแล้วศูนย์ไตเราคงสร้างแน่ ๆ และอีกประการหนึ่งก็คือตอนนี้ศูนย์ไตของ
เอกชนก็กำลังจะก่อสร้างขึ้น ซึ่งก็คงจะเสร็จก่อนเรา ในส่วนของผู้ป่วย และกไ็ม่ใช่เฉพาะศูนย์
ไตเอกชนจะขึ ้น ณ ปัจจุบันนี ้ก็คือทาง สปสช. นี ้มอบเครื ่องฟอกไต ไม่ใช่เครื ่องฟอกไต   
เครื่องล้างไตทางช่องท้อง ตอนนี้เริ่มกระจายออกไปแล้ว เริ่มเห็นแล้ว ทุก ๆ คนก็เริ่มได้แล้ว  
ผมคาดว่าอีกสักปีสองปีก็คงจะแพร่หลายกว่านี้   ซึ่งถ้ามองแล้วว่าเราลงทุนถึง 8 ล้านบาท 
อย่างน้อย ๆ เราก็ต้องบริการประชาชนของเราให้ได้ก่อนที่จะเกิดศูนย์ไตขึ้นนโยบายของ
สาธารณสุข ผมว่าน่าจะเน้นเรื่องคัดกรองผู้ป่วยไตวายไตเรื้อรัง  ป่วยโรคไตพวกนี้นะครับ    
เราเตรียมความพร้อมไว้ เพ่ือที่จะคัดกรองมีความปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย เพราะว่าด้วยกระทรวง
สาธารณสุขตอนนี้นโยบายก็คือฟอกไตฟรี ซึ่งเป็นเรื่องที่สะดวกมากที่เราจะนำผู้ป่วยมาฟอก
ไต ติดปัญหาอย่างเดียวที่ผมไปถามมาก็คือถ้าทำเส้นเลือด ถ้ามีงบประมาณส่วนไหนที่พอจะ
เอื้อผู้ป่วยได้ผู้ป่วยยากไร้ที่อยากฟอก แต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงมากเลยค่าใช้จ่ายการทำเส้นเลือดนี้ก็ 
20,000 บาท ต่อคน ส่วนเรื่องการประหยัดไฟ  เพราะว่าช่วงนี้ค่าไฟแพง ผมขอแนะนำอีก
นิดนึงก็คืออย่างแอร์คอนดิชั่นที่เราติดอยู่ในอาคารเรารู้สึกว่าจะอายุการใช้งานจะนานมาก
แล้ว และก็ไม่ได้รับการ Maintenance ที่ดี ดูจากท่อน้ำแอร์ ท่อน้ำแอร์ที่หยด ผมสังเกตมา
หลายเดือนแล้ว จริง ๆ ตัวนี้แก้ง่าย ถ้าตามหลักวิชาก็คือเปลี่ยนฉนวนหุ้มแค่นั้นเองครับ 
เพราะฉนวนมันรู้สึกว่ามันจะรีบเพราะว่ามันใช้งานมานานน่าจะเป็น 5 - 10 ปี ไปแล้ว ทำให้
เกิดหยดน้ำขึ้นตามท่อแล้วก็เปรอะเปื้อนพ้ืน ถ้าสังเกตก็ดูในอาคารนี้ก็จะเห็นถ้ามองไปเราก็จะ
เห็นว่าเกิดหยดน้ำที่ท่อแอร์ ซึ่งตัวนี้จะทำให้เรากินไฟ  เพราะว่ามันทำความเย็นไม่ถึงมันมี
ความร้อนเข้าไปกระทำกับท่อ เพราะฉนวนมันเสื่อมสภาพ เปลี่ยนแค่ฉนวนผมว่าจะประหยัด
ไฟได้อีกหลายตังค์นะครับ เพราะช่วงนี้ค่าไฟแพงมาก ๆ ส่วนการบริการในส่วนของการใช้ไฟ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ท่านธัชทรท่านใช้เวลาไป 17 นาทีแล้ว ผมให้เวลาท่านพอสมควรนะครับ ในช่วง 2  
ประธานสภาเทศบาล ท่านใช้เยอะแล้ว ขอท่านอีกเรื่องเดียว เรื่องนีผ้มขออนุญาต เพราะท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
  เขต 2 และ เขต 3 ก็ยังมีวาระอ่ืน ๆ ที่ต้องนำเสนอ อันนี้ผมดูเวลาท่านแล้วนะครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก ได้ครับ เรื่องสุดท้ายแล้วครับ เรื่องการใช้ไฟ บางเรื่องถ้าเราประหยัดเกินไปการบริการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนมันก็จะดูเหมือนว่าเรา เรียกได้ว่าอะไรครับ ขี้เหนียวไปหน่อย บางทีผู้ใช้บริการ 

อย่างเข้าไปใช้บริการในสถานที่ราชการต้องการความสะดวกสบาย  แต่การประหยัดก็เป็นอีก
เรื่อง การบริการผู้ใช้บริการสำหรับประชาชนก็อีกเรื่อง อยากให้พิจารณาให้ Balance กัน 
ไม่ใช่ว่าบางเรื่องนี้เอาจนแบบแอร์ก็ไม่เปิด ไฟก็ไม่เปิด เข้าไปนึกว่าอยู่ในถ้ำ ผมมีเรื่องจะ
อภิปรายแค่นี้ครับ ขอบพระคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก  เขต 1 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ  ผมจะได้ให้ท่านผู้บริหารตอบครั้งเดียว ถ้ามีปัญหาจะได้ตอบครั้งเดียวเลย   

ผมจะฝากท่านนายกเทศมนตรีผมเลยไม่กล้าฝากเลยท่านธัชทรฝากไว้จนผมไม่กล้าฝากเลย 
เขต 1 ก็ฝากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องเดียวก็พอถนนสุขาภิบาล 9 ที่ท่านได้กล่าวถึงก็คง
จะต้องใช้หลักการเดียวกันกับถนนเจ้าเงาะทำยังไงท่านจะพาเข้าประชาคมได้  ผมก็ต้องเรยีน
อย่างนี้ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยคงจะเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะคุณจะใช้งบ
ปกติไม่ได้หรือได้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่ใช้เวลานานก็อยู่ในช่วงคดีความเหมือนกัน อันนี้ก็ต้องเรียน
ด้วยความเคารพก็อยากจะให้มีการแก้ไขให้เป็นถนนที่มีความปลอดภัยมากขึ้น  อันนี้ก็ต้อง
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ฝากท่านนายกเทศมนตรีด้วย เดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้ให้คำตอบทุกท่านอีกชั้นหนึ่งก็
ฝากท่านเรื่องถนนสุขาภิบาล 9 ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ เส้นนี้ก็เป็น 

ที่กล่าวขานกัน จริง ๆ แล้วพวกเราก็อยากทำหมด แต่บังเอิญช่วงนั้นเราเน้นแต่ถนนเจ้าเงาะก็
เลยจบแตถ่นนเจ้าเงาะ พอถนนเจ้าเงาะต่อก็ถนนสุขาภิบาล 9 จริง ๆ แล้วทางกองช่างเอาเข้า
แผนไว้เรียบร้อยแล้ว เส้นนี้ก็จำนวนประมาณล้านเก้าแสนหกหมื่น แต่ถึงเวลานั้นอาจจะถึง 2 
ล้านบาทก็ได้  ขั้นตอนพิธีการก็คงเปิดทำประชาคมเหมือนเดิม จากโครงการก็เป็นลักษณะ
ซ่อมแซมปรับพื้นผิวจราจรก็ต้องทำลักษณะเดิม คราวนี้เราก็เตรียมพร้อม แจ้งท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเลยที ่เป็นห่วง เราก็เตรียมพร้อม ทางกองช่างก็เตรียมพร้อม เช็คอะไร
รายละเอียดตอนนี้ก็รอเส้นถนนเจ้าเงาะให้มันจบบริบูรณ์ แล้วเดี๋ยวคงจะมีการพูดคุยกับทาง
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็ขอบคุณทางท่าน
ธัชทรที่มีความเป็นห่วง  ในส่วนที่ท่านขอมานี้ ผมก็ยินดีน้อมรับที่จะเข้าไปดำเนินการใน
สำหรับงบประมาณใหม่ที่จะออกมา เรื ่องการประหยัดไฟเรามีมาตรการและก็ได้บอกทาง
เจ้าหน้าที ่พนักงาน ทางโรงเรียน ผมดูตลอดค่าไฟเท่าไหร่ ท.1 เท่าไหร่  ท.2 เท่าไหร่
สำนักงานเท่าไหร่ ไมใ่ช่ดูแค่ไฟฟ้า ดูแม้กระท่ังการใช้น้ำประปา ดูหลายอย่างจริง ๆ อันนี้ไม่ใช่
ว่าแค่ไฟ ระบบน้ำประปา ทำไมตลาด 1 เยอะ ทำไมงานป้องกันมิตรภาพเยอะอะไรอย่างนี้ 
ผมก็ได้ดูอยู่ เพราะว่าผมเป็นคนเซ็นฎีกาเองก็มานั่งเขียนเลย แต่ละเดือนเป็นสคริปเลย
ค่าใช้จ่ายพวกนี้ comment ไปโรงเรียนอยู่ โรงเรียน ท.2 ทำไมค่าไฟเดือนที่ผ่านมาเยอะ  
สืบเนื่องจากคุณครูทำงานกลางคืนกัน อันนี้เราก็เห็นใจอยู่ก็มีเรื่องชี้แจงกัน  ในส่วนของเรื่อง
ศูนย์ไตที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นห่วง เราเตรียมพร้อมถ้าเราดำเนินงานขั้นที่ 1 จบ 
แม้กระทั่งว่าผู้ป่วยเรื้อรังตั้งแต่เบาหวานเราจะมีการจัดทำอะไรขึ้นให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วย
เรื้อรังตรงนี้เราเตรียมพร้อมไว้ แม้กระทั่งว่าศูนย์ไตเราก็ต้องให้ความรู้กับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่
เป็นโรคไตขั้นหนึ่งจะขยับไปข้ัน 2 เราก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโภชนาการว่าตอนนี้ผู้ป่วย
เป็นขั ้นที ่หนึ ่งแล้ว ท่านต้องหลีกเลี ่ยงทานอาหารประเภทไหนบ้าง อันนี ้จำเป็นจริง ๆ 
เพราะว่าผู้ที่เป็นโรคไตถ้าทานอาหารไม่ระวังมันจะเป็นขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ภายใน 3 ปี นี้
ขึ้นมาแน่ แต่ถ้าเรามีในส่วนตรงนี้มันก็จากจะเป็นขั้นที่ 4 นี่ บางคนใช้เวลา 5 ปี อาจจะใช้
เวลาถึง 7 ปี 9 ปีตรงนี้ อันนี้เรามีการเตรียมพร้อม พร้อมที่จะดำเนินการ เพราะว่าในส่วนนี้
อย่างท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านธัชทรบอกว่ามีเอกชนเข้ามาดำเนินการก็ไม่เป็นไรมันก็
เหมือนกับการแข่งขัน  แต่ภูมิลำเนาของเรานี่ได้เปรียบคือมันอยู่ใกล้ตลาด  2. ช่วงแรกผู้ที่
เป็นโรคไตใหม่ ๆ มาเอง แต่เรามีรถรับส่งถึงบ้านเฉพาะผู้ป่วยในเขต  ในส่วนที่ 3 เรามีการ
เยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้ป่วย  อันนี้ผมว่าชัดเจนแน่นอนทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลถึงเวลานั้น 
ผมก็จะเชิญพวกท่านไปร่วมกิจกรรมตลอด  เพราะว่าตรงนี้เรารับผู้ป่วยไม่ใช่ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล เพราะว่าตั ้งแต่ท ี ่ ไปปร ึกษาหารือ ตั ้งแต่ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัด            
ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เราจะทำ MOU กับ อปท.ใกล้เคียง รูปแบบตรงนี้เดี๋ยวถึงเวลา 
ผมก็จะเชิญพวกท่านไปร่วมกิจกรรมด้วย  ในส่วนเรื่องโรงจำนำก็มีการพูดคุยกับผู้จัดการ   
โรงจำนำตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผมบอกระเบียบของโรงจำนำมีอะไรบ้างก็คุยกันอยู่ว่าเราจะขาด
รายได้ แต่ในระเบียบมันมี พ.ร.บ.คุ้มครองอยู่ว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยมันเป็น Step Step 
Step ผมก็ให้ข้อคิดกับผู้จัดการไปว่าโรงจำนำบริษัทสยามนี้มันใหญ่ เอกชนเขายอม ผมก็ให้
ข้อคิดไปท่านหาวิธีอาจจะ 3 เดือนแรก ที่เขาเปิดนี่เขาจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำกว่าของ
เทศบาลอีก ปกติดอกเบี้ยของเราทั่วไปทุกโรงจำนำเลยที่  อปท.ดูแลนี้กะในส่วนของสยามนี้ 
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สยามจะแพงกว่าเรา 25 สตางค์ เกดิผมว่าโลเคชั่นนี่เขาดูสวยก็จริงนะครับ แต่ทำเลนี้ผมบอก
เลยว่าที่จอดรถก็ไม่สะดวก เราได้ประเมินกัน ที่จอดรถก็ไม่สะดวก แล้วคนที่มาใช้บริการถ้า
เปิดเผยเกินไปเขาก็ไม่ค่อยอยากมาเข้าโรงจำนำเท่าไหร่ มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเมื่อเดือน
ที่แล้ว โรงจำนำนี้ยังไง เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมเห็นท่านนายอำเภอเป็นคนไปตรวจ 
เพราะโรงรับจํานําสยามนี้มันเป็นเอกชน ผ่านมหาดไทย มหาดไทยก็เรื่องของมหาดไทยแล้ว 
อำเภอก็เป็นผู้จัดการไป เป็นคนไปตรวจ ในส่วนเทศบาลเราก็เตรียมพร้อม เพราะว่า พ.ร.บ.
ตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าเราดอกเบี้ยถูกสุดเท่าไหร่ แต่ก็คุยกับผู้จัดการว่าเกิดเขาถูกกว่าเรา
อีกสลึงหนึ่งสัก 3 เดือน เพ่ือดึงดูดลูกค้า สมมุติว่าโรงรับจํานําเขามี 50 แห่ง  49 แห่ง เขาสูง
กว่าเราสลึงหนึ่งแน่นอน แต่ที่นี่เขาอาจจะถูกกว่าเราสลึงหนึ่งก็ได้ เขายอมขาดทุน 3 เดือน 
เพ่ือดึงดูด อันนี้ก็เป็นเทคนิคก็มีการพูดคุยกับผู้จัดการอยู่ท่านต้องหาวิธีมาแล้วเดี๋ยวเดือนหน้า
มาคุยกัน ดูสิผลกระทบนี่ ถ้าเปิด 1 เดือนปั๊ปของเราตัวเลขจะ Swing เท่าไหร่ อย่างมากเขาก็
ได้ลูกค้าเขตกุดรังแถบทางนี้ แต่คิดว่าคนที่จะเข้าโรงรับจํานําก็ต้องแอบ ๆ ซ่อน ๆ หน่อยนึง
อาย  2. ที่จอดรถไม่สะดวกแน่นอน ผมว่าตรงนี้เราก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ แต่เรื่องปรับปรุงนี้ก็มี
โครงการที่จะปรับปรุงอยู่ ผมบอกท่านผู้จัดการท่านไปดู ท่านผ่านหูผ่านตาเยอะโรงรับจำนำ
เขาทันสมัยไปขนาดไหนแล้ว ของเรามันผ่านมา 20 กว่าปีแล้วนี่มันต้องปรับปรุงให้ทันสมัยให้
มันน่าเข้าแล้วก็น่าดูด้วย ตรงนี้ก็มีการพูดคุยก็ขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนซอยยิ่ง
ยงฟุตบาทข้างก็งบประมาณถ้าเราผ่านแล้ว เงินเข้าแล้วก็คงหมดฝนต้นหนาว เริ่มหนาวแลว้ก็
ผมว่าน่าจะทำ เพราะรถบดผมก็ดำเนินการเอาไปปรับปรุงซ่อมแซม ค่าซ่อมก็ประมาณ 
200,000 กว่าบาท ผมก็ตกใจอยู่ราคารถใหม่เท่าไหร่ ผมแกล้งถามไปคันละ 3 ล้านบาท 
เพราะเป็นยี่ห้อ escort ยี่ห้อนี้มันแพงก็แจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบ  ไม่ใช่ว่าเราไม่ดู
นะครับ จดจำไว้หมดเลยเพียงแค่มีอุปสรรคปัญหาคือเรื ่องการเงินการคลัง ท่านคิดดู
งบประมาณปีที่แล้วเพิ่งมาสำเร็จ เพราะเงินมันเข้าปลายเดือนเจ็บ แล้วนี่เดือนอะไรแล้วเพ่ิง
จะมาเข้าสมทบจบมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เรื่อย ๆ อยู่มันไม่เหมือนสมัยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
เงินเข้าแต่ต้นปี มาถึงจังหวะเข้าเลย ถนนหนทางเราก็จะออกไปได้เรื่อย ๆ ตอนนี้มากระตุก
ทีเดียวเลยทางเจ้าหน้าที่ก็ลำบาก ถ้าเงินไม่เข้าก็กันเงินไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามานั่งลุ้นยิ่ง
กว่าลุ้นล็อตเตอรี่นะครับ ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเข้ามาอีก 4 ล้านบาท เพราะว่ากองทุนน้ำมัน
ตอนนี้ติดหนี้กองทุนน้ำมันอยู่แสนสองหมื่นกว่าล้านบาท ณ ปัจจุบันก็แจ้งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทราบ เรื่องทุกเรื่องนะครับ เรื่องประปา 1/7 ก็เห็นอยู่ พอฝนตกชุก ๆ นี่น้ำขังเลยก็
แจ้งกองช่างอยู่ไปหาวิธีการ แต่ว่าขังในที่นี้ไม่ใช่ขังอยู่ 2-3 วัน มันระบายช้า ในส่วนนี้ก็เดี๋ยว
จะฝากทางกองช่างเข้าไปดูอีกทีนึง ในส่วนของทางเข้าคุ้มจัดสรรพระอาจารย์ก็แจ้งอยู่  ผม
บอกช่วงนี้มันติดฝนรอให้ฝนหมด งบประมาณใหม่ผมมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดำเนินการก็ค่อย ๆ 
ทำค่อย ๆ ไป ภารกิจของกองช่างมันเยอะจริง ๆ มี 20 เรื่อง เพิ่งทำได้ 10 เรื่อง มาอีก 10 
เรื ่อง มันก็ไล่ไปเรื ่อย ๆ ตอนนี ้ก็ต้องเห็นใจนี่พายุก็จะเข้าอยู่  เมื ่อวานก็มีการประชุม
เตรียมพร้อม เพราะพายุลูกนี้น้อง ๆ โพดุล แต่โพดุลสมัยนั้นเมื่อ 3 ปี ที่แล้วแก่งละว้าไม่มีน้ำ 
แต่ตอนนี้แก่งละว้าน้ำ 90% ถ้าเกิดน้อยกว่าโพดุลสัก 40% มา 60% ก็ท่วมหมดแล้วนะ
ครับ เพราะตอนนี้เป็นห่วงก็ฝากแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 
2 เจอใครก็กระจายข่าว ใครที่มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เตรียมย้าย คนที่จะเจอน้ำท่วมก็จะ
เจอกลุ่มเก่า ๆ ตอนนี้รอพยากรณ์อากาศอีกทีนึง ความชัดเจนพรุ่งนี้ชัดแน่ ๆ ผมคิดว่าเที่ยวนี้
พวกเราก็ต้องจะเหนื่อยกันถ้ามันเข้าตามที่ว่าถ้าไม่พัดออกไปทางไหนสักนิดนึงก็ฝากพวกเรา
ชาวเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดก็ต้องเตรียมพร้อม ในวันที่ 28 ตอนกลางคืน วันที่ 
29 นี้รู้เลย  วันที่ 28 เช้าเราก็น่าจะรู้แล้วก็ฝากทุก ๆ ท่าน เรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่
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แจ้งมาปากทางถนนปั๊มคอสโม่ ตอนนี้เราก็แจ้งผู้รับเหมาไปเรียบร้อยแล้ว ต้องมาปรับปรุง
แก้ไขทั้งอะไรหลาย ๆ อย่าง เพราะช่วงนี้ยังไม่ได้มีการตรวจรับก็ชอบคุณทางสมาชิกสภา
เทศบาลที่เป็นห่วง ช่วยกันดูในส่วนตรงนี้ เราเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เราต้องช่วยกันดูแลทั้ง 
3 เขต อันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่านที่เป็นห่วง ท่านประเสริฐ  เอราวัน 
เมื ่อสักครู ่นี้ก ็ได ้พูดคุยกับผม เรื ่องเกี ่ยวกับอุปกรณ์เครื ่องออกกำลังกาย ตรงนี ้ผมก็
เตรียมพร้อมเหมือนกันก็เดี๋ยวจะขอพวกท่านอาจจะขออนุมัติใช้เงินสะสมออกมาอีกเช่นกัน  
เพราะว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นหน้าเป็นตาเรา หน้าที่ว่าการอำเภอก็ดีใครที่ผ่านไปผ่านมา
ก็ขายขี้หน้าเขา ตรงนี้น้อมรับจะนำไปปฏิบัติก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่านครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อซักถามของ เขต 1 ต่อไปผมก็จะให้เป็นเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล อ่ืน ๆ ของเขต 2 ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรตชิัยพัฒน  ครับ 
นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผมได้รับร้องเรียนจากประชาชนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปหาท่านนายกเทศมนตรี และ
คณะผู้บริหารถนนแจ้งสนิทจากสะพานเกษตรสินออกไปถึงบายพาสที่สะพานเกษตรสินชำรุด
คอสะพาน แล้วก็พอผ่านไปอีกหน่อยนึงด้านซ้ายมือรถบรรทุกหนักได้เหยียบแอสฟัลท์ติกเรา
เป็นหลุมเสียหาย แล้วก็ตลอดสองข้างทาง ทางเลี้ยวทางที่เป็นหูช้างทั้งหมดตอนนี้เป็นหลุม
เป็นบ่อเวลาฝนตกน้ำจะท่วมขัง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตรงข้ามกับโรงสีเลียงฮงไชยรู้สึกว่า 
สท.นัท ได้อภิปรายรอบที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ไปดำเนินการ วันเสาร์ที่แล้วผมไปรับเรื่องร้องเรียน 
ผ่านไปทางนั้นพอดีมีแม่กับลูก ลูกอายุยังไม่ถึง 2 ขวบ นั่งอยู่ข้างหน้า ผมก็ชิดซ้ายเพื่อจะเข้า
ซอยปฏิพงษ์ปรากฏว่ารถผมได้ตกหลุม หลุมนั้นเลยแล้วทำให้น้ำกระเด็นใส่หน้า 2 แม่ลูก    
อันนี้ผมประสบมาผมอายมากว่าผมเป็นพนักงานของเทศบาลเป็นสมาชิกสภาเทศบาลดูแลไม่
ทั่วถึง แล้วทำให้เขาเสียหายต้องลงจากรถไปกราบขอโทษเขา เพราะฉะนั้นฝนหยุดหรือก่อน
ฝนหยุดช่วยไปถมสองข้างทางตลอดเลยอย่าให้เกิดปัญหา เพราะอายเขามากเลยต้องไปยกมือ
ไหว้ขอโทษอย่างแรงเลย แล้วเรื่องต่อไปคือซอยประเสริฐแก้วตรงข้ามซอย 3 เป็นซอยเล็ก ๆ 
ประมาณเมตรกว่า ๆ ร้องขอหินคลุกมา เพราะในซอยมีผู้ป่วยถึง 5 ท่าน ที่ผ่านมารถ EMS 
เข้าไปรับผู้ป่วยที่หน้ามืดก็เข้าไปด้วยความยากลำบาก รถเข็นของ EMS เข้าไปถนนมันจะเป็น
ขี้โคลน เป็นโคลนเป็นอะไรเข้าไปยากลำบากมากประมาณ  300 เมตร เขาร้องขอมาว่าให้
เอาหินคลุกไปบรรเทาความเดือดร้อน ในนั้นจะมีบ้านผู้ป่วยอีกท่านหนึ่ง ซึ่งตอนนี้น้ำท่วมขัง
แกนั่งรถเข็น น้ำได้ท่วมขังบ้านแก ผมได้ไปถ่ายรูป ท่านดูในกลุ่มไลน์เทศบาลที่มีต้นไผ่  22 
ท่าน ผมได้ส่งไปเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้ว แล้วก็พ่อสมหมาย โม้วงษ์ ท่านก็ได้รับความเดือดร้อน
เรื่องถนนทางเข้านา ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเอารูปให้
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปหาคณะผู้บริหารด้วยครับ  อันนี้ของพ่อสมหมาย โม้วงษ์ 
ชุมชนคลองชลประทาน ซอยปฏิพงษ์ แยกร้านพิซซ่าเดอะแก๊งเข้าไปถึงคลอง ซึ่งรอบก่อนผม
ให้ไปถม ไปช่วยถมทางเข้าก็มีท่านรองกฤฏษ์  ชัยมาตย์ ไป แล้วก็บอกว่าเป็นที่ของเทศบาล
ตำบลในเมือง แต่พ่อสมหมาย โม้วงษ์ พาผมไปดูจุด ท่านลองเปิดดูในเทศบาลจะมีว่า ข.ท.ผ. 
ซึ่ง ข.ท.ผ.ในความเข้าใจของผมก็คือเขตเทศบาลบ้านไผ่ ทั้งหมดมันจะมีอยู่ 3 หลัก ที่ผมไป
ตรวจสอบ หลักแรกที่ผมเข้าไปถึงก็คือหลังโรงสีเขตของห้วยทราย ข้างหลังนี้ผมเข้าไปถึง แล้ว
มีที่ซอยปฏิพงษ์ที่เลยเข้าไปนั้น ผมเข้าไปไม่ได้ เพราะหมาดุ เขาบอกว่ามีตรงนั้นอีกอันหนึ่ง  
แล้วก็เลยเข้าไปที่ของพ่อสมหมาย โม้วงษ์ หลักเขตมันข้ามห้วยไปอยู่ฝั ่งนู้นแสดงว่าเขต
ทั้งหมดนี้เป็นของเทศบาลในเมือง  เพราะฉะนั้นแกก็ให้ผมมาขอความอนุเคราะห์หาหินใหญ่ 
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ๆ ไปถมถนนที่พังลงไปให้แกใช้การเข้าไร่เข้านาแกได้  อันนี้ก็อยากให้เสร็จจากนี้ถ้าท่าน
ผู้บริหารยังข้องใจว่าเป็นของเทศบาลตำบลในเมืองเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลักเขตให้ ผมดูแล้วว่า
เป็นของเทศบาลเมืองบ้านไผ่เรา แล้วก็ซอยปฏิพงษ์แยกร้านพิซซ่าเดอะแก๊งอันเดียวกัน 
ตอนนี้ถนนข้ามคลองชลประทานได้รับความเสียหายเป็นรูโบ๋เข้าไปเลย แล้วสองข้างทางนี้
ชำรุดมาก ซึ่งในหน่วยทำทันทีผมได้ส่งรูปให้ไปแล้ว แล้วก็ส่งเมื่อเช้านี้ในเทศบาลบ้านไผ่ 22 
ท่าน ให้เห็นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่อสมหมาย โม้วงษ์ คงจะได้การอนุเคราะห์จากเทศบาลไป
ทำให้แก่นะครับ ซอยสมานมิตร เรื่องน้ำท่วมหลังพินิจเฟอร์นิเจอร์ สมานมิตรนี่มันมีซอยร่วม
อีกซอยหนึ่ง  ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเวลาฝนตกทุกครั้ง น้ำจะท่วมด้านหลังซอย และก็ร้าน
เฟอร์นิเจอร์นี่เขาได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเขาสามตัว เพื่อช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น เวลาฝนตกน้ำจะ
ไหลเข้าบ้านเขา เข้าโรงงานเขา แล้วก็ประชาชนในเขตนั้นอีกประมาณ 5-6 ครอบครัว ได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมขัง  เพราะฉะนั้นผมเข้าไปตรวจแล้วก็ควรจะทำท่อระบายน้ำ เพ่ือ
ระบายน้ำข้างในออกมาถนนแจ้งสนิท  เพราะจะรับกับที่ว่าเราจะได้งบประมาณมาทำท่อ
ระบายน้ำใหญ่ของถนนแจ้งสนิท ทำเตรียมไว้ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง ซอยวัดป่าชัยวารินทร์ของเรา
ปีที่แล้วผมเข้าแผนไว้เรียบร้อย มีแผนออกมาแล้ว แต่งบประมาณเราไม่เพียงพอ ผมก็ได้ดึง
งบประมาณนี้ออกไปของปี 65  เพราะฉะนั้นปีนี้พอเริ่มปี 66 มันก็จะตกไปแล้ว อยากจะให้
ทุก ๆ โครงการที่ตกไปจากปี 65 ให้ผู้บริหารนำเข้ามาปี 66 ถึง ปี 70 เอาไว้ เพื่อจะรองรับ
งบประมาณข้างหน้าที่จะมาให้เรา ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคณุท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ  เขต 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ  ท่านจิรนันท์เอาซะทุกเรื่องเลย  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล  6 ท่าน ในเขต 2  ท่านไปทุกชุมชน ทุกซอก ทุกมุม ผมเชื่อว่าท่านเป็นคนขยัน 

จริง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เรื่องนิด ๆ หน่อย ๆ ท่านก็บอก ท.ท.ท.ทำทันที 
แต่ของผมมันเป็นเรื่องใหญ่ครับ ไม่ใช่เรื่องเล็ก เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ี
น้องประชาชน ของลูกเล็กเด็กแดง นั้นเป็นหน้าที่ของเราสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องคำนึงถึง
ตรงนี้ก่อน แต่ก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่ผมจะอภิปรายในเรื่องนั้น ผมจะพูดถึงเรื่องความดีความ
งามของผู้บริหารไม่ใช่ยกยอปอปั้น พอผมได้รับโทรศัพท์  LINE มาหาผม ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลดำเนินการให้ผมหน่อย ถนนสมประสงค์ ซอย 3 ขอมาแล้ว 7 ครั้ง ไม่เคยได้สักที 
ต้องอาศัยท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ พอวางสายปุ๊บ ผมโทรศัพท์หาท่านรอง 
วรพลทันทีเลย ท่านรองปิงถนนเส้นนี้เป็นแบบนี้ ๆ  เป็นหลุมเป็นบ่อ จะเชื่อไหมครับ ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาท ีท่านรองปิงโทรหาผม คุณอาครับ เรียบร้อยครับ พรุ่งนี้ไม่เกินสี่โมง
ครึ่ง  ผมก็ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยว่าจะเป็นจริง เพราะเขาขอมาจะเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้ แต่ใน
ที่สุดพรุ่งนี้สี่โมงครึ่ง ผมไปยืนหน้างาน มาจริง ๆ เพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งกว่า 
ท.ท.ท.อีก ท่านจิรนันท์ท่านบอกว่า ท.ท.ท.ของท่านนั้นขัง แต่ของผมขังกว่า เพราะฉะนั้นผม
ขอชมเชยท่านรองวรพล มา ณ โอกาสนี้ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมจะต้องยกย่องก็คือท่านอิทธิพล  
พวกเมืองพล ท่านผู้อำนวยการกองช่าง เพราะผมขออะไรไปท่านทำให้ผมทันทีไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ผมก็ต้องยกความดีให้ท่าน ส่วนเรื่องที่ผมจะพูดนั้น ทีแรกผมเกริ่นมาว่า
เป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้น  เรื่อง สวนสาธารณะ
ชุมชนโนนสว่างประชารัฐ บางท่านตื่นเช้ามาไม่ว่าจะเป็นท่านปลัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่  
ออกกำลังกายหน้าโรงเรียน ขก.5 สวยงามสะอาดสะอ้าน แต่ชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ครับ 
ผมจะพูดให้ฟังครับ ผมได้ลงเฟสแล้ว ว่าความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในเขตนี้ ในตรงนี้ 
ผมได้รับคำร้องเรียนมาพอสมควร แต่ผมก็ดูว่าเขาจะไปทำให้ไหมก็ยังไม่ไปทำครับ แล้วผม
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มองดูว่าตรงนั้นมันมีโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนด้วย น้ำขังอยู่เป็นบ่อครับ เป็นบ่อ 3-4 บ่อ    
น้ำท่วมจมหัวเด็ก ๆ ก็ว่าได้  แตไ่ม่ไปดำเนินการ โดยเฉพาะท่านรองนายกเทศมนตรี ฝ่ายกอง
การศึกษา ต้องใส่ใจเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน ท่านจะต้องไปดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแล อันนี้ผมไม่ได้ตำหนิเพียงแต่ผมบอกให้ท่านคำนึงถึงตรงนี้ก่อน ไม่ใช่
วัวหายแล้วถึงล้อมคอก ส่วนถนนการออกกำลังกายบริเวณรอบสวนสาธารณะน้ำท่วมขังทุก
เส้นที่ผมเป็นไปยืนดู ทุกเส้นครับ ได้รับการร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลัง
กายช่วงเช้า ส่วนช่วงเย็นนั้นไฟฟ้าก็ไม่มี ระบบไฟของเราก็เสีย น้ำก็ท่วมขัง ในที่สุดผมต้อง
ขอขอบคุณท่านอดีตประธานสภาเทศบาล ท่านปัญญา  บัวแสง  ผมขออนุญาตเอ่ยนาม   
ท่านได้เอารถแม็คโครเล็กของท่านไปขุด ขุดเพ่ือจะให้น้ำไหลออกไปข้างนอก แต่มันก็ทำได้ไม่
นาน เพราะมันค่ำก่อน เพราะฉะนั้นผมต้องอาศัยทางหน่วยงานของเราสนธิกำลังทั้งหมด 
เสียเวลาสัก 7 วัน ได้ไหม สนธิกำลังทั้งหมดไปทะนุบํารุงตรงนั้น ไปทำงานตรงนั้นให้สวยงาม
ถือว่าเป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องพวกเรา โดยเฉพาะตรงนั้น
ต่อไปเราจะทำเป็นศูนย์ไตเทียม ต่อไปศูนย์สาธารณสุขตรงนั้นจะต้องใช้งานได้อีกเยอะแยะ 
ตรงนี้ถ้าเราไม่ดำเนินการผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้มเหลวหมด แม้กระทั่งศูนย์ไต
เทียม ผมก็ไม่อยากจะให้เกิดตรงนั้นหรอก เพราะแค่นี้ยังทำไม่ได้ ผมไม่ได้ตำหนิท่านนะครับ 
ท่านนายกเทศมนตรี อย่าเพิ ่งเฮิร์ท เรื ่องต่อไปผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีมาแล้ว       
เมื่อสักครู่นี้ เรื่องเครื่องออกกำลังกาย เมื่อ 5 เดือนก่อนนั้น ผมได้พูดเรื่องเครื่องออกกำลัง
กาย ท่านบอกกับท่านรองกฤษฏ์บอกว่าเราจะดำเนินการให้ช่างทางเทศบาลของเราไป
ดำเนินการไปซ่อมบำรุง แต่มาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นไปทำมันอะไรกันนักกันหนา ไม่ได้จัดซื้อ
ใหม่ครับ งบประมาณก็ใช้ไม่มากครับ เหล็กเก่าของเราก็มี ทุกสิ่งทุกอย่างเรามี งบประมาณ
แทบจะไม่ได้ใช้เลย เพียงแต่ใช้กำลังคนไปดำเนินการตรงนี้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงของท่าน ท่านก็
สามารถที่จะทำได้ ซึ ่งตรงนี้ผมบอกฝากคณะผู้บริหารว่าให้ไปดำเนินการหน่อย  ผมไม่ได้
ตำหนิท่านนะครับ เพียงแต่ติติงให้ท่านไปดำเนินการให้หน่อย เพราะพี่น้องประชาชนที่เขา
ดูไลฟ์สดนี่ไม่ว่าคณะอาจารย์ ไม่ว่าคณะครู ผมพูดทุกครั้งแล้ว มีการประชุมสภานี้เขาจะต้อง
เปิดดูกันทุกคนครับ ดูความเคลื ่อนไหวของตัวแทนของพี ่น้องประชาชนของเขาที ่เขา
มอบหมายให้ไปดำเนินการตรงนี้ ดูการทำงานของคณะบริหารที่เขาไว้วางใจให้เป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชน นั้นส่วนนี้ผมก็ต้องอดไม่ได้ที่จะ
พูด  ส่วนเรื่องต่อไป ผมมีอยู่ 3  เรื่อง เรื่องหลัก ๆ เรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องวันเรารักบ้านไผ่  
ทราบว่าพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมวันเรารักบ้านไผ่ ซึ่งวันนั้นมีการประชุมกันพบได้รับคำร้อง
ขอมาบอกว่าให้ช่วยพูดหน่อย เกิดการเปลี่ยนแปลง วันนั้นท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธาน
ในที่ประชุม ในที่สุดท่านก็ติดภารกิจท่านก็มอบหมายให้ท่านรองกฤษฏ์ไปดำเนินการประชุม
แทน รับหน้าที่ รับหน้าเสื่อไป ซึ่งก็มีความขัดแย้งในที่ประชุม ซึ่งขัดแย้งเรื่องอะไรท่านก็ทราบ
ดี แต่ผมไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บ ท่านไปพูดกันเอาว่าขัดแย้งเรื่องอะไร แต่ผมกังวลอยู่อย่างเดยีว
ที่เขาบอกมาว่าเงินรางวัลที่ได้หักจาก 500 บาทไหม เงินรางวัลที่ให้การประกวดนี้หักจาก 
500 บาท ไหมหรือได้เต็ม รวมเงินรางวัลแห่เทียนเขาว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นท่านรองกฤษฏ์
ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวท่านช่วยชี้แจงนิดนึง เงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่ง
ประกวดถึงจะได้เงิน 500 บาท ใช่ไหม ท่านต้องชี้แจงเขา เพราะกลุ่มแม่บ้านที่เขาจะมา
ประกวดธิดาลำดวนเขานั่งฟังอยู่  เขาคอยฟังท่านอยู่ เพราะวันนั้นสับสนครับ เพราะมีการ
ขัดแย้งกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะต้องชี้แจงให้เขารับทราบครับ ส่วนของผมมีแค่นี้ครับ 
เรื่องจุก ๆ จิก ๆ เหมือนกับท่านนั้น ผมไม่พูดหรอกครับ ผมพูดเรื่องใหญ่ ๆ 3 เรื่องพอแค่นี้
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ เขต 2 ขอเชิญท่านเจษฎากร  บัวแสง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎากร  บัวแสง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายเจษฎากร  บัวแสง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อยากจะเสริมท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน  เรื่องของสวนสาธารณะชุมชนโนนสว่าง ผมไม่ทราบ 
เพราะพูดไปหลายครั้งแล้วว่าสแตนเก็บไว้ทำไมอยู่ตรงนั้นหญ้าขึ้นรกร้าง  เราสามารถนำไป
ทาสีแล้วส่งมอบให้กับโรงเรียนต้นสังกัดของเทศบาลได้ไหม อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์
อะไรเลย ทิ้งไว้ก็มีแต่พังชำรุด ถ้าเราเอามาให้สังกัดโรงเรียนเทศบาลเรานี่มันจะมีประโยชน์
มากกว่านั ้น ส่วนเครื ่องออกกำลังกายมีสมาชิกสภาเทศบาลพูดไปแล้วตั ้งแต่ครั ้งก่อน 
เจ้าหน้าที่เข้าไปเบาะตอนแรกก็มีเบาะ เบาะหายเหลือไม้กระดาน เจ้าหน้าที่เข้าไปเอาไม้
กระดานออกแทบทุกวันนี้จะนั่งเหล็กอยู่แล้วครับ ผมอยากให้เข้าไปดูจริงจังแล้วทำเลย    
ส่วนเรื่องซอยเจริญสุขศรีนะครับ ผมโทรหาท่านรองกฤษฏ์ว่าให้เข้าไปดูลูกระนาดหน่อย 
ตอนนี้ลูกระนาดมันหายเด็กเยอะครับ ในชุมชนโนนสว่างรถมอเตอร์ไซค์ขับเร็วกลัวเกิดเหตุ
อันตรายอยากให้กองช่างหรือท่านรองนายกเทศมนตรีหรือท่านนายกเทศมนตรี ได้ลงไปดู
หน่อยนะครับ ส่วนชุมชนโนนสะอาด หน้าบ้านพ่อเคนตอนนี้น้ำกัดเซาะเข้าไปลึกมากแล้ว   
แต่ผมก็ได้แจ้งท่านแล้วว่าตอนนี้น้ำมันเยอะยังทำอะไรไม่ได้ ต้องรอก่อน แต่ผมก็อยากให้   
ผอ.กองช่างได้เข้าไปดูหน่อยว่าเราจะได้วางแผนแบบไหนมันถึงจะดีที่สุด และขออีกเรื่องหนึ่ง
ครับ น้ำท่วมเขต 2  3 ครั้ง ไม่มีใครโทรหาผมเลย ผมก็รู ้สึกน้อยใจเห็นไลฟ์สดนู ่นนี ่นั่น     
กริ่งเดี๋ยวก็ไม่มี เพราะบางทีผมอาจจะรู้กว่าพวกท่านก็ได้ เพราะมันเป็นชุมชนผม ผมดูแลอยู่ 
ผมก็อยากให้ ไม่ใช่ว ่าน้ำลดแล้วท่านรองประธานสภาครับ มาแจกข้าวให้หน่อยพอดี         
ท่านนายกเทศมนตรีบอก เอาไป 60 กล่อง มีแต่เขาจะเอาไปขายแหละครับ น้ำมันลดแล้ว 
อันนี้ก็รู้สึกน้อยใจ  ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านเจษฎากร  บัวแสง ครับ เขต 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล วาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามของ 
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นห่วงเป็นใย แล้วที่พวกท่านได้กล่าวที่ว่าทั้งเรื ่อง
เครื ่องออกกำลังกาย เรื ่องเรารักบ้านไผ่ สมประสงค์ซอย 3 ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว     
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติก่อนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านประเสริฐ  เอราวัน ที่จะส่ง 
LINE รูปมาให้ผมดู ผมได้คุยกับอดีตท่านประธานสภาเทศบาล ท่านขาวว่าตรงนี้จะทำยังไง 
แล้วอดีตประธานสภา ท่านขาวก็บอกเขามีท่อ ผมก็เลยมอบหมายให้ทางท่านผอ.อิทธิพล   
เข้าไปคุยกับอดีตท่านประธานสภาเทศบาล ท่านขาวก่อน แล้วหลังจากน้ำลดสักนิดนึง เราก็
จะเข้าไปดูแล  สืบเนื ่องจากช่วงนี ้ฝนตกจริง ๆ เจ้าหน้าที ่เรายังเข้าไปไม่ได้ ในส่วน
สวนสาธารณะก็ฝากทางกองช่างให้เข้าไปดูแลสักนิดนึง ไม่นิดแหละเยอะเลยนะครับ พอท่าน
ประเสริฐ เอราวัน แจ้งมา ผมก็เข้าไปดูก็ยอมรับอยู ่ว่างานสวนเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ 6 คน     
งานสวนไม่ได้ทำแค่สวนหลังเทศบาล เกาะกลาง สวนสุขภาพทั้ง 3 แห่ง ยังไงฝากเข้าไปดูใน
ส่วนตรงนี้  ในส่วนเรื่องที่ผมมอบหมายให้ท่าน ผอ.กองช่างไปคุยกับอดีตท่านประธานสภา 
ช่างขาวเรานี่แหละก็เรียบร้อย  เพราะยอมรับว่าฝนมันตกตลอดปกติน้ำไม่เคยเอ่อล้นถึงขนาด
นี้ เพราะว่าผมก็คุยกันอยู่กับอดีตท่านประธานสภามันต้องมีตัวระดับท่อที่ว่าระบายไม่ให้มัน
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ลด ให้มันรินเลนออกไปเรื่อย ๆ แกก็บอกเออเดี๋ยวผมจะช่วยดู แกก็บอกแกมีท่อด้วยก็คงไม่
น่ามีปัญหาอะไร  หลังจากพายุลูกนี้จบก็คงไปดำเนินการทั้งหมด  ในส่วนของท่านประเสริฐ  
เอราวัน เกี่ยวกับเรื่องวันเรารักบ้านไผ่ อันนี้ยอมรับจริง ๆ ผมไม่รู้ เดี๋ยวจะให้รองกฤษฏ์ชี้แจง
เรื่องนี้นะครับ  ขอเชิญครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญท่านกฤษฏ์  ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายกฤษฏ์  ชัยมาตย ์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

วันนั้นมีการประชุมวันเรารักบ้านไผ่ ได้หาข้อยุติร่วมกันระหว่างทางผู้นำชุมชนทุกชุมชน    
ครั้งแรกกำหนดว่าจะเอาวันที่ลงบัตรประชารัฐ ปรากฏว่ามันจะมีปัญหาก็มีการหารือกันว่าไม่
เหมาะสม ซึ่งจะขออนุญาตนิดนึง ท่านอนุชานี่แหละเป็นคนเสนอขึ้นมาในวันนั้น ทีนี้ในเรื่อง
รางวัลที่ท่านประเสริฐ เอราวัน  เป็นผู้ถาม ผมได้ชี้แจ้งแล้วว่าวันนั้นไม่อยากให้มีปัญหา
เหมือนกับแห่เทียน ผมเลยบอกว่าทุกท่านที่ขึ้นได้ท่านละ 500 บาท แต่สำหรับผู้ที่ได้รางวัล
จะไม่บวก 500 บาท วันนั้นถามท่านอนุชาดูก็ได้ชัดเจน  อันนี้ชัดเจน เพราะว่าเราไม่อยากให้
เป็นลักษณะว่าสมมุติว่าเงินรางวัล  3,000 บาท ก็บวกให้เป็น 3,500 บาท ไม่ใช่ คือ ได้ 
3,000 บาท ตามมูลค่าเงินรางวัล 1,2,3 แต่ท่านที่ไม่ได้รับรางวัลได้คนละ 500 บาท อันนี้
วันนั้นผมจำได้ว่าผมชัดเจน เพียงแต่เวลาเท่านั้นเอง วันเท่านั้นเองท่ีมีปัญหา ครั้งแรกว่าจะจัด
ตอนเย็นบอกว่าไม่สะดวก เอาตอนเช้าก็ไม่สะดวก กำหนดบ่ายสองทุกคนเห็นด้วยยกมือ  ซึ่งก็
โชคดีท่านอนุชาอยู่ตลอดรู้ว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหม ทีนี้มาเริ่มเปลี่ยนวัน อันนี้ผมก็ยอมรับอยู่
ว่าผมเพิ่งทราบ เพราะว่าท่าน ผอ. กองสวัสดิการสังคม ไม่ได้รายงานผมว่าเปลี่ยนวัน เห็นแต่
หนังสือขึ้นไป ผมยังทักอยู่ แต่วันนั้นน่ะละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเงินรางวัลครับ แล้วก็เวลา 
แต่วันนี้มาเปลี่ยนใหม่เป็นเช้าของวันพรุ่งนี้  อันนี้ผมก็ยอมรับอยู่เราผิด  แต่ว่าเรื่องเงินรางวัล
ชัดเจน ผมมีพยานด้วยท่านอนุชาเองเป็นคนถามประเด็นนี้ ผมจำได้เลย ผมชี้แจงชัดเจนแล้ว
ว่าเงินรางวัลไม่มีบวกครับ สมมุติว่าคุณได้ที่หนึ่งคุณตัด 500 บาท ออก ที่สองคุณตัด 500 
บาท ออก ที่สามคุณตัด 500 บาท ออก คนที่ไม่ได้รับรางวัล 1,2,3 ได้รับเงินคนละ 500 
บาท อันนี้ชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านกฤษฏ์  ชัยมาตย์ รองนายกเทศมนตรี ครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ต่อของท่านรองประธานสภาเทศบาล ในส่วนของเรื่องที่นั่งสแตนเชียร์ที่อยู่ในสวนสุขภาพ 
นายกเทศมนตรี ก็ฝากท่านผอ.กองช่าง ถ้าอากาศดีเมื่อไหร่เราไปยกออกมาทั้งหมดเลย แล้วมาปรับปรุง 

ซ่อมแซมทาสีให้มันดี แล้วเราค่อยไปตั้งไว้ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ในส่วนของเรื่องเครื่อง
ออกกำลังกายก็ยอมรับอยู่ว่ากองช่างเรามีช่างอยู่ 3 คน เดี๋ยวฝาท่อมา ๆ ก็เลยไม่ได้ทำ อันนี้
ยอมรับจริง ๆ จริง ๆ นึกว่าจะลุยทำกันทั้งเดือน เสร็จปั๊บงานฝาท่อมาสำคัญกว่าตรงนู้นทรุด
ตรงนี้ทรุด แล้วเกี่ยวกับเรื่องถนนเจ้าเงาะก็เลยเกนคน ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมอบหมายให้ทาง  
กองช่างอีกล่ะ กองช่างรับผิดชอบมากเลย ในส่วนของเรื่องซอยเจริญสุข 4 เรื่องลูกระนาดผม
ก็เกริ่น ๆ แล้วก็ไปลองดู บางท่านก็บอกเห็นด้วย บางท่านก็บอกไม่เห็นด้วย แต่จริง ๆ แล้ว
การใช้ยวดยานพาหนะจะมาอ้างว่าฉันซื้อไข่มามาเจอลูกระนาดแล้วแตก จริง ๆ แล้วถึงตรง
นั้นก็ชะลอมันมีเป็นสองแง่สองมุมครับ ท่านรองประธานสภาเทศบาล เพราะตรงนี้ผมก็บอก
คุณแม่ก็ข่ีมาช้าหน่อยก็ได้มันก็ไม่แตก เขาคงบางทีเพลินขับขี่เร็วมาแล้วเบรคไม่ทันมันก็เป็น 2 
ประเด็น แจ้งให้กับท่านรองประธานสภาเทศบาลว่ามันเป็นลักษณะนี้  แล้วเดี๋ยวคงจะเรียก
ท่านมาหารือ สุดท้ายสรุปจะเอายังไง ในส่วนเรื่องของพ่อเคนก็โอเคทาง ผอ. กองช่างแล้ว 
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เดี๋ยวว่าง ๆ เราไปดูเอาไว้  แล้วดูพายุลูกนี้หมดมันจะมีพายุลูกไหนเข้ามาอีก ยอมรับว่าห้วย
ช่วงหัวโค้งหรืออะไรพวกนี ้มันชำรุดไปเยอะเหมือนเช่นของท่านสมาชิกสภาเทศบาล        
ท่านจิรนันท์ ผมเห็นรูปแล้วก็ร้องโอ้โหเลยมันเจอปัญหาแบบนี้เยอะนะครับ โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่เช่นกันนี่งวดที่แล้วเพิ่งอุดหลุมขนาดใหญ่เซาะถึงรั้วก็รีบไปดำเนินการก่อน เที่ยวนี้ผม
ว่ามันจะเจอลักษณะนี้อีกหลายชุมชน ซอยศาลเจ้าก็ดีต้องช่วยกันดู  แล้วเดี๋ยวเราพยายาม
แก้ไขได้เราแก้ไข  แล้วน้ำท่วมเขต 2 ตรงนี้ก็เป็นเรื่องการประสานงาน ต่อไปเขตไหนผมจะให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้โทรศัพท์ก็จะไลน์หากัน แต่ครั้งแรกนี่ผมก็แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ว่า    
ท่านรองประธานสภาเทศบาลไม่สะดวก ไม่อยู่หรือยังไงนี้  ครั้งแรก ๆ เลย ส่วนมากก็จะเจอ
เฮียจิรนันท์อยู่เป็นส่วนใหญ่  แล้วก ็สท.นัท  สท.สนธิ  รองวรพล ผม คณะผู้บริหาร  พรพรหม 
และเจ้าหน้าที ่เราเป็นส่วนใหญ่ จริง ๆ แล้วตรงนี ้อยากให้มาช่วยกัน  เพราะว่าน้ำท่วม
เฮียนันท์เหนื่อยไหม เหนื่อยกลับบ้านนอนแผ่สามสลึง  แล้วฝนตกน้ำท่วมชอบมาท่วมเอาวัน
เสาร์อาทิตย์ แต่เที่ยวนี้ก็ยังดีหน่อยว่ามันเป็นวันพฤหัสบดี วันศุกร์เห็นใจทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้
หยุดไม่ได้นอน เรื่องอย่างนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรก็หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลยังไงก็ฝาก
ลงไลน์หรือพวกเรานี่แหละ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลโทรเรียกกันเลยมันก็อยู่บ้านใกล้ ๆ กัน
หมดก็ฝากเรื่องตรงนี้  เพราะว่าวันนั้นที่บอกให้เรียกท่านรองประธานสภาเทศบาล ผมก็ได้ยิน
เข้าหูแล้ว น้องแจ๊คเรา ท่านรองประธานสภาเทศบาลเราบ่น ๆ ผมก็เลยบอกให้ไปเรียก    
ท่านรองประธานสภาเทศบาลมาแจกยังไงเราก็ไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้ว ยังไงก็จะเรียก ต่อไป
เดี๋ยวผมจะแจ้งเรียกหมดทุกคนเลย ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ  ท่านรองมนัสมีอะไรไหมครับ ขอเชิญท่านมนัส  มาซา 
ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี ครับ 
นายมนัส  มาซา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ เกี่ยวกับสวน
สุขภาพโนนสว่าง และก็เครื่องออกกำลัง จริง ๆ แล้วผมไปทีไรผมก็ปรารภกับรองกฤษฏ์อยู่ว่า
สวนสุขภาพตอนนี้มีคนดูแลอยู่ไหม คืน ในสภาพเราดูแล้วนี่มันก็ค่อนข้างจะรกเหมือนกับที่
ท่านว่านั้นล่ะครับ จริง ๆ แล้วก็น่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่ท่านบอกว่าน้ำมันท่วม
หลังจากนั้นก็มีทางกองช่างเราออกไปสูบน้ำออกของงานเทศกิจ งานป้องกันเราออกไปสบูน้ำ 
แล้ววันหนึ่งผมขับรถไปดูอยู่ และที่สำคัญในเรื่องของเครื่องออกกำลังกาย วันนั้นขออนุญาต
เอ่ยนามท่านที่ไปออกกำลังกายประจำเป็นคนในตลาดนั่นแหละ ท่านก็ปรารภว่าทำไมไม่ซ่อม
ไม่ทำอะไรสักทีนึง ผมว่างบประมาณตอนนี้ ย ังรออยู ่นะครับ เราได้ดูแลแล้วครั ้งหนึ่ง 
โดยเฉพาะส่วนไหนที่มันเชื่อมได้ก็ให้นักการโรงเรียน ท.1 ออกไปเชื่อม  แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า
เครื่องออกกำลังกายของเรามีหลายรุ่น บางรุ่นก็หาทะเบียนไม่เจอ ไม่ได้ลงบัญชีอะไรพวกนี้
และในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ให้ไปเปลี่ยนสายพานเครื่องออกกำลังกายที่ชุมชนโนนสว่างก็คิดว่า
คุณสมจิตร  ประทุมรุ่งกับคุณอู๊ดที่เป็นพนักงานขับรถของกองการศึกษาออกไปดำเนินการให้
แล้ว โดยท่านนายกเทศมนตรีควักเงินงบประมาณให้ 1,000 บาท ได้เปลี่ยนสายพานและ
ลูกปืนบางส่วน และตอนนี้ก็ไปดูที่ข้างหน้าที่ว่าการอำเภอว่ามีส่วนไหนที่มันชำรุดพอที่จะ
ซ่อมแซมได้บ้าง  ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็เป็นห่วงว่าอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอแขกไปใครมามัน
เยอะ ของเราทำไมมีแต่ของไม่สมหน้าสมตาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ท่านก็ปรารภว่าจะหางบมา
ซื้อให้ ในส่วนของชุมชน บ.ข.ส.เราก็ขนย้ายมาได้ตั้งนานแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอซ่อม 
บางชิ้นมันไม่เป็นเหล็กมันเป็นเศษเหล็กแล้ว บางอย่างต้องใช้กำลังคนพอสมควร ขอเรียนให้
ทุกท่านได้รับทราบ ส่วนเบาะบางตัวไปรีไซเคิลจากเก้าอ้ีนักเรียน เบาะที่นั่งของนักเรียนมามัน
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ก็ของเก่า มาเปลี่ยนของเก่ามันก็อายุการใช้งานก็คงจะไม่ทนนานเท่าไหร่และที่สำคัญคนที่ไป
ใช้บางทีก็ใช้อย่างระมัดระวัง บางคนก็เหมือนกับจ่องที่จะทำลายใช้มีดใช้อะไรกรีดอะไรพวกนี้ 
เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเราได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลนะครับ จริง ๆ เราก็ได้ใส่ใจในเรื่อง
นี้ คำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยของผู้ที่จะไปใช้ ซ่ึงแต่ก่อนตรงน้ันก็มีเวทีแอโรบิค ไป
ทีไรก็มองดูอยู่ว่าแอโรบิคเมื่อไหร่จะฟื้นฟูอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ ส่วนเรื่องอัศจรรย์นี่ถ้ายินยอม
ให้กับทางโรงเรียนเอาไปใช้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ ดีเสียกว่าที่จะทิ้งไว้ที่ตรงนั้น เพราะว่าผม
มองดูแล้วข้างล่างมันแช่น้ำเป็นสนิม เอาไปให้โรงเรียน ท.1 ก็จะดี เพื่อจะให้เด็ก ๆ ได้ใช้ใน
การจัดกิจกรรม เพราะฉะนั้นยังไงถ้าขนย้ายพรุ่งนี้ได้ก็ยิ่งดีครับ เพราะว่าผมจะให้นักการภาร
โรงเคาะพ่นสีใหม่ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอคุณท่านรองมนัส  มาซา ท่านจิรนันท์มีเสริมใช่ไหมครับ ขอเชิญท่านจิรนันท์   
ประธานสภาเทศบาล เกียรติชัยพัฒน ครับ 
นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ใช้สิทธิพาดพิงครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านบอกว่าเรื่องท่ีผมเสนอไปยัง 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยเล็กน้อย ท่านไม่เห็นความสำคัญของผู้ป่วยซ่ึงรอการเยียวยาอยู่ 

พอท่านนายกเทศมนตรีได้ฟังอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ตอบที่ผมถามเลยสักข้อ เพราะท่านคงคิดว่า
คงจะจิ ๊บจ๊อยเหมือนกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลพูดไปนะครับ ผมอยากให้เวลาฝนตก     
คณะผู้บริหารทุกท่านลองไปดูความเดือดร้อนของประชาชนเหมือนกับผมไปเห็นมา  ผมจะ
สงสารเขามากนะครับ ไม่ใช่เรื่องจิ๊บจ๊อยนะครับ ผู้ป่วยอย่างที่เคยเสนอครั้งที่แล้ว ผู้ป่วยที่รอ
การเยียวยา รอบนี้ก็เหมือนกัน เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลบอกว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ผมบอกว่า
มันไม่ใช่จิ๊บจอ๊ยนะครับ ความเดือดร้อนสาหัสสากรรจ์ ท่านไม่ได้ประสบกับตัวท่าน ท่านจะคิด
ว่าจิ๊บจ๊อย อยากให้ท่านลงไปดูด้วยตา ฝนตกครั้งนี้พายุโนรูครั้งนี้ ผมจะเชิญท่านไปดูกับผมว่า
มันสาหัสแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นบางครั้งพูดเล่นพูดสนุกสนานผมไม่ว่าแต่ผู้บริหารต้อง
ตอบว่าที่ผมถามมาทั้งหมด 6 เรื่อง ท่านรับไปพิจารณาหรือเปล่าตอบผมด้วยหรือปล่อยทิ้ง 
ผมพูดไปก็เหมือนกันลม  เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของประชาชน เขต 2 ผมนี้ผมใส่ใจ  
เขาไม่เดือดร้อนเขาไม่วิ่งมาหาผมที่บ้าน เพราะฉะนั้นเขาเดือดร้อนจริง ๆ เขาถึงวิ่งมาหาเรา 
เราเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน คณะผู้บริหารความหวังอยู่ที่ผู้บริหาร ผมไม่เคยอวยหรือขอบอก
ขอบใจผู้บริหาร เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้กับประชาชน เพราะฉะนั้นก็อยากฝาก
ไปถึงผู้บริหารด้วยว่าคำที่ผมเสนอไปช่วยเข้าไปพิจารณาหรือบอกผมสักหน่อยว่าจะเข้าไป    
วันไหน ไปดูแลเขาอย่างไร ไม่ใช่ว่าเพ่ือนบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่ตอบเลยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ เดี๋ยวนะครับ ท่านประเสริฐ เอราวัน นิดนึงครับ ผมต้องคือท่านประเสริฐท่านไม่ต้องพูด 
ประธานสภาเทศบาล ผมรู้ว่าท่านพูดก็จะไปพาดพิงกันอีกครับ ท่านเอาเฉพาะเนื้อเรื่องนะครับ อย่างนั้น   
 ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน ครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน ขออนุญาตครับ ผมไม่ได้พาดพิงใครครับ คนล่ะเรื่องครับ ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ แล้วผมเมื่อสักครู่นี้พูดนี้อยากให้เตือนสติ เราทุกคนอยู่ในตรงนี้ เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

จะต้องใส่ใจ ส่วนผมจะเอาเรื ่องใหญ่ ๆ มาพูดบางครั้งมันก็เป็นเรื ่องงบประมาณที่จะมา
ดำเนินการ ส่วนเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้เตือนสติผู ้บริหาร เตือนสติผู ้ทำงานว่าเรื ่องเล็ก ๆ     
น้อย ๆ จะต้องทำ มันเหมือนกับเขาบอกว่า Pepperneck  the city พวกเรานี้เป็นคนสร้าง
เมือง เขาแปลว่าเป็นคนสร้างเมือง เพราะฉะนั้น Connect Social นี้ถือว่าเราต้องให้สัญญา
ประชาคมเขา ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะมองผ่าน ท่านจิรนันท์อภิปรายสักครู่
นี้ก็ใช่ว่านี้พูดไม่ถูกนะครับ เพียงแต่ผมจี้จุดตรงนี้เพ่ือที่จะให้คณะบริหาร กรณีผู้รับผิดชอบก็ดี
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะต้องเอามาดำเนินการ เพราะเป็นเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แล้วอีกเรื่อง
หนึ่ง เรื่องเครื่องออกกำลังกายถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องซ่อม จัดซื้อใหม่เลย ข้างเทศบาลนี้เจ็ด
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แปดแสนบาทยังกล้าซื้อ เราสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนต้องการเห็นลูกหลานพวกเรา พี่น้อง
ประชาชนพวกเราออกกำลังกาย ถ้ามันใช้ไม่ได้จริง ๆ มันซ่อมไม่ได้จริง ๆ จะไปเชื่อมอย่างนั้น
เชื่อมอย่างนี้ ผมว่ามันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตของผู้ ไปบริโภคตรงนั้น  เพราะฉะนั้นผม
อยากจะให้ทางคณะบริหารจัดงบประมาณจัดซื้อใหม่เลย พวกผมนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายขาดเงิน
สะสมพวกผมก็ต้องยอมเพื่อพี่น้องประชาชน  เพราะฉะนั้นท่านจิรนันท์เมื่อกี้ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่า
ผมไม่เห็นความสำคัญ เพียงแต่ผมเตือนให้รู ้ว ่าเรื ่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่ามองข้ามนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน อย่างนี้นะครับ เรื่องใดที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ได้อภิปรายเอาไว้ ถ้าผู้บริหารไม่ได้ตอบท่าน ท่านทักท้วงให้ท่านผู้บริหารได้ตอบใน 

ข้อสงสัยของท่านประเด็นเรื ่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผมถือว่าทุกเรื ่องที่     
ท่านนำเข้าสู่สภาในวันนี้จะเป็นวาระอ่ืน ๆ ทุกเขต ผมถอืมีความสำคัญ  หนึ่งครอบครัวก็คือพ่ี
น้องชุมชน พี่น้องชาวบ้านไผ่เหมือนกัน แม้อยู่ห่างไกลก็ต้องได้รับการดูแล เพราะอย่างนั้น
ท่านท้วงติงมาเป็นเรื่องที่ควรจะปฏิบัติ  ท่านอภิปรายอย่างใดไว้ผู้บริหารไม่ได้ตอบท่านเลย 
ท่านท้วงเอาคำตอบจากท่านผู้บริหารสิ่งที่ผู้บริหารเป็นผู้ตอบคือผู้ที่ปฏิบัติให้ท่าน สภาแห่งนี้
วันนี้มีไลฟ์สด มีถ่ายทอดสดพ่ีน้องชาวบ้านไผ่หลายส่วนที่ผมดูในมือถือก็ดูพวกท่านอยู่นะครับ 
เมื ่อเราทุกท่านไม่ว่าท่านผู ้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลล้วน        
ทำหน้าที่ของท่านในวันนี้จะต้องได้รับการตอบสนองในแต่ละส่วนงาน  โดยการบริหารจัดการ
ก ็ค ือของท ่านนายก เทศมนตร ี  ท ่ านสมาช ิกสภาเทศบาลนำความเด ือดร ้อนมา                   
ท่านนายกเทศมนตรีต้องไปปฏิบัติ ส่วนได้หรือไม่ได้ ได้มากแค่ไหนก็ต้องไปดูตรงนั้น อันนี้ผม
เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลอยากให้ท่านอภิปรายด้วยความสุขุมและมีสตินิดนึง สิ่งใดที่เป็น
ความเดือดร้อนท่านนำเสนอเลย ท่านจิรนันท์ เพราะผมฟังท่านอยู่ ไม่ใช่ผมไม่ฟัง แต่ว่าก็รอ
จังหวะอยู่ว่าจะถามอยู่ว่ามีเรื่องใดที่ไม่ได้ตอบท่าน ผมก็ฟังท่านอยู่เมื่อกี้ อันนี้ผมเรียนท่าน  
ผมให้โอกาสทุกท่านอยู่แล้ว ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านจิรนันท์จะมีอะไรจะเสริมอย่า
พาดพิงนะครับ  ขอเชิญครับ 

นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน เป็นการตอบท่านประธานสภาเทศบาล เมื่อสักครู่นี้ท่านพูด ท่านกล่าวหาว่าผมไม่ม ี
สมาชิกสภาเทศบาล สติ เพราะฉะนั้นการพูดนี ้ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ผมไม่ไดเ้อ่ยชื่อท่าน ผมบอกว่าทุกท่านทีจ่ะอภิปรายในนี้ เดี๋ยวท่านฟังผมนิดนึงก่อน  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าผมพูดอย่างนั้นมันก็แสดงออกว่าผมไปตำหนิท่านประเสริฐ  เอราวัน ด้วย ผมไม่ได้ตำหนิ 

เพราะการใช้คำพูดที่ท่านประเสริฐไปพูดในลักษณะของท่านพูด ผมก็ไม่อยากให้ทว้งติงถูกไหม
ครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการอภิปรายแต่ละท่าน ท่านนำปัญหาพี่น้องในเขตของท่านมา
อภิปรายในที่ประชุมสภานี้ ท่านใช้สติและความระมัดระวังในการอภิปราย พี่น้องชาวบ้าน
ชุมชนที่เขาฟังท่านอยู่ อันนี้ผมไม่ได้ตำหนิท่าน ผมพูดภาพรวมสภาแห่งนี้จะต้องรับฟังสิ่ง
เหล่านี้นะครับ ท่านจิรนันท์ ผมเข้าใจอยู่ เพราะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกเทศมนตรีก็ยกมือจะ
ตอบท่าน แต่ผมขอแทรกนิดนึง เพราะว่าผมเห็นท่านประเสริฐ เอราวัน ได้กล่าวผมก็ต้องท้วง
ติงไปแล้วว่าอย่าพาดพิงอีกรอบ  เพราะว่าถ้าพาดพิงอีกรอบก็จะเป็นเรื่องที่ไม่จบ เดี๋ยวก็จะ
กลับไปอีก อันนี้ผมเรียนท่านก่อนนะครับ ขอเชิญท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน ครับ 

นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน การบอกกล่าวนี้ไม่ต้องบอกมากทุกคนมีสติสัมปชัญญะ มีวุฒิภาวะนะครับ แต่ท่านพูด 
สมาชิกสภาเทศบาล มาแบบนี้ผมเข้าใจว่าท่านพูดกล่าวหาหรืออย่างไรผมรู้นะครับ ขออนุญาตว่าครั้งต่อไป 
 อย่าพูดมากนะครับ ขอบคุณมากครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ เดี๋ยวนะครับ ท่านนายกเทศมนตรี ผมต้องเรียนท่านก่อนว่าผมทำหน้าที่ผมก็ต้องให้มันอยู่ 
ประธานสภาเทศบาล ในกรอบในการอภิปราย ท่านอภิปรายในปัญหาก็ต้องให้มันเกิดความชัดเจน ผมไม่ได้ตำหนิ 
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 ใครทั้งนั้น อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพทุก ๆ ท่านครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร โทษทีนะครับ ในส่วนเรื่องของท่านสมาชิกสภาเทศบาล พอดีมันอยู่อีกหน้าหนึ่ง ผมไม่ได ้
นายกเทศมนตรี เปิดไป อันนี้ก็ขอโทษ ดีแล้วว่าท่านจิรนันท์ได้ทักท้วงไม่ได้ตอบของเขา อันนี้ยอมรับนะครับ 

พอดีมันจังหวะสับหน้า ในส่วนเรื่องคอสะพานก็มีการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว  บอกทาง   
ผอ. กองช่าง เรื่องคอสะพานที่มันทรุดทางด้านทิศตะวันออก ในส่วนเลียงฮงไชยที่เฮียนันท์
บอกเวลาเลี้ยว จริง ๆ ก่อนหน้านี้เราได้เอาหินคลุกไปลงทั้ง 2 ฝั่งเลย แล้วพอฝนตกแรง ๆ มัน
ไหลออกหมด อันนี้เราใส่ไปรอบหนึ่งแล้วถึงหน้าบ้านสำนักงาน ส.ส.ด้วย ฝั่งร้านทำกับข้าว
ด้วย เราโรยไปแล้วฝนมาแรง ๆ นี่มันไหลลงมาเหมือนคลองน้ำจริง ๆ วันก่อนเสาร์อาทิตย์ผม
ก็ไปดูเออมันหายไปแล้ว ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะหาข้อแก้ไขว่าทำอย่างไรหัวโค้ง ในส่วนตรงนั้น แล้วก็
ในส่วนอื่น เราเอาหินคลุกในโค้งนั้นผมไปดูอยู่แล้วล่ะ ว่ามันต้องเทเป็นคอนกรีตมันถึงจะจบ
ไหลมามันก็คงจะไม่ชัดออกไป  ในส่วนซอยประเสริฐแก้ว ซอย 3 ก็ฝากท่านผอ.กองช่างรีบ
ดำเนินการเลย  เพราะว่าทางสมาชิกสภาเทศบาลไดแ้จ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ข้างในด้วย ยังไง
ถ้าเป็นไปได้ถ้าฝนไม่มีพรุ่งนี้ขอแซงคิวก่อนเลยในซอยนี้ เพราะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงเวลาจะเข็น
เข้าออกก็ลำบาก ในส่วนของท่านสมหมายนี้ผมเห็นรูปแล้วก็ต้องดูพายุเที่ยวนี้ก่อน  แล้วก็เข้า
ไปทำทีเดียว เพราะว่าสภาพถนนมันหายไปเลยมันเป็นช่วงโค้งน้ำวิ่งมาซัดแล้วก็พังทะลุไปตรง
นี้ก็รับไว้นะครับ ในส่วนของซอยสมานมิตรพินิจเฟอร์นิเจอร์ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าทางกองช่าง
เราเข้าไปดูหรือยัง พยักหน้าแล้ว เอาเข้าแผนไว้เรียบร้อย เดี๋ยวฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ดูแลกันและกัน ติ๊กซอยนี้แล้วเอาไปงบปีต่อไป ในส่วนวัดป่าชัยวารินทร์ตรงนี้เราก็เอาเข้าแผน
เรียบร้อยแล้ว ในปี 66 รบกวนพวกท่านอนุมัติงบประมาณเส้นนี้เราก็จะได้ ในส่วนเส้นถนน
ต่อจากสะพาน 4 เลน ในส่วนตรงนี้ผมก็จะไปวิ่งหางบประมาณส่วนกลาง งบประมาณ 20 
กว่าล้านบาท เพราะได้คุยกับท่านอดีตรัฐมนตรี ท่านพงศกร อรรณนพพร นี้ท่านบอกให้ทำ
เข้าไปเลย เพราะว่าที่ผ่านมาปีแรกถือว่าเป็นประสบการณ์ของบประมาณเป็นระบบซูม ปีที่ 2 
ได้เข้าไปจริง เจอประสบการณ์จริง งบอุดหนุนเฉพาะกิจนี้ก็บอกให้เทศบาล ผมยังเข้าใจว่าขอ
แค่ถนนไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือรถขยะได้แค่นั้น ปรากฏเข้าไปเทศบาลผมไม่เอ่ยชื่อ เขา
บอกท่านนายกฯ เสนอก่อนเลย เขาขอเสนอท้ายสุด ปรากฏเขาของบอุดหนุน 30 กว่าล้าน
บาท ก็ได้ หรือ 80 กว่าล้านบาท ก็ได้ ผมก็เลยมีข้อสรุปเที่ยวนี้ผมอาจจะทำเข้าไปสัก 40 – 
50 ล้านบาทเลย อาจจะได้มาสัก 30 – 40 ล้านบาท ก็ยังดีกว่าที่เราได้มา 8 ล้านบาท 
เพราะว่าปีที่ผ่านมาเราขอไป 10,500,000 บาท เราเกินแค่ 500,000 บาท เขาตัดรถขยะ
เราออกท้ังคันเลย เราเลยได้แค่ 8 ล้านบาท ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นประสบการณ์ปีแรกที่ผมได้เข้า
ไปชี้แจงสำนักงบที่รัฐสภา เราก็ได้อะไรเยอะนะครับ กล้องวงจร CCTV กระดาษ อาคารก็ได้ 
ได้หมดเลย เป็นโครงการตรงนี้ ผมก็พอเข้าใจการของบประมาณตรงก็ไม่ต้องเป็นห่วงถนนเส้น
นี้ก็อยู่ในเส้นหนึ่ง ซึ่งจะเอาบรรจุเข้าของบประมาณตรง ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 
ท่าน ท่านจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน ท่านประเสริฐ เอราวัน และท่านรองประธานสภาเทศบาล 
ท่านเจษฎากร บัวแสง เมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตบอกมีธุระ ภารกิจต้องไปรับลูกก็ไม่ว่ากันก็
ขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลทั้งเขต 2 ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ เขต 2 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นเขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ 
  หรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนพดล  พลภูเขียว ครับ 
นายนพดล  พลภูเขียว  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 
 



๔๙ 
 

สำหรับกระผม นายนพดล  พลภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 3 ทุกเขตท่ีพูดไป
ก็เกี่ยวกับปัญหาพี่น้องภายในชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าใจ และก็ทราบปัญหาพ่ี
น้องในชุมชนของตัวเอง แม้ว่าเราจะรู้เราจะทราบถึงปัญหา ทุกคนทุกท่านก็ทำหน้าที่อย่าง
เต็มที่ คือ พยายามช่วยพยายามที่จะให้ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด สำหรับแต่ละในเขต
ของตนเอง แล้วเราจะไปเน้นว่าซอยนั้นซอยนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จวันสองวันอย่างนี้ไม่ได้
หรอกครับ ไม่ได้ต้องบอกเลย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเราจะไปรับปากอย่างนั้นไม่ได้ 
บางทีงานไม่ใช่ว่าจะทำรับปากแล้วจะวิ่งไปทำให้มันแล้วเสร็จภายในอย่างที่เราเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลนี้มันไม่ได้นะครับ เพราะว่ามนัจะหนักเรา มันจะหนักใจเรา ถ้าเราไปรับปาก เรา
ก็ต้องพูดยาว ๆ ไว้ โดยเฉพาะเขต 3 ของพวกผม สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนก็ทำงานอย่าง
เต็มที ่รับปากพ่ีน้องแล้วก็พยายามประสานไม่ว่าจะเป็นผอ.กองฝ่าย ผู้บริหาร ถ้าพอที่จะทำได้
ก็รีบทำอย่างเอาหินคลุกไปลง ปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ทำมาต่อเนื ่องก็ขอบคุณคณะ
ผู้บริหาร ขอบคุณผอ.กองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นท่านผอ. อิทธิพล กองช่าง และก็ผอ. กอง
สาธารณสุขฯ ตลอดทั้งหน่วยงานป้องกันที่หมั่นทำความสะอาดต้นไม้ข้างถนนหนทางต้อง
ขอขอบคุณ สำหรับช่วงนี้ฝนตกพี่น้องก็คงจะทราบก็คงจะเห็นหลุมเห็นบ่อเป็นประจำ แม้ว่า
เราจะเอาหินคลุกไปทำหรือให้ผอ. กองช่างไปปะฝนตกมันก็เละเหมือนเดิมเห็น ๆ กันอยู่ 
ดังนั้นก็ฝากทางผู้บริหาร นายกเทศมนตรีตลอดทั้งทีมบริหารสิ่งที่จะต้องเร่งทำก็คือโครงการ
ต่าง ๆ ที่เข้าแผนที่ผ่านร่างเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้วอยากให้เร่งทำ ไม่ใช่ว่าสมาชิกสภา
เทศบาลไปพูดกับพี่น้องเดือนนี้เดือนนั้นเข้าแผนแล้วอะไรทำนองนี้ เขาต้องมาเร่งที่สมาชิก
สภาเทศบาลที่ไปรับปากเขามา เพราะฉะนั้นก็ดีใจแทนพี่น้องแต่ละเขตที่ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลเห็นความเดือดร้อน และก็นำเรียนต่อคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหารก็รับปากที่จะ
บรรเทาความลำบากให้กับพี่น้องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า สำหรับผมในตัวแทน
ของพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอบพระคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้ ขอบพระคุณมาก
ครับ สวัสดีครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนพดล   พลภูเขียว  เขต 3  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระ
ประธานสภาเทศบาล อ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  เขต 3 มีความเดือดร้อนก็เหมือนกัน
กับเขตอ่ืน ๆ แต่ไม่เคยขัดกัน ผมอยู่ท่ีบ้านไผ่เก่า กกแดง บ้านไผ่พัฒนา ขนมจีนก็ดูแลช่วยกัน 
มีอะไรก็บอกกัน แต่ส่วนที่ของผมเดือดร้อน ท่านนายกเทศมนตรีก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน ท่าน
อธิบายอะไรผมก็รับฟังและเข้าใจ ส่วนที่ผมไม่ได้ผมพูดมาตลอดกับท่านรองกฤษฏ์ก็เหมือนกัน
มาครั้งแรกเข้ามารับตำแหน่งสมัยนี้ ท่านประกาศปาว ๆ ว่าท่านบุญเหลือเสนอมาถนนศูนย์
วิทยาศาสตร์ได้แน่นอน ทำให้แน่นอน ทีนี่ 2 ปีแล้วครับ ไม่เห็นหินสักก้อนเลย แต่ส่วนที่ท่าน
รับปากกับท่านอบจ. ท่านก็ให้หนังสือผมจริง ๆ ไปมา ผมก็รอ แต่ถ้าผมจะรอไปมาก เพราะว่า
มันเสียหายมาก ผมอยากให้ทางเทศบาลมีหินคลุกเอาไปซ่อมแซมพอได้บรรเทาสักหน่อยก่อน
หินทางอบจ.จะมา ผมก็บอกท่านไสวว่าเรามีหินคลุกไม่ มีอยู่พอจะได้ ผมมาถามรองกฤษฏ์
บอกว่าไม่มี ทำไมถึงโกหกกันอยู ่เรื ่อย ๆ ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ผมนำเสนอความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจะหาว่าถนนเส้นศูนย์วิทยาศาสตร์ยังไม่มีบ้านคนเลย มันไม่ใช่
ครับ เขามีเกษตรกรเขาพักอยู่นาเขา เขาจะลำเลียงเข้ามา บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้อง
ประชาชน ส่วนไฟฟ้าแรงต่ำเขาก็เดินไปถึงโรงงานโซล่าเซลล์แล้ว ไม่เดือดร้อนหรอก ถ้าอย่าง
นั้นก็ขยายไปอีกนิดหน่อย ขาดแต่น้ำประปา แต่ให้ถนนดีเสียก่อนนะครับ เขาก็ถามผมอยู่



๕๐ 
 

เรื่อย ๆ เมื่อไหร่จะได้หินคลุก จะได้ถนน ถ้าไม่ลงหินคลุกก็ทำถนนให้ผมหน่อย ผมก็บอกแต่
แรกแล้วว่าให้ทำปีละกี ่เมตรก็ได้ 100 เมตร 200 เมตร ก็ทำไปเถอะ แต่ไม่เห็นขยับนี้
เดือดร้อนจริง ๆ  ผมไม่รู้จะตอบพี่น้องประชาชนอย่างไร แต่ไม่ว่านะครับ ผมก็นำเสนอว่าไม่
เป็นไรท่านนายกเทศมนตรีเป็นอยู่ พื้นที่เราได้แน่นอน ถ้าไม่ได้สมัยหน้าผมไม่สมัครอีกหรอก
นะครับ ถนนเส้นนี้ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี และผู้บริหารพิจารณาหน่อยส่วนนี้ แต่มีอีกเส้น
หนึ่งครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ข้างศูนย์ดับเพลิงย่อย ถนนเข้าไปในชุมชนบ้านไผ่พัฒนามัน
เป็นหลุม ช่วยไปซ่อมแซมให้หน่อย รถตกหลุมไม่สะดวกขอให้ท่านบำรุงและบูรณะให้พี่น้อง
ประชาชนสัญจรไปมา มีหลายเรื่องครับ ท่อตันผมก็ว่ามันยังหน้าฝนอยู่ ผมก็บอกพี่น้อง
ประชาชนว่ายังทำไม่ได้ เพราะหน้าฝนอยู่  เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับเขต 2 ขอ
อภัยครับ เขต 3 หลงลืมไปหน่อย เพราะว่ามองแต่หน้าท่านรองกฤษฏ์  เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่
พาดพิง ผมกับรองกฤษฏ์ไม่มีอะไรกัน เพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ท่านรับราชการ
มา ผมไม่มีอะไรครับ เขต 3 มีนำเสนอสำหรับผมนะครับ  ส่วนท่านอ่ืนก็จะมีอะไรก็เสนอไปคง
ไม่ขัดแย้งกันครับ  ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  ขอเชิญท่านไสว  มัชฌิมา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไสว  มัชฌิมา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

กระผม นายไสว มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผมได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า
รถขยะที่ไปเก็บขยะอยู่ทุกวันนี้ล่ะครับ ได้ทำการเก็บขยะอยู่ทุกวัน แต่มันมีน้ำไหลออกจากตัว
รถและส่งกลิ่นเหม็น เพราะน้ำที่ไหลออกจากตัวรถจะไหลหยดตามถนนตลอดก็เลยทำให้ส่ง
กลิ่นเหม็นชาวบ้านก็เลยเดือดร้อน ผมมาถามว่ารถขยะเรามันไม่มีถังรองรับน้ำหรือครับ หรือ
ว่าเราอัดแล้วเราปล่อยมันไปตามถนนเรื่อย ๆ อย่างนั้น เพราะว่าเวลาไปจอดเก็บขยะทีจดุละ 
5 นาที 10 นาที คือ น้ำจะไหลนองเต็มถนนแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นกว่าน้ำจะแห้งมันก็หลาย
ชั่วโมงกลิ่น แล้วผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับ พอดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ก็พูดไปแล้ว
แหละเรื่องสวนสาธารณะ อย่าผมเจอนี้อยู่ที่ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ที่สระสวรรค์เวลาไปตัดหญ้า ตัด
ต้นไม้ ทำไมต้องครึ่งหนึ่งของสาธารณสุข อีกครึ่งหนึ่งเป็นของป้องกัน ผมก็อยากทราบในจุดนี้ 
มันเหมือนที่ว่าถ้าเราไปตัดผม เราจะใช้ช่าง 2 คนหรือตัดผมเรา ทำไมช่างคนเดียวตัดครับ คือ 
ป้องกันไปป้องกันก็ตัดทำให้เสร็จ คือ สาธารณสุขเข้าไปสาธารณสุขตัดให้มันเสร็จจะไม่ดีกว่า
หรือครับ ทั้ง ๆ ที่เราก็ออกจากเทศบาลไปเหมือนกัน คือ ผมไมอ่ยากว่าไปตัดผมใช้ช่าง 2 คน 
ผมอยากตัดคนเดียวให้จบ อย่างไรก็ช่วยฝากดูแลให้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านไสว  มัชฌิมา เขต 3 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่านนพดล  พลภูเขียว ครับ 
นายนพดล  พลภูเขียว เมื่อสักครูน่ี้ลืมนะครับ ทางประธานชุมชนฝากมานะครับ ท่านนายกเทศมนตรี เขาบอกว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องเงินเดือนคนช่วยเก็บขยะตามชุมชน เขาว่าทำไมต้องออกช้าและก็ทำไมต้องข้ามเดือน  
 ถ้าจะจ่ายเป็นเดือนต่อเดือนได้ไหม ปัจจุบันนี้นะครับ เดือนนี้จะต้องไปจ่ายเดือนหน้า เขาฝาก 
 ผมมาเมื่อเช้านี้ ฝากด้วยก็แล้วกันนะครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนพดล  พลภูเขียว เขต 3 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ ก่อนทีจ่ะให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบ ผมขออนุญาตนะครับ ท่านนายกเทศมนตรี 

เรื่องกรณีที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ในกรณีที่ถนนเป็นหินที่เป็น
หลุมเป็นบ่อ ซึ่งมันไม่ได้กว้างมาก ถ้าลงหินคลุกตามที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่ามันโดนน้ำ
แล้วมันกัดเซาะออกหมดเลย เราผสมยางมะตอยมากขึ้นได้ไหม ไปบดให้มันคือถ้าผสมยาง  
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มะตอยมากขึ้นมันจะเหนียวขึ้นไหม มันเหนียวพอบดแล้วมันจะยึดติดกว่า ถ้าหินคลุกอย่าง
เดียวมันจะไปกับน้ำหมด อันนี้ผมมองดูว่าถ้าโดนน้ำเซาะถ้าหินคลุกธรรมดาแบบไม่ค่อยมียาง
มะตอย อันนี ้ฝากท่านนายกนะครับ ถ้ายังไงก็ลองให้ความคิดเห็นเพิ ่มเติม เดี ๋ยวท่าน
นายกเทศมนตรีได้ตอบท่านสมาชิกสภาเทศบาลของเขต 3 ที่ได้อภิปรายเอาไว้ถึงปัญหาและ
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องในเขต 3 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
นายกเทศมนตรี ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ  

ผมขอตอบของท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนพดล พลภูเขียว เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องเงิน
ออกช้า เราก็มีการพูดคุยกันมันเป็นเงินอุดหนุน สมัยก่อนนี่สิ้นเดือนมาส่งเงินกว่าจะออกก็ข้าม
เดือน อันนี้ยอมรับจริง แต่ตอนนี้งบประมาณใหม่ก็คุยกันความเป็นไปได้เราจะอุดหนุนก่อน
เลย อุดหนุนก่อนอาจจะเป็นล่วงหน้า 1 เดือน อันนี้เป็นการพูดคุยกัน ถ้าเป็นไปได้นี่เราจะ
อุดหนุนก่อนล่วงหน้า 1 เดือน หรือถ้าสภาวะเงินเราดีไม่ขัดอาจจะเป็นไตรมาสเลยก็ว่าได้ ใน
ส่วนของท่านนพดล พลภูเขียว ส่วนของเรื่องถนนที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านบุญเหลือได้
พูด ผมก็ได้เกริ่นเอาไว้แล้ว ตอนนี้ถนนมันเละ ผมก็เลยบอกว่าถ้างานป้องกันเราไม่ติดอะไรนี้ 
งานกองช่างไม่ติดอะไรเอาหินที่อยู่ข้างบ้านผมลงไปอัดเป็นพื้นฐานก่อน แล้วเราไปเหยียบให้
มันจมลง เพื่อไม่ให้มันเปลืองหินคลุก ผมว่ามันก็ยังดีกว่าให้มันเป็นเลน เพราะว่าตรงนี้ก็ฝาก
ท่านผอ. กองช่าง ทีมงานถ้ามีเวลาเอาหินที่อยู่ตรงสามแยกบายพาสดูกองที่ก้อนไม่ใหญ่ก้อน
เท่ากำปั้น ตัด ๆ แล้วไปดั้ม แล้วเอารถไถเกดเหยียบไล่เข้าไปเลย ผมว่าตรงนี้มันก็จะช่วย
เกี่ยวกับเรื่องการขนถ่ายสินค้าได้นิดนึง ในส่วนที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประธานสภาเทศบาลได้
กล่าว ไหล่ทางตรงนั้นเราไม่สามารถเอายางก็เอาหินคลุกไปเหยียบ ๆ แต่เวลาฝนเมื่อ 2 
สัปดาห์ที่แล้วมันแรงจริง ๆ คิดว่าหน้าสำนักงานของ ส.ส.ท่านคิดดูมันมีบันไดขั้นหนึ่งใช่ไหม 
น้ำมันท่วมบันไดขั้นแรกเลย น้ำเต็ม ผมก็ยังงงมันมาจากไหนก็ไม่รู้น้ำมันเต็ม เพราะครั้งแรก
เราประชุมงวดที่แล้วก็มีการพูด เราก็เอาหินคลุกไปลง แต่ตรงหัวโค้งที่ท่านจิรนันท์พูด ผมดู
ตรงนั้นแก้ก็คือต้องคอนกรีตอย่างเดียว เพราะมันเป็นช่วงเลี้ยวปะเลี้ยวปะเอายางไปเจอฝนก็
หลุดเหมือนกับท่านนพดล ในส่วนของท่านไสว มัชฌิมา เกี่ยวกับเรื ่องรถขยะ รถขยะเรา
ยอมรับว่ามันรถเก่า เป็นรถเก่า ถ้าเป็นคันใหม่สีเขียวก็จะไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำไหลเลีย
ลาดตรงนี้ก็พยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่ ท่านเชื่อไหมว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เราเก็บขยะในเขต
เทศบาลเราวันหนึ ่ง 25-26 ตัน เรามีรถที ่ว ิ ่งอยู่นี่ม ีแค่ 7 คัน คันที ่ 8 ก็ป่วยเดี ๋ยวเข้า
โรงพยาบาลเปรียบเทียบกับเทศบาลเมืองเก่ามีขยะวันละ 29 ตัน รถขยะเขามี 18 คัน ผมก็ดู
อยู่ว่าอย่างไรก็ปีนี ้ล่ะ ผมเอาเข้าแผนไว้ 3 คันเลยก็ไม่รู ้เป็นอย่างไร  7 - 8 ปีที่ผ่านมาไม่
ดำเนินการเกี ่ยวกับเรื ่องนี้  ผมยอมรับอยู ่ว ่ารถขยะเรานี่หมุนเวียน บางที 2 วันได้เก็บ 
เพราะว่ารถมันไม่พอเพียง แล้วส่วนมากเป็นแต่รถเก่าท้ังนั้น เรามีรถใหม่อยู่ 2 คัน ปีนี้เราก็จะ
ได้เพิ่มมาอีกคันหนึ่ง ในส่วนที่ท่านไสว มัชฌิมา เกี่ยวกับเรื่องงานสวน จริง ๆ ภารกิจตรงนี้
เป็นงานสวนของกองช่างต้องเข้าไปดำเนินการ แต่คณะผู้บริหารดูแล้วว่ากว่าจะถึงเวียนเทยีน
ไปตรงนั้น ผมก็บอกรองปิงเอางานสาธารณสุขฯ พวกงานตัดธรรมดาเข้าไปก่อนก็เข้าไปวัน
หนึ่งแล้วก็ถอนออกมา ส่วนงานป้องกันก็เข้าไปตัดในส่วนของกิ่งไม้ใหญ่ อันนี้ต้องเข้าใจบางที
สมัยก่อนเราเคยเอาเจ้าหน้าที ่ดูแลเลยตั ้งแต่สมัยนายกลิขิต  ผมเป็นรองนายกอยู่ ผมก็
มอบหมายคนหนึ่งเลยดูแลอยู่ที่นั่น เขาก็จะดูแลได้เต็มที่ แต่ตอนนี้มันระบบนั้นไม่มี เอาเข้า
ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางออกไปตัดพอไปตัดปั๊บสนามสวนสุขภาพเรามี 34 แห่ง มันเลย
ออกไปไม่ทัน ในส่วนของบ้านเกิ้งก็เลยกลายเป็นมวยแทน ท่านไสว จริง ๆ มันมีชุดตัดอยู่ แต่
ตอนนั้นเราเร่งก็เลยเอามวยแทน เอากองสาธารณสุขฯ เข้าไป ไม่พอเอางานป้องกันเข้าไปตัด
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กิ่งไม้ก็แจ้งให้ท่านทราบ แล้วอย่างไรทางคณะผู้บริหารจะปรับปรุงเกี่ยวกับงานสวนก็จะมีการ
พูดคุยอยู่งานสวนนี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยขนาดไหน แล้วคนมีกี่คน พอไหมก็
แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบนะครับ ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ สวัสดีครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ เขต 3 ท่านนายกเทศมนตรีตอบประเด็นของท่านครบนะครับ ก่อนที่จะปิดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ผมเอง ท่านรองมนัส  มาซา มีเสริม ขอเชิญท่านมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรี ครับ 
นายมนัส  มาซา  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชนทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิง แต่จะมาเชิญชวนพ่ีน้องชาวเทศบาลของพวกเราร่วมทำบุญนะครับ เนื่อง
ด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู
เทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างทุกคน ประธานชุมชนและพ่ีน้องประชาชนทั้ง 
39 ชุมชน ไดร้่วมกันจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทอดถวาย ณ วัดป่าชัยวารินทร์
ในวันที่ 23  ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกำหนดการคร่าว ๆ 
วันเสาร์ที่  22  ตุลาคม  2565  ตั้งองค์กฐินทีห่น้าสำนักเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดรับบริจาค
ทั่วไป ส่วนวันทอดถวายวันที่ 23  ตุลาคม  2565 เนื่องจากว่าทางวัดป่าชัยวารินทร์ท่านมี
เจ้าภาพที่ปกติแล้ว จึงได้สอบถามกับทางท่านเจ้าอาวาสแล้วว่าไม่เป็นไรเราจะทำกฐินสามัคคี
ร่วมกันก็ได้ เพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็เลยเชิญชวนบอกบุญมายังพี่น้องพวกเรา
ได้ร่วมทำบุญในวันดังกล่าวนะครับ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 วันที่  23  ตุลาคม  2565 
เป็นวันทอดถวายที่วัดป่าชัยวารินทร์นะครับ จะมีหนังสือมีอะไรเรียนไปยังคณะผู้บริหารและ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งปีที่แล้วนี่เราไปทอดถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง  
ปีนี้ก็ข้ามมาทางเขต 1 ขออนุญาตบอกบุญมายังพ่ีน้องเพียงแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านรองมนัส  มาซา ครับ ขออนุโมทนาสาธุบุญไว้ก่อนครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง 
ประธานสภาเทศบาล ปิดการประชุมก็ฝากท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่านนะครับ  

เรื ่องเตือนภัยน้ำท่วม ผมคิดว่าโนรูอาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะเขต 2 เขต 3 บางส่วน 
อย่างไรก็เตรียมความพร้อมอีกวันสองวันอาจจะมีการเฝ้าระวังและเตือนภัยให้พ่ีน้องชาวพ้ืนที่
ที่มีเขตเสี่ยงให้ยกของขึ้นที่สูง ฝากท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ผมก็ได้รับการร้องเรียนเรื่อง
พอดีท่านรองปิงไม่อยู่ช่วงนี้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่มีเจ้าของก็ เป็นช่วงฤดูของเขาก็ค่อนข้างจะ
เยอะก็มีหลายท่านก็ร้องผ่านที่ผมมา ผมก็ได้ประสานท่านรองปิงไปแล้วก็ได้ออกไปดูแลให้
ระดับ 1 ก็ต้องฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าบางครั้งผู้เลี้ยงตอนนี้รู้สึกเขาจะไม่ขังหมาที่
เลี ้ยงเขาปล่อยออกมาข้างนอกเยอะ อันนี ้ก็ต้องดูแลเพิ ่มเติมถ้ามีอะไรก็แจ้งทางกอง
สาธารณสุข  แต่เราก็ต้องมีท่ีให้เขาอยู่ เพราะน้องหมาก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนเหมือนกันตอนนี้ก็ต้อง
ฝากทุก ๆ ท่านเอาไว้ ตอนนี้ก็แก้ปัญหาระดับหนึ่งไปแล้ว ก่อนจะปิดผมก็คงต้องขอบคุณ วันนี้
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้อำนวยการกองทุกกอง 
เจ้าหน้าที่ทุกกองฝ่าย ที่ผ่านมาผมเห็นว่าใน LINE ของ ท.ท.ท.เป็นไลน์ที่เกิดประโยชน์อย่าง
มาก แล้วได้ทำอย่างชัดเจนและยังแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนจริง ๆ ปัญหาใดที่
ยังไม่ได้รับการแก้ไขทางผู้บริหาร ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็พยายามตามเรื่อง เจ้าหน้าที่ทุก ๆ 
ท่านผมก็รู้ว่าเหนื่อย ตกมายุคนี้เหนื่อยครับ เหนื่อยแต่ก็ต้องทำ เพราะทุกท่านอาสามาแล้วใน
แต่ละส่วนของท่าน เจ้าหน้าที่ทุกกองก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่จะต้องออกมาดูแลบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบในจุดนั้น โดยเฉพาะกองช่างเป็นกอง
ที่หนัก กองสาธารณสุขอีกกองหนึ่งที่หนัก อันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าสมาชิกสภา
เทศบาลหลายท่านก็ได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าบางอย่างไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีก็
ต้องให้โอกาสให้เวลากับผู้ปฏิบัติ อันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับ เราอยู่ที่นี่กันบางท่าน



๕๓ 
 

อยู่มาหลายสมัยรู้ว่าไม่สามารถทำได้ทันทีจริง ๆ มันต้องมีการใช้งบประมาณบางส่วนหรืออาจ
ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแล เพ่ือให้เกิดความมั่นคงจริง ๆ ในการแก้ไขก็ได้แค่บรรเทาไปก่อน 
อันนี้ต้องฝากท่านทุก ๆ ท่าน วันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่านในส่วนของท่านสมาชิกสภา
เทศบาลในสภาแห่งนี้ ได้นำปัญหาและความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องชาวชุมชนได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนก็ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ขอบคุณทุก ๆ ส่วนด้วยที่ได้ดำเนินการนะครับ ซึ่งวันนี้ผม
เองก็คงจะขอกล่าวคำปิดประชุม ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานชุมชน โดยเฉพาะท่านอนุชา ท่านก็อยู่เป็น
เกียรติให้กับสภาแห่งนี้จนปิดการประชุมนะครับ ท่านประธานท่านอื่นก็คงจะดูไลฟ์สดอยู่ ที่ได้
เข้ามาร่วมประชุมและสังเกตการณ์โดยพร้อมเพียงกัน ในโอกาสนี้ กระผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ขอบพระคุณมากครับ 

เลิกประชุม  ปิดเวลา 16.15 น. 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวนิชาภา  เศษภักดี) 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นายเลอสันติ์  นามบุดดี)                               (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                              หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาล 
 
                                 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
                   (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
                   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
   เมื่อวันที่   30   เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 ร.ต.อ.                ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)             กรรมการ 

(ประดิษฐ์  ใจตรง)            (นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร) 
          สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)             กรรมการ 
        (นายธัชทร  อภิโชติดิลก)                (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ  
 (นายละออ  บุญส่ง)                (นายไสว  มัชฌิมา) 
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
 



๕๔ 
 

 
(ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ 

             (นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  
 สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
                                    เมื่อวันที่          เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. 2565 
 
                      (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                        ประธานสภาเทศบาล  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
               
 

 

 

 

 



๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


